
คนขางตัวชูปอมลมตู

สธ.จับตาโควิด3สายพันธุ

ลดเตือนภัยเหลือระดับ3

กองทัพบอยคอตลาซาดา

พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม  ทดลองขับรถหยอดกลาผัก  ระหวางเยี่ยมชมนวัตกรรมทางการเกษตรสมัยใหม และพบปะเกษตรกรพรอม

รับฟงแนวทางความสําเร็จของ smart farming ที่คูโบตาฟารม  ต.หนองอิรุณ อ.บานบึง จ.ชลบุรี เม� อวันที่ 9 พ.ค.

สส.พปชร.แฉเองแต‘ประวิตร’ไมเอา/‘โจ’นัดกินขาว‘ธรรมนัส’

             
|

ไทยโพสต • มส.มีมติตั้ง “สมเด็จ

พระพุฒาจารย วัดไตรมิตรฯ” นั่ง

ประธานกําหนดหลักเกณฑและโทษ 

“พระ”  ประพฤติไมเหมาะสม พรอม

เจาคณะปกครองที่ปลอยปละละเลย 

“ผอ.พศ.” ยัน “กาโตะ” พนผาเหลือง

ตั้งแตเสพเมถุนที่สันเข� อนแลว กลับ

มาบวชอีกไมได “อนุชา” โยนฝาย

ปกครองจัดการลัทธิพิลึก  

ที่ทําเนียบรัฐบาล นายอนุชา 

นาคาศัย รัฐมนตรีประจําสํานักนายก                                              

รัฐมนตรี ในฐานะกํากับดูแลสํานัก 

งานพระพุทธศาสนาแหงชาติ (พศ.) 

พรอมดวยนายสิปปบวร แกวงาม

กรุงเทพฯ • “ประยุทธ” ควงพี่ปอกชม

ฟารมคูโบตา โปรยยาหอมรักจริงอยาทิ้งกัน 

ลั่นถาไมสูคงอยูไมถึงวันนี้ เด็กพลังประชา

รัฐเช� อแผน “ลมตู ชูปอม” คนขางกายพี่

ใหญคิดจริง  แต “บิ๊กปอม” ไมเอา “ภูมิใจ

ไทย” เดือดซัด “ส.ว.-พท.” ตีกินทางการ

เมือง “ยุทธพงศ” ปนทอน้ําอีอีซีหนัก โว 

“ธรรมนัส” รับปากหม่ําขาวลานเปอรเซ็นต 

“พล.อ.วิชญ” ชี้เปนเร� องปกติ แตเสียงเริ่ม

ออยหนุนรัฐบาล “ชพน.” ประกาศทวงคืน

ยุคทองนาชาติ

เม� อวันจันทรท่ี 9 พฤษภาคม ท่ีสนาม

เฮลิคอปเตอร  พล.ม.2 รอ. เขตพญาไท พล.อ.                                                             

ประยุทธ จันทร โอชา นายกรัฐมนตรีและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม พรอมคณะ

เดินทางไปเยี่ยมชมคูโบตาฟารม ต.หนอง 

อิรุณ อ.บานบึง จ.ชลบุรี โดยทันทีท่ีถึงมี ส.ส. 

ภาคตะวันออก พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) 

รวมถึงผูนําทองถิ่นมารอตอนรับ โดยสวน

ใหญเปนผูนําทองถิ่นที่อยูในทีมสังกัดพลัง

ใหมของนายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน 

โดยกลุมนักการเมืองฝงตระกูลคุณปลื้มไม

ไดมาดวย

ท้ังน้ี คณะนายกฯ ไดเดินทักทายประ                                                 

ชาชน กลุมอาสาสมัครแรงงานและเครือขาย

ดานแรงงานจังหวัดชลบุรี ที่มารอตอนรับ

และตะโกนใหกําลังใจนายกฯ สูๆ  โดยนายกฯ                                                            

ตอบวา “สูอยูแลวๆ ถาไมสูไมอยูมาถึงวัน                                                        

นี้หรอก ขอบคุณทุกคนที่ใหกําลังใจ” 

ทําเนียบรัฐบาล • ไทยจับตาใกลชิดโควิด 

3 สายพันธุ สธ.การันตียังไมพบตัวรายหลบ

ภูมิ BA.2.12.1 และสายพันธุผสมเจาะเขา

ไทย ยกขอมูล GISAID สําทับ ยังไมมีการ

ประกาศยืนยัน ขณะท่ีอธิบดีกรมควบคุมโรค                                          

ประกาศลดระดับเตือนภัยเปนระดับ 3 ทั่ว

ประเทศ เขาสูมาตรการเตรียมพรอมโรค

ประจําถิ่นเร็วกวาที่คาดไว 

เม� อวันจันทร ศูนยบริหารสถานการณ

การแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงสถาน 

การณการแพรระบาดในประเทศไทย  พบ

ผูติดเชื้อรายใหม 6,488 ราย เปนการติด

เชื้อในประเทศ 6,482 ราย มาจากระบบ

เฝาระวังและระบบบริการ 6,461 ราย มา

จากการคนหาเชิงรุก 21 ราย  มาจากเรือน

จํา 2 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ  

4 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 12,755 ราย อยู

ระหวางรักษา 84,957 ราย อาการหนัก 

1,522 ราย ใสทอชวยหายใจ 738 ราย เสีย

ชีวิตเพิ่มขึ้น 55 ราย เปนชาย 30 ราย หญิง 

25 ราย เปนผูเสียชีวิตที่มีอายุ 60 ปขึ้นไป 

39 ราย มีโรคเรื้อรัง 15 ราย ไมมีประวัติ

โรคเรื้อรัง  1 ราย

ทั้งนี้ มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันตั้ง                                                     

แตป 2563 จํานวน 4,331,338 ราย มี

ยอดหายปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 

4,217,238 ราย ยอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแต                                                          

ป 2563 จํานวน 29,143 ราย 

กองทัพบก • กองทัพบอยคอต “Lazada” 

หามเขาหน�วยทหารทั่วประเทศ รองโฆษก 

ทบ. ย้ําเปนการแสดงออกถึงเจตนารมณใน

การปกปองสถาบัน และใชมาตรการทางสัง 

คมตอองคกรที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสมและ

สรางความแตกแยกในสังคมไทย 

เม� อวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ผูส� อ

ขาวรายงานถึงกรณีคลิปและภาพโปรโมต

จากอินฟลูเอนเซอร “นารา เครปกะเทย” 

หม่ินเหมพาดพิงบุคคล และเปนการลอเลียน

ลักษณะทางรางกายท่ีเกิดจากความเจ็บปวย

ในโฆษณาของ Lazada และเปนที่มาของ

การออกแถลงการณขออภัยตอสังคม

ลาสุด พลเอกณรงคพันธ จิตตแกวแท 

ผูบัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ไดสั่งการ

ประชุมศูนยปฏิบัติการกองทัพบกประจําวัน 

พรอมสั่งใหหน�วยทหารทั่วประเทศงดสั่งสิน 

คาจาก Lazada รวมถึงหามรถสงสินคาเขา

มาภายในพื้นที่หน�วยทหาร แตไมหามกําลัง

พลในการสั่งซื้อสินคา  ซึ่งหากมีการส่ังก็ให

ออกไปรับนอกพื้นที่หน�วยทหาร

พันเอกหญิง ศิริจันทร งาทอง รอง

โฆษกกองทัพบก แถลงเร� องนี้วา จากการ

ที่แพลตฟอรมขายสินคาออนไลน  Lazada 

ไดมีการนําเสนอโฆษณาดานการตลาด 

(Content) ในลักษณะท่ีกาวลวงสถาบัน บอน

ทําลาย และกระทบตอความรูสึกของคนไทย

อยางรายแรง ลาสุดในสวนของกองทัพบก

ไดมีนโยบายหามทุกหน�วยทหารในสังกัด  

หรือกิจการใดๆ ของกองทัพบกใชบริการ

สั่งสินคาจากแพลตฟอรม Lazada รวมทั้ง

ไมอนุญาตใหมีการสงของจากแพลตฟอรม 

Lazada เขามาในพื้นที่ของหน�วยทหารหรือ

พื้นที่ที่กองทัพบกใหการดูแล 

“ทั้ งนี้ เพื่ อ เป็นการแสดงออกถึง

เจตนารมณในการปกปองสถาบัน และใช

มาตรการทางสังคมตอองคกรที่มีพฤติกรรม

ไมเหมาะสมและสรางความแตกแยกในสัง 

คมไทย ทั้งนี้ตั้งแตวันนี้ (9 พ.ค.65)” รอง

โฆษกกองทัพบกกลาว

พลอากาศตรีบุญเลิศ อันดารา โฆษก                                                       

กองทัพอากาศ เปดเผยวา ตามที่แพลต 

ฟอรมจําหน�ายสินคาออนไลน Lazada ได

ลงโฆษณาที่มีลักษณะล้อเลียนผู้อื่นตามที่

รับทราบกันโดยทั่วไปแลวนั้น ในสวนของ 

กองทัพอากาศ จึงขอความรวมมือกําลังพล                                                   

ของกองทัพอากาศและครอบครัว ขอใหพิจาร                                                                  

ณาไตรตรองการส่ังซ้ือสินคาผานแพลตฟอรม

จําหน�ายสินคาออนไลนดังกลาว เน� องจาก

เปนสิ่งที่กระทบตอความรูสึกของสังคม 

ฟลิปปนสเลือกตั้งปธน.

ลูก‘มารกอส’จอชนะขาด

วิภาวดีรังสิต • กบน.ตอเวลาตรึงดีเซล 

32 บาท/ลิตรอีกสัปดาห จากราคาจริงอยูที่                                              

38 บาท รับราคาตลาดโลกยังคงสูง เผย

ธนาคารออมสิน-กรุงไทยเสนอเง� อนไขปลอย

กู ม่ันใจมีเงินกูเขามาเดือน มิ.ย. พรอมศึกษา

แนวทางปรับลดสูตรผสมดีเซลเหลือ B3 

“ธ.ก.ส.” แจง พ.ค.นี้ราคา “กุง-หมู-เนื้อ”  

ยังทะยานตอ รับสงออกพุง แถมอานิสงส

ผอนคลายมาตรการโควิดเปดประเทศกระ 

ทุงความตองการบริโภคเพิ่ม สวนทางราคา

ปาลมน้ํามันดิ่งจากผลผลิตลนตลาด 

เม� อวันจันทร นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท 

ผูอํานวยการสํานักงานกองทุนนํ้ามันเช้ือเพลิง 

(สกนช.) เปดเผยวา ที่ประชุมคณะกรรมการ

บริหารกองทุนน้ํามันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติ

ใหคงราคาดีเซลในสัปดาหนี้ ไวที่ 32 บาท

ตอลิตร โดยกองทุนอุดหนุนอยูท่ี 11.35 บาท

ตอลิตร เพ� อชวยบรรเทาผลกระทบดานคา

ครองชีพใหประชาชน จากราคาจริงอยูท่ี 38 

บาทตอลิตร ภายใตสถานการณราคาน้ํามัน

ตลาดโลกยังคงอยูในระดับสูง เห็นไดจาก

ราคาดีเซล ณ วันที่ 6 พ.ค.65 อยูที่  160.65 

เหรียญสหรัฐฯ ตอบารเรล

“มั่นใจวาจากสภาพคลองที่กองทุนมี

ประมาณ 12,932  ลานบาท ยังเพียงพอใน

การดูแลราคาน้ํามันในประเทศ หลังรัฐบาล

มีนโยบายใหปรับราคาน้ํามันดีเซลขึ้นแบบมี

การอุดหนุนครึ่งหนึ่งของราคาที่ปรับขึ้น

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันอังคารที่  10  พฤษภาคม  พ.ศ. 2565  ขึ้น  10  ค่ํา  เดือน  6  ปขาล

อานตอหนา 2
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ปที่ 26 ฉบับที่ 9309

อิสรภาพแหงความคิด

สมเด็จพุฒาจารย 

กําหนดบทลงโทษ

พระผิดวินัยสงฆ!

ตรึงดีเซล32บ.

‘กุง-หมู-เน้ือโค’

ราคาพุงขึ้นอีก
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‘พาณิชย’ ดึงญี่ปุน

ลงทุนไทย

จับ ‘ออยรอยหนา’

เทาแชรบานร่ํารวย
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2 ในประเทศ-ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ทรัพยากรที่มีค่าในยุคโควิด

ารแพร่ระบาดโควิด-19 ในประเทศถือว่าส่งสัญญาณดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดย

ล่าสุด ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-19 

ประจำาวนัวา่ ยอดผูต้ดิเชือ้โควดิ-19 รายใหม ่รวม 6,488 ราย จำาแนกเปน็ผูป้ว่ย

จากในประเทศ 6,484 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 4 ราย ผู้ป่วยสะสม 2,107,903 

ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)

มียอดหายป่วยกลับบ้าน 12,755 ราย หายป่วยสะสม 2,048,744 ราย (ตั้งแต่ 

1 มกราคม 2565) ผู้ป่วยกำาลังรักษา 84,957 ราย เสียชีวิต 55 ราย จำานวนผู้ป่วยปอด

อักเสบ รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,522 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 20 ราย อัตราครองเตียง 

ร้อยละ 18.7.

ภายใต้สถานการณ์ผ่อนคลายขึ้นตามลำาดับในประเทศ แต่สิ่งสำาคัญที่สุดก็ยังไม่

สามารถหละหลวมกบัมาตรการปอ้งกนัตนเอง ตัง้การด์สงู ในการเฝา้ระวงัไม่ใหเ้กดิการตดิ

เชื้อ ยิ่งโดยเฉพาะครอบครัวไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงในบ้าน กลุ่ม 608 หรือกลุ่มผู้สูงอายุที่อาศัย

อยู่กับบุตรหลาน ต้องระมัดระวังในการดูแล ป้องกัน ให้เผชิญความเสี่ยงลดน้อยที่สุด โดย

เฉพาะการได้รับวัคซีน

อยา่งไรกต็าม มขีอ้มลูทีต่อ้งตระหนกัลา่สดุ ของศนูยจ์ีโนมทางการแพทย ์(Center for 

Medical Genomics) คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุ

สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดที่ต้องจับตา เฝ้าระวัง แบบไม่ประมาทกันอีกรอบ นั่นคือ 

แนวโน้มที่โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5, BA.2.12.1 อาจจะมีการติดเชื้อที่มีอาการ

รุนแรงกว่าโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม 

ซึ่ง WHO และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำาลังเฝ้าติดตามอาการทางคลินิกจากการติด

เชือ้ BA.4, BA.5 และ BA.2.12.1 จากประเทศแอฟรกิาใตแ้ละสหรฐัอเมรกิาใน 2-4 สปัดาห์

จากนี้ โดยข้อมูลอัปเดตล่าสุดพบว่ามีจำานวนผู้ป่วยที่ต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลของ 2 

ประเทศเริ่มเพิ่มขึ้นแล้ว แต่อัตราผู้เสียชีวิตยังคงเดิม

โดยศูนย์จีโนมทางการแพทย์ ได้ฉายภาพความน่ากังวลที่เริ่มขยับในบางประเทศ

ที่เคยมีการระบาดโควิดจำานวนมาก มีแนวโน้มที่ โอมิครอนสายพันธุ์ย่อย BA.4, BA.5, 

BA.2.12.1 อาจจะมีการติดเชื้อที่มีอาการรุนแรงกว่าโอมิครอนสายพันธุ์ดั้งเดิม ซึ่ง WHO 

และนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกกำาลังเฝ้าติดตามอาการทางคลินิกจากการติดเชื้อ BA.4, BA.5 

และ BA.2.12.1 จากประเทศแอฟริกาใต้และสหรัฐอเมริกา

ทัง้นี ้หากยอ้นกลบัมาในประเทศของเราทีข่ณะนีก้ำาลงัเดนิเขา้สูห่ว้งเวลาโควดิกำาลงั

จะกลายเปน็โรคประจำาถิน่ โดยหนว่ยงานรฐัทีเ่กีย่วขอ้งหลกัอยา่งกระทรวงสาธารณสขุ วาง

กรอบนโยบาย กระบวนการขัน้ตอน การดำาเนนิการตา่งๆ ซึง่รวมไปถงึมาตรการยกเลกิการ

ใส่หน้ากากอนามัยของประชาชน 

แนน่อนวา่ กระบวนการบรหิารของกลไกองคาพยพของราชการ ภายใตน้โยบายของ

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ กำาลังดำาเนินการเข้าสู่ช่วงสำาคัญในการบริหารจัดการสถานการณ์  

โควิด ก่อนที่จะเข้าสู่โรคประจำาท้องถิ่นอย่างเป็นทางการภายในประเทศ ภายใต้มาตรการ

ของแต่ละจังหวัด ที่จะต้องดำาเนินการดูแลไปตามความเหมาะสมของพื้นที่ 

ขณะเดยีวกนั ภายใตส้ถานการณต์อ่สูข้องภยัโรคระบาดโควดิมายา่งกา้วปทีี ่4 นบั

วา่มอีงคค์วามรู ้รวมถงึทรพัยากรอนัทรงคณุคา่ นัน่คอืบคุลากรทางการแพทย ์สาธารณสขุ 

และประชาชนจิตอาสา ที่ทรงคุณค่าอย่าง อสม. รวมทั้งหน่วยงานในระดับท้องถิ่น ที่ถือ

เปน็ดา่นหนา้สำาคญัในการดแูลประชาชนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ ทำาใหค้นไทยฝา่ฟนัวกิฤต

กันมาได้จวบจนถึงวันนี้ ทรัพยากรอันทรงคุณค่าเหล่านี้ สมควรที่รัฐบาลจะต้องตระหนัก 

และระลึกถึงความเสียสละ ที่ตรากตรำาทำางานเพื่อให้ประเทศฝ่าวิกฤตมาได้ถึงเพียงนี้!. 

ก

อีกทั้งด้วยเหตุเพราะคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ 

ในฐานะเจ้าของพรรคตัวจริง-เสียงจริง...ท่าน

ค่อนข้างจะ ประชาธิปไตยรวมศูนย์ อย่างชนิด

แทบจะเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด คือไม่ว่าจะขยับ

ซ้าย-ขยับขวา ขยับไปทางไหนต่อทางไหน มัก

ต้องหันไปรวมศูนย์กันที่ ดูไบ อย่างมิอาจหลีก

เลี่ยงและปฏิเสธได้เลย ใครที่ ไม่ยอมจะอยู่ภาย

ใต้การชี้นำาของศูนย์ ถึงขั้นต้องร้องห่ม ร้องไห้ 

น้ำาตาเช็ดหัวหน่าวไปเป็นรายๆ แต่ภายใต้การชี้แนะ ชี้นำาของศูนย์ ก็กลับเป็นไป

ในแบบสะเปะสะปะซะเป็นหลักใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นประเภท สู้ ไป-กราบไป หรือ

ประเภท เสียงปืนแตกเมื่อไหร่...ผมจะกลับมาเดินนำาหน้าพี่น้องเอง อะไรทำานอง

นั้นมันเลยย่อมส่งผลให้ความเชื่อ ความศรัทธา ความไว้วางใจ ค่อยๆ สาละวัน

เตี้ยลง-เตี้ยลง ลงไปตามลำาดับ...

ยิ่งเมื่อเกิดการก้าวไกล เกิดการตั้งความหวังต่ออนาคตใหม่ ไม่ว่าจะหวัง

แบบลมๆ แล้งๆ หรือก้าวแบบสะเปะสะปะก็เถอะ แต่ภายใต้ความ แดง-ไม่แดง...

แต่ขอให้แรงเข้าว่า ของบรรดาพวกเด็กๆ หรือพวกคนรุ่นใหม่ทั้งหลาย กลับกลาย

เป็นตัวสร้างความอีหลักอีเหลื่อ เป็นตัวก่อให้เกิดอาการหัวไม่ถึงฟ้า-เท้าไม่ถึงดิน 

ให้กับคุณพี่ โทนี่-โทนาฟ และพรรคเผาไทย แทนที่จะเป็น เครื่องมือ ในการ หา

ทางกลับบ้าน อย่างที่เคยหวัง เคยคาด เกิดรอยแตก รอยแยก อย่างชนิด ต่อไม่

ติด ยิ่งเข้าไปทุกที บางครั้ง-บางคราถึงขั้นหันมา สับ กันและกัน ชนิดเละเป็นขี้ 

เละเป็นโจ๊ก ระหว่าง ฝ่ายแดง กับ ฝ่ายส้ม จนไม่ว่าจะเป็นบรรดา ติ่ง หรือ หูด 

ทั้งหลาย แทบจะไม่เหยียบเงา-เผาผีกันและกันเอาเลยถึงขั้นนั้น...

ยิ่งล่าสุด...เมื่อมีการไปลากเอา กระจงแห่งโคราช ที่เคยสร้างความแค้น ตา

แม้น ให้กับพวกแดง-พวกส้ม อย่างชนิดไม่คิดจะให้อภัยได้เลย มาเข้าคอก สังกัด

คอก โดยหนีไม่พ้นต้องอยู่ภายใต้การชี้นำาของศูนย์ที่ดูไบอีกนั่นแหละ เลยยิ่งโกบิ๊ก

ไปกันใหญ่ จนโอกาสที่จะแลนด์สไลด์ แอฝะลานช์ แบบเดียวกับ บงบง มาร์กอส 

แห่งฟิลิปปินส์ น่าจะแทบไม่เหลือติดปลายนวมอีกเลย แม้จะหันไปคว้าผู้ที่สดๆ 

ซิงๆ ผู้ที่ยังอวบอูมและเต่งตึง อย่างคุณหลาน อุ๊งอิ๊ง เตรียมเข้าประกวดก็เถอะ 

แต่โอกาสที่จะต้อง นิมนต์พระ ไม่ว่าจะเป็นพระไพรวัลย์ พระสมปอง หรือพระ

ไหนๆ ก็แล้วแต่ มาเดินนำาหน้าก่อนขึ้นเมรุย่อมมีความเป็นไปได้สูงเอามากๆ และ

อันนี้นี่เอง...ที่อาจถือเป็น ข่าวดี หรือข่าวที่น่าจะนำามาซึ่งความสงบร่มเย็น ความ

สงบสุข สำาหรับการเลือกตั้งครั้งหน้า ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม 

ของหมู่เฮา ในอีกไม่กี่เดือนกี่ปีที่จะถึง...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้...จาก Dennis A. Peer... “One measure of 

leadership is the caliber of people who choose to follow you. – สิ่งหนึ่ง

ที่จะวัดความเป็นผู้นำาได้ ก็คือคุณภาพของผู้ที่พร้อมจะเดินตามท่าน...”

ห็นว่า...ท่าทางน่าจะแลนด์สไลด์ หิมะ                                                       

ถล่ม ดินทลาย ค่อนข้างแน่!!! แต่

คงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณพี่ โทนี่-                      

โทนาฟ ของบ้านเราอยู่แล้วนั่นแหละทั่น แต่

เป็นคุณหลาน บงบง หรือ เฟอร์ดินานด์                

มาร์กอส จูเนียร์ แห่งประเทศฟิลิปปินส์ โน่น

เลยที่บรรดาชาวตากาล็อกทั้งหลาย กำาลัง

ได้จังหวะ เวลา เขย่าประชาธิปไตยในมือ

ของท่าน หรือกำาลังเข้าคูหากาบัตรเลือกตั้ง

ประธานาธิบดี เมื่อช่วงวันจันทร์ (9 พ.ค.) ที่ผ่านมา...

คือแม้ว่าบิดาบังเกิดเกล้า...หรืออดีตประธานาธิบดี เฟอร์ดินาน มาร์กอส 

ท่านจะทำาวรนุส ทำาอหิวาต์ เอาไว้กับบรรดาชาวฟิลิปปินส์มาก-น้อยขนาดไหน 

แต่หลังจากวัน-เวลาได้ผ่านไปนานแล้วถึง 30 กว่าปี หรือหลังจากที่ชาวฟิลิปปินส์

รวมมือ รวมตีน ถีบท่านออกไปจากประเทศหมู่เกาะ เมื่อช่วงปี ค.ศ.1986 ช่วง

เวลาประมาณ 36 ปีก็น่าจะนานพอดู ที่จะทำาให้บรรดาผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งชาวตากา

ล็อกทั้งหลาย น่าจะลืมๆ ไปแล้ว หรือจำาไม่ได้แล้ว ว่าท่านได้วรนุส ทำาอหิวาต์ 

เอาไว้แบบไหน? อย่างไร? คะแนนนิยมของสำานักโพลแต่ละสำานักของฟิลิปปินส์ 

จึงเป็นไปในแนวเดียวกัน นั่นก็คือ...เชื่อว่า บงบง มาร์กอส น่าจะ นอนมา แบบ

ไม่ต้องมีพระสวดนำาหน้า ด้วยจำานวนเสียงผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนปาเข้าไปถึง 55-60 

เปอร์เซ็นต์เอาเลยถึงขั้นนั้น...

แต่สำาหรับประเทศไทยแลนด์ แดนสยาม ของหมู่เฮานั้น...โอกาสที่จะเกิด

รายการแลนด์สไลด์ แอฝะลานช์ แบบเดียวกับฟิลิปปินส์ ท่าทาง...น่าจะลำาบาก

อยู่พอสมควรเหมือนกัน เพราะถ้าจะจับความตามที่คุณน้อง นารีขี่ม้าขาว เธอ

ใช้ช่องทางทางธรรมชาติ เผ่นออกจากแผ่นดินไทยไปอยู่ไหนต่อไหนก็แล้วแต่ ก็

แค่ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี่เอง!!! เพราะแม้แต่บรรดา มือวาง ของเธอ หรือของคุณพี่ โท

นี่-โทนาฟ ก็ยังคง ติดคุกไม่เสร็จ จนตราบเท่าทุกวันนี้ แม้จะได้ลดหย่อน ผ่อน

โทษ ยังไงก็เถอะ หรือบรรดาความทรงจำาถึงกับความวรนุสๆ อหิวาต์ๆ ทั้งหลาย 

ที่เคยเกิดขึ้นบรรดา ทวยไทย จำานวนไม่น้อย ยังน่าจะผนึกตรึงติดอยู่ภายในความ

คิด ความรู้สึกของผู้คน หรือผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนมากบ้าง-น้อยมั่ง ไปตามสภาพ...

อีกทั้งหลังๆ นี้...ความเข้มขลัง ความศักดิ์สิทธิ์ ของ พรรคเผาไทย ก็ดูจะ

ลดฮวบๆ ฮาบๆ ลงไปมิใช่น้อย แม้จะเคยเป็นพรรคอันดับหนึ่ง เคยแทบจะจัดตั้ง

รัฐบาลแบบพรรคเดียวได้ โดยเบ็ดเสร็จและเด็ดขาด แต่ตลอดช่วงระยะ 7-8 ปี

ที่ผ่านมา หรือเฉพาะประมาณเกือบ 4 ปีที่มีการเลือกตั้งคราวล่าสุด จะด้วยเหตุ

เพราะความไม่คุ้นเคยกับการเป็น ฝ่ายค้าน หรือเคยเป็นแต่ ฝ่ายรัฐบาล ซะจน

เคย หรือไม่? อย่างไร? ก็แล้วแต่ ในแง่ของขีดความสามารถ ของผลงาน เลยออก

จะหนักไปทาง อัสนี-วสันต ์ ซะเป็นหลักใหญ่ คือสัปปะรดไม่รับประทาน หรือไม่

สัปปะรดแ-ก มากมายซักเท่าไหร่ ไม่ว่าคิดจะหัก คิดจะโค่น บิ๊กตู่ ในสภาซักกี่ครั้ง

ต่อกี่ครั้ง ก็ออกไปทางเหวออ์อ์แ-กก์ก์ก์ ครั้งแล้ว-ครั้งเล่า...

แลนด์สไลด์ของจริงกับของปลอม

เ

















คนข้างตัว

พร้อมทักทายชาวบ้านโดยใช้ข้อศอกชนกัน  และ

กล่าวว่าขอให้ระวังโควิดหน่อย อย่าประมาท วัน

น้ีเอาความคิดถึงมาให้ทุกคน นายกฯ ทำางานทุก

อย่าง ซ่ึงบางอย่างค่อยๆ เดินค่อยๆ แก้ คิดถึง

ทุกคนมาโดยตลอด  ขอบคุณทุกกำาลังใจและ

ขอให้ทุกคนโชคดี ขณะประชาชนกล่าวว่ารัก

ลุงตู่ พล.อ.ประยุทธ์จึงกล่าวย้ำาว่า “รักจริงอย่า

ท้ิงกันนะ”

จากน้ันนายกฯ ถ่ายภาพร่วมกับ ส.ส.และ

ผู้นำาท้องถ่ินท่ีมาต้อนรับ พร้อมกล่าวย้ำาว่า ทำาเพื่อ

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์  และประชาชน ท้ังน้ี บรรดา

ผู้นำาท้องถ่ินและนักการเมืองได้เข้าทักทายและ

ถ่ายรูปร่วมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.

มหาดไทยด้วย

ส่วนความเคล่ือนไหวทางการเมืองน้ัน 

นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช 

พรรค พปชร. กล่าวถึงกรณีนายศรัณย์วุฒิ ศรัณย์

เกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และหัวหน้าพรรคเพื่อชาติ 

(พช.) ระบุมีหลักฐานเรื่อง “ล้มตู่ ชูป้อม” ว่า เป็น

ไปไม่ได้  เพราะรัฐธรรมนูญปี 2560 คนเป็นนา

ยกฯ ต้องอยู่ในบัญชีรายชื่อพรรคการเมือง เรื่อง

น้ีเป็นเพียงการเส้ียมให้แตกแยกกันมากกว่า และ

ไม่เชื่อว่า พล.อ.ประวิตรจะคิดด้วย แต่คนข้างตัว

ของ พล.อ.ประวิตรอาจมีการคิดจริง 

พล.อ.อกนิษฐ์ หม่ืนสวัสด์ิ ส.ว. กล่าว

ถึงข้อเสนอเร่ืองนายกฯ นอกบัญชีรายช่ือว่า 

รัฐธรรมนูญระบุชัด การพูดรวบรัดหรือพูดไม่

หมดอาจทำาให้สังคมสับสนได้ และในความเป็น

จริงคนท่ีมีรายชื่ออยู่ในบัญชีปฏิเสธเลย หรือไม่สู้ 

เขาจะไปตอบคนท่ีเลือกเข้ามาได้อย่างไร เพราะ

เหมือนไม่ให้เกียรติประชาชน จึงต้องไปถามว่า

คนท่ีปลุกกระแสนายกฯ คนนอกมีวัตถุประสงค์

อะไร และใครเป็นคนโยนหินถามทาง หรือ

ต้องการให้เกิดความหวาดระแวงระหว่างนายกฯ 

กับ พล.อ.ประวิตรหรือไม่

ขณะท่ีนายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำา นักนายกฯ กล่าวถึงกรณีนาย

ประเสริฐ จันทรรวงทอง ส.ส.นครราชสีมา 

ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย (พท.) ระบุ

ว่า  พล.อ.ประยุทธ์ทำาใจดีสู้เสือ น่าจะกังวล

เสียงในสภา เพราะพรรคเศรษฐกิจไทยและ

พรรคการเมืองเล็กอึดอัดใจในการยกมือให้

รัฐบาลว่า ยืนยันว่ารัฐบาลโดยเฉพาะนายกฯ 

ไม่กังวลใดๆ ต่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจ จึงไม่

จำาเป็นต้องทำาใจดีสู้เสือ ท่ีสำาคัญเสือท่ีว่าก็น่าจะ

เป็นแค่เสือกระดาษ วาดออกมาให้ดูน่ากลัว แต่

พอถึงเวลาเข้าจริงก็รีบม้วนเก็บกลับบ้านแบบไม่

เป็นท่า เพราะขายหน้าท่ีไม่เคยทำาได้อย่างท่ีโม้

เอาไว้สักคร้ัง 

“ฝ่ายค้านหลอกตัวเองว่าเสียงในสภา

ขณะน้ีก้ำาก่ึงมาก  เพราะมีเสียงโหวตท่ีบาง

พรรคการเมืองยังไม่รู้ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนแล้ว

สบายใจน้ันก็ไม่ว่ากัน แต่ไม่รู้ว่าเป็นฝ่ายค้าน

เองหรือเปล่าท่ีกำาลังทำาใจดีสู้เสือ เพราะต้องอภิ

ปรายท้ังๆ ท่ีรู้อยู่เต็มอกว่าไม่มีข้อมูลอะไรในมือ 

ดีไม่ดีเสียงท่ีอยู่ในมือของฝ่ายค้านอาจทนเสีย

หน้าไม่ไหว หันมายกมือโหวตให้รัฐบาลแทนก็

เป็นได้ หากจะฝันก็ฝันได้ แต่ควรเผื่อใจไว้ด้วย” 

นายธนกรกล่าว

ภูมิใจไทยสวนหมัดเดือด

ส่วนนายณัฏฐ์ชนน ศรีก่อเกื้อ รอง

โฆษกพรรคภูมิใจไทย (ภท.) ออกมาตอบโต้

นายวันชัย สอนศิริ ส.ว.ที่ โพสต์ข้อความระบุ

ว่า ภท.จะเป็นจุดเปลี่ยนทำาให้เกิดอุบัติเหตุ

ทางการเมือง โดยย้อนว่าออกมาวิพากษ์

วิจารณ์ในฐานะ ส.ว.หรือหมอดูทางการเมือง 

เพราะหากวิจารณ์ในฐานะ ส.ว.ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องของ

พรรคการเมือง ส.ว.อยู่ในฐานะสภาสูง ไม่

สมควรวิจารณ์เพราะจะลากองค์กรมาเป็นคู่

ขัดแย้งทางการเมือง แต่หากวิจารณ์ในฐานะ

หมอดูก็ไม่ติดใจ เพราะถือว่าเป็นหมอดูทั่วไป 

เหมือนกับหมอดูใต้ต้นมะขามสนามหลวง 

นายศุภชัย ใจสมุทร ส.ส.บัญชีรายช่ือ 

นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย (ภท.) กล่าวถึงกรณี

นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรค พท. 

ระบุว่าข้อมูลจากประชาชนท่ีส่งเข้ามาในเรื่อง

ความไม่โปร่งใสเพื่อนำามาอภิปรายไม่ไว้วางใจ  

เยอะท่ีสุดคือรัฐมนตรีกลุ่มภูมิใจไทย รองลงมา

คือพรรค พปชร.และประชาธิปัตย์น้ัน การให้

ข่าวแบบน้ีไม่ต่างจากตีกิน  เพราะสื่อสารแบบ

ไม่มีหลักฐาน แต่ทำาให้พรรคเสียชื่อเสียง น่ีคือ

การเมืองน้ำาเน่า 

“ถ้าพูดลอยๆ เพ่ือโจมตีฝ่ายตรงข้าม 

แบบน้ีผมก็ทำาได้  พรุ่งน้ีอาจพูดว่า มีหลักฐานว่า

พรรคเพื่อไทยโกงนู่นโกงน่ี  เป็นหลักฐานมาจาก

ประชาชน ข้าราชการท้องถ่ินกระซิบบอก พูด

ได้ง่ายมาก จริงหรือไม่ ไม่มีใครทราบ แต่พรรค

ท่านเสียชื่อไปแล้ว ถามว่าการเมืองแบบน้ีมัน

สร้างสรรค์หรือไม่ กับการช้ีหน้าด่าคนอื่นลอยๆ“ 

นายศุภชัยกล่าวและว่า ถ้าท่านว่ามีการโกงก็เอา

หลักฐานมาเปิดเลย ท่านมีของจะเก็บไว้ทำาไม ดี

กว่าหลอกด่าแบบน้ี และอยากให้การเมืองไทย 

เป็นการเมืองน้ำาดี ไม่อยากเห็นการเมืองน้ำาเน่า 

ไม่อยากเห็นการเมืองสาดโคลน

ส่วนความคืบหน้ากรณีนายพิเชษฐ สถิร

ชวาล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรค พปชร.ท่ีปฏิเสธ

จะช้ีแจงต่อคณะกรรมการพรรค ในการออกมา

เคล่ือนไหวกับพรรคร่วมฝ่ายค้านในโครงการ

บริหารและดำาเนินกิจการระบบท่อส่งน้ำาสาย

หลักในภาคตะวันออก (อีอีซี) น้ัน พล.อ.ประวิตร 

วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ในฐานะหัวหน้าพรรค   

พปชร. กล่าวว่า  เรื่องของเขา ส่วนจะถึงข้ันขับ

ออกจากพรรคหรือไม่น้ันเป็นเรื่องคณะกรรมการ

บริหารพรรค (กก.บห.)

ท้ังน้ี พล.อ.ประวิตรยังปฏิเสธตอบคำาถาม

กรณี ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า เลขาธิการพรรค

เศรษฐกิจไทย (ศท.) นัดกินข้าวกับพรรค พท.ด้วย

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลฯ 

ในฐานะรองหัวหน้าพรรค พปชร.กล่าวประเด็น

นายพิเชษฐว่า อยากให้นายพิเชษฐมาให้ข้อเท็จ

จริง ส่วนจะผิดจะถูกอย่างไรเด๋ียวว่ากันอีกที ยัง

ไม่ได้คิดว่าจะลงโทษหรือขับออกจากพรรค แต่ถ้า

นายพิเชษฐไม่มาช้ีแจง กก.บห.ก็ต้องไปคิดเอาอีก

ทีว่าจะเอาอย่างไรกันต่อไป 

ขณะท่ีนายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหา 

สารคาม  พรรค พท. กล่าวถึงการตรวจสอบท่อ

ส่งน้ำาอีอีซีว่า กระทรวงการคลังได้ต้ังนายวิจักษณ์ 

อภิรักษ์นันท์ชัย เป็นประธานสอบ ซ่ึงเป็นละคร

ตบตาประชาชน ปาห่ี เป็นมวยล้มต้มคนดู  

เน่ืองจากนายวิจักษณ์เป็นแค่ผู้ตรวจราชการ

กระทรวงการคลัง แต่ประธานราชพัสดุคือนาย

สันติ พร้อมพัฒน์ รมช.การคลัง นายวิจักษณ์จะ

กล้าไปตรวจสอบนายสันติหรือ เรื่องน้ีต้องฟ้อง

ประชาชนและนายกฯ ให้มาดูว่าเขากำาลังเล่น

ละครตบตาท่านหรือไม่ ให้ เสธ.นิมิตต์ (สุวรรณ

รัฐ) มือขวาท่านมาดูว่าเกิดอะไรข้ึน หาก เสธ.

นิมิตต์ไม่มาดู จะแฉ เสธ.นิมิตต์ว่าทำาอะไรบ้าง

“ท่อส่งน้ำาอีอีซีมูลค่า 25,000 ล้านบาท 

นายสันติเจอกาหัวไว้เลย พวกผมอภิปราย

แน่นอน ไม่ได้โม้” นายยุทธพงศ์กล่าว

ธรรมนัสร่วมทานข้าวล้านเปอร์เซ็นต์

นายยุทธพงศ์ยังกล่าวถึงการรับประทาน

อาหารค่ำากับนายพิเชษฐและพรรคเล็กว่า ได้

รับประทานอาหารร่วมกัน 2  คร้ังแล้ว และ

การรับประทานอาหารเย็นร่วมกันคร้ังต่อไปจะ

เชิญ ร.อ.ธรรมนัสมาด้วย ในวันท่ี 23 พ.ค. เวลา 

18.00  น. เพราะเป็นวันแรกท่ีมีการเปิดสมัย

ประชุมสภาคร้ังท่ี 1/2565 ซ่ึง ร.อ.ธรรมนัสรับว่า

จะมา 1 ล้านเปอร์เซ็นต์  ส่วนสถานท่ีกำาลังหา

กันอยู่ แต่ได้นัดหมายกันไว้แล้ว เท่ียวน้ีจะเชิญ

สื่อมวลชนไปด้วย จะได้เห็นจะได้รู้ว่าใครบ้างท่ี

ไล่  พล.อ.ประยุทธ์ ไม่จำาเป็นต้องปกปิด

ด้าน พล.อ.วิชญ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา 

หัวหน้าพรรค  ศท. กล่าวถึงกรณี ร.อ.ธรรมนัสนัด

รับประทานอาหารร่วมกับพรรคเพื่อไทยว่า เป็น

เรื่องส่วนตัว อย่าไปคิดอะไรเลย  ธรรมดาเขาก็ไป

ทานข้าวกันอยู่แล้ว ไม่มีอะไรสับสน ไปคิดกันเอง 

เป็นเรื่องธรรมดา เพราะเป็นเพื่อนกันทุกคน 

เมื่อถามว่า ฝ่ายค้านมีจุดหมายชัดเจน

คือล้มรัฐบาล  พล.อ.วิชญ์กล่าวว่า เป็นเรื่อง

ธรรมดา ฝ่ายค้านก็ทำาหน้าท่ีของเขา ส่วนท่ีมี

กระแสข่าวล้มนายกฯ ในสภาน้ัน  ไม่มี และพรรค

ไม่ได้เก่ียวข้องขบวนการ ไปเขียนกันเอาเอง ท้ัง

ท่ีจริงไม่มีขบวนการอะไรท้ังน้ัน ต้องว่าไปตาม

สถานการณ์ เมื่อถามย้ำาว่าพรรคเศรษฐกิจไทย

สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์อยู่หรือไม่ พล.อ.วิชญ์

กล่าวว่า “ใช่”

ต่อมา พล.อ.วิชญ์ให้สัมภาษณ์อีกคร้ังถึง

เรื่องน้ีว่า ไม่มีอะไร สามารถกินข้าวกันได้ ส่วนท่ี

ระบุว่าจะมีการพูดคุยถึงเรื่องของการอภิปรายไม่

ไว้วางใจน้ัน การท่ีจะพูดเรื่องอะไร เขาคงไม่มา 

บอก ซ่ึง ร.อ.ธรรมนัสเคยอยู่พรรคเพื่อไทยมาก่อน 

มีสิทธ์ิท่ีจะกลับไปพูดคุยหาเพื่อนฝูงได้ ไม่มีอะไร  

ผู้สื่อข่าวถามว่า ตอนน้ีคนสับสนเพราะ

นายยุทธพงศ์คาดหวังว่า ร.อ.ธรรมนัสจะช่วย

ฝ่ายค้านล้ม พล.อ.ประยุทธ์ ในการอภิปรายไม่

ไว้วางใจ พล.อ.วิชญ์กล่าวว่า “ไม่มี เขาทำาอะไร

ก็ต้องไม่ขัดกับมติของพรรค มติพรรคมีอยู่แล้วว่า

สมาชิกพรรคต้องทำาอย่างไรกันบ้าง” เมื่อถามว่า 

มติของพรรคคือการสนับสนุนให้ พล.อ.ประยุทธ์

อยู่ต่อใช่หรือไม่  พล.อ.วิชญ์กล่าวว่า พูดง่ายๆ 

คือเอาส่ิงท่ีเป็นประโยชน์กับประชาชนเป็นหลัก 

พรรคเอาตามน้ัน  

“ไม่ถึงขนาดมีบ๊ิกเซอร์ไพรส์อะไรหรอก 

อย่าไปคิดอะไรมากมาย การเมืองเราบอกไม่

ได้หรอกว่าตอนน้ีจะเป็นอย่างไร ถึงเวลาแล้ว

มันอาจเป็นย่ิงกว่าท่ีเราคิดก็ได้ หรืออาจไม่เป็น

ก็ได้ เพราะฉะน้ันอย่าไปคิดมาก ทุกอย่างเป็น

ไปตามครรลอง อะไรจะเกิดก็ต้องเกิด ทำาให้

ประชาชนได้ประโยชน์ดีท่ีสุด อย่าไปคิดอย่างอื่น” 

หัวหน้าพรรค ศท.กล่าวตอบคำาถามท่ีว่า จะมีบ๊ิก

เซอร์ไพรส์ก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือไม่  

พล.อ.วิชญ์ยังกล่าวถึงกระแสข่าวนาย           

ธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีต รมว.การคลัง 

และนายม่ิงขวัญ แสงสุวรรณ์  อดีต ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ จะเข้าร่วมพรรค  

ว่า นายธีระชัยตอบรับและสมัครเข้าเป็นสมาชิก

พรรคเรียบร้อยแล้ว จะเรียกว่าเป็นหัวหน้าทีม

เศรษฐกิจก็ได้ เพราะอาวุโสและมีความสามารถ

สูง ขณะท่ีนายม่ิงขวัญยังไม่ได้ตอบรับเข้ามา แต่

คงเร็วๆ น้ี รวมท้ังยังมีบุคคลอื่นเข้ามาเซอร์ไพรส์

อีก โดยจะเป็นทีมงานด้านเศรษฐกิจ

อย่างไรก็ตาม นายธีระชัยกลับกล่าวว่า 

“ยังๆ ยังไม่ได้ตัดสินใจ”  

ชาติพัฒนาขอคัมแบ็ก

ส่วนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ เลขาธิการ

พรรคสร้างอนาคตไทย เผยแพร่คลิปบนเฟซบุ๊ก

ยืนยันการทำาพรรคคร้ังน้ีต้องฝ่าวิกฤต ยุติความ

ขัดแย้งให้ได้ โดยพรรคจะเป็นตัวแปรเป็นส่วนท่ี

จะสลายความขัดแย้ง             

ท่ีศูนย์ประสานงานพรรคชาติพัฒนา 

(ชพน.) นายสุวัจน์  ลิปตพัลลภ ประธาน

พรรค ชพน. เป็นประธานเปิดศูนย์ประสาน

งานพรรค พร้อมเปิดตัวว่าท่ีผู้สมัครของพรรค 

โดยนายสุวัจน์ระบุว่า ในการเลือกต้ังคร้ังใหม่ 

จ.นครราชสีมาจะมี ส.ส.ได้ 16 คน โดยสมัย 

พล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ พรรคเคยได้ ส.ส. 

15 คน ฉะน้ันการเลือกต้ังคร้ังใหม่พรรคมีความ

พร้อม และจะเอายุคทองสมัย พล.อ.ชาติชาย

กลับคืนมาอีกคร้ัง 

สำาหรับความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

โดยเฉพาะเรื่องสูตรคำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อน้ัน 

นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้า

พรรคพลังธรรมใหม่ ในฐานะคณะกรรมาธิการ 

(กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกต้ัง ส.ส. 

พร้อมด้วยนายโกวิทย์ พวงงาม ส.ส.บัญชีราย

ชื่อ พรรคพลังท้องถ่ินไท แถลงข่าวเสนอสูตร

คำานวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ โดย นพ.ระวีกล่าว                          

ว่า วิธีคำานวณแบบ 100 หาร ท่ีพรรคขนาดใหญ่

เสนอน้ันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 91 จริง 

แต่ขัดกับมาตรา 93 และ 94 ส่วนสูตรคำานวณ

แบบ 500 หาร หรือ MMP ท่ีพรรคขนาดเล็ก 

และพรรคขนาดกลางเสนอ  สอดคล้องกับมาตรา 

93 และ 94 แต่ขัดมาตรา 91 รวมท้ังยังทำาให้

คะแนนตกน้ำาและไม่เป็นไปตามระบบจัดสรรปัน

ส่วนผสมเช่นกัน ดังน้ันจึงขอสูตรใหม่ 500 หาร

ใหม่ ซ่ึงเป็นไปตามมาตรา 93 และ 94 แต่ก็ยัง

ขัดกับมาตรา 91 โดยในวันท่ี 12 พ.ค.จะนำาเสนอ

สูตรท่ีคิดค้นข้ึนต่อคณะ กมธ.

นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 

รองหัวหน้าพรรค พปชร. ในฐานะ กมธ.กล่าว

ถึงข้อเสนอของ นพ.ระวีว่า  ข้อเสนอดังกล่าวมี

ปัญหาสำาคัญ 3 ประการ คือ 1.ขัดหรือแย้งต่อ 

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ท่ี 1) พ.ศ.2564 มาตรา 91 2.ฝ่าฝืนข้อบังคับการ

ประชุมรัฐสภา ข้อ 89 วรรคท้าย ท่ีห้าม กมธ.เพ่ิม

มาตราหรือตัดทอน หรือแก้ไขมาตราท่ีขัดกับหลัก

การแห่งร่าง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ และ 

3.ทำาลายเจตนารมณ์ของประชาชนในการเลือก 

ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมือง 

“หากมีการเสนอก็ต้องอภิปราย และผม

พร้อมลงมติไม่เห็นด้วยท่ีจะแก้ไขให้ใช้จำานวน 

ส.ส. 500 คนหาร ตามเหตุผลท่ีกล่าวอ้าง มองว่า

จะทำาให้เกิดปัญหา โดย กมธ.จะพิจารณาเรื่องดัง

กล่าววันท่ี 12 พ.ค.” นายไพบูลย์ระบุ.

ตรึงดีเซล

ต้ังแต่เมื่อวันท่ี 1 พ.ค.ท่ีผ่านมา อีกท้ังประเมิน

ทิศทางราคาน้ำามันตลาดโลกมีแนวโน้มลดลง 

หลังยุโรปผ่านพ้นฤดูหนาวเป็นปัจจัยหลัก กบน.

จึงมีมติให้คงราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลประจำา

สัปดาห์ไว้ท่ี  32 บาท/ลิตร ซ่ึงประมาณการ

ฐานะกองทุนน้ำามันเช้ือเพลิงปัจจุบัน (วันท่ี 8 

พ.ค.65) ติดลบ 66,681 ล้านบาท โดยแบ่งเป็น

บัญชีน้ำามันติดลบ 33,258 ล้านบาท และบัญชี

ก๊าซหุงต้ม (แอลพีจี) ติดลบ 33,423 ล้านบาท” 

นายวิศักด์ิกล่าว

อ ย่ า ง ไ ร ก็ต าม  ยั ง มีก า ร ติดตาม

สถานการณ์สู้รบระหว่างยูเครน-รัสเซีย ท่ีจะมี

ผลต่อสถานการณ์ราคาน้ำามันตลาดโลกอย่างใกล้

ชิด เพื่อประกอบการพิจารณาปรับราคาขายปลีก

น้ำามันในประเทศข้ึน/ลงเป็นรายสัปดาห์อีกคร้ัง

ในวันท่ี 16  พ.ค.65 หากในแต่ละรอบสัปดาห์

ราคาน้ำามันตลาดโลกปรับลดลง ก็จะมีการปรับ

เงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลงตามการ

เปล่ียนแปลงของราคาน้ำามันต่อไป

นายวิศักด์ิกล่าวอีกว่า การพิจารณาของ 

กบน.ดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) 

เรื่อง 10 มาตรการลดค่าครองชีพประชาชน 

โดยให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำามันดีเซลท่ี 30 บาท

ต่อลิตร ไปจนถึงส้ินเดือน เม.ย.65 หลังจาก

น้ันรัฐบาลจะเข้าไปช่วยเหลือส่วนท่ีราคาน้ำามัน

ดีเซลปรับเพ่ิมข้ึนคร่ึงหน่ึง โดย กบน.ได้พิจารณา

ปรับราคาน้ำามันดีเซลคร้ังแรกมีผลต้ังแต่วันท่ี 1 

พ.ค.65 เป็นต้นมา สำาหรับความคืบหน้าการกู้

เงินจากสถาบันการเงิน 20,000 ล้านบาท เพื่อ

ใช้อุดหนุนราคาน้ำามันในประเทศน้ัน ขณะน้ี

ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทยมีความ

สนใจและยื่นข้อเสนอการปล่อยกู้มายังกองทุน

แล้ว เชื่อว่าจะมีความชัดเจนภายในเดือน พ.ค.น้ี 

และมีเงินเข้ามาในกองทุนเดือน มิ.ย.ได้ตามท่ี

กำาหนดไว้

อ่านต่อหน้า 16

กําหนดการ
สวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจ

พ.ญ.พนิดา วงศรักมิตร
มารดา นายบุญญนิตย วงศรักมิตร (พี่สิงห)

ผูวาการการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย
 ณ วัดภูมินทร อําเภอเมือง จังหวัดนาน

สวดพระอภิธรรม
วันเสารที่ 7 ถึง วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 19:00 น.

กฟผ. เปนเจาภาพ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565

พิธีฌาปนกิจ
วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 13:00 น. 

สวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจ

พ.ญ.พนิดา วงศรักมิตร
สวดพระอภิธรรม และพิธีฌาปนกิจ

พ.ญ.พนิดา วงศรักมิตร
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3บทความ-ในประเทศ

ไทย ‘มิใช่สินค้าเร่ขาย’

มไปนมัสการ....

“พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวง

ตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน” ที่วัดป่าบ้านตาด 

อุดรธานี  สัก ๒ วัน นะครับ

 พอดี ๑๒-๑๓ พฤษภานี้

 “นายกฯ ประยุทธ์” จะเดินทางไปร่วมประชุม “สุดยอด

อาเซียน-สหรัฐฯ” สมัยพิเศษ (ASEAN-US  Special Summit) ครั้ง

ที่ ๒ กับประธานาธิบดี โจ  ไบเดน ที่สหรัฐฯ

 ก็ไม่ได้ไปประเทศเดียวหรอก 

 ไปกันทั้งกลุ่มประเทศอาเซียน มีเพียงเมียนมาที่ไม่ได้ไป และ

ฟิลิปปินส์ที่อยู่ช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีใหม่

 ก็มีผู้สันทัดกรณีด้านต่างประเทศ ออกข่าว “ดักหน้า-ดักหลัง” 

ด้วยปรารถนาดี ทำานองว่า

 “นายกฯ จะไปเซ็นร่วมมือกับสหรัฐฯ ตั้ง นาโต ๒ ในภูมิภาค 

‘อินโด-แปซิฟิก’ เป็นการ ‘ชักน้ำาเข้าลึก-ชักศึกเข้าบ้าน’ ” ประมาณนั้น

 คนที่ติดตามข่าวสาร จะมีข้อมูลใช้พิเคราะห์หาความจริงได้ 

แต่สำาหรับคนที่ไม่มี ฟังแล้วอาจเชื่อทันที ตรงนี้ค่อนข้างอันตราย

 พอดี พบที่ “คุณนันทิวัฒน์ สามารถ” อดีตรองผู้อำานวยการ

สำานักข่าวกรองแห่งชาติ โพสต์เฟซบุ๊ก ถึงกรณีนี้ ไว้ เป็นความรู้ มี

ค่าควรยึดถือ ขอนำามาให้อ่านดังนี้

 ...........................

 “นันทิวัฒน์ สามารถ”

 นาโต 2 มีเรื่องฮือฮาในสื่อที่คนมีชื่อเสียงหลายคนออกมา

วิพากษ์วิจารณ์การเดินทางไป “วอชิงตัน” ของลุงตู่ 

 ทำานองว่า “จะไปร่วมมือจัดตั้งนาโต 2 หรือจะชักศึกเข้าบ้าน” 

 ต้องเล่าถึงเรื่องนาโต 2 ก่อน 

 คำานี้ ยังไม่มีอยู่พจนานุกรม ไม่มีการเอ่ยถึง ไม่อยู่ในหัวข้อ

เจรจา ขออธิบายให้คนรุ่นหลังๆ ได้ทราบข้อมูลเก่า เพื่อให้เห็นภาพ

ชัดเจนขึ้น

 “นาโต” เป็นองค์กรความร่วมมือทางทหารและการเมืองที่

สหรัฐและพันธมิตรจัดตั้งขึ้น หลังสงครามโลกครั้งที่สอง 

 เพื่อต่อต้าน ยับยั้ง การแผ่ขยายอิทธิพลของสหภาพโซเวียต 

ในขณะนั้น หรือรัสเซียในวันนี้ ชื่อเต็มๆ คือ  North Atlantic Treaty 

Organization  NATO 

 ในขณะที่ “สหภาพโซเวียต” ก็มีกลุ่มองค์กรทางทหารชื่อ 

Warsaw Pact เช่นกัน 

 แต่ต่อมา เมื่อคอมมิวนิสต์ล่มสลาย องค์กรวอร์ซอร์แพ็ค ก็

ล่มไป สมาชิกวอร์ซอร์แพ็คหลายประเทศได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกนาโต 

 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้.....

 สหรัฐก็มาชวนหลายประเทศในเอเชีย ก่อตั้งองค์กร

ความร่วมมือทางทหาร ชื่อ “ซี โต้” South East Asia Treaty  

การผูกมิตร การมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

 “ไม่ใช่สงคราม”

  ไทยคงต้องรับฟังทุกปัญหา และนำากลับมาปรึกษาหารือกัน ทั้ง

ในส่วนที่เป็นผลประโยชน์ของไทยและเพื่อนบ้านอาเซียน

 การร่วมมือ “ทางทหาร” คงไม่ใช่เจอกันทีเดียวจบ ต้องผ่าน

กระบวนการ ทั้งหน่วยงานความมั่นคง สภาความมั่นคงฯ ต้องหารือกัน 

 ลุงตู่, ลุงดอน ผ่านงานความมั่นคงมานาน

 และมีประสบการณ์เกี่ยวกับความมั่นคงอย่างดี 

 ไม่ตกหลุมพรางง่ายๆ หรอก 

 คนไทยอาจคิดต่างกันได้ แต่ต้องไม่แตกแยก ในภาวะที่การเมือง

ระหว่างประเทศตึงเครียดมาก เราควรจะร่วมมือกันเป็นหนึ่งเดียว

 อดีตรองผู้อำานวยการสำานักข่าวกรองแห่งชาติ “นันทิวัฒน์” ยัง

โพสต์ประเด็น “นาโต 2” ต่อมาว่า

 ขอเพิ่มเติมเรื่อง “นาโต 2” เอาให้ชัดเจน จะได้ไม่คาใจ

 แรกสุด อยากจะเล่าว่า.....

 ไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ไปร่วมประชุมกับผู้นำาอเมริกัน แต่ไทย

และกลุ่มอาเซียน ได้รับเชิญจาก “ไบเดน” ให้ไปร่วมประชุม 

 “ลุงตู่” ไม่ได้วิ่งไปขอให้เค้าเชิญ 

 มีเพียง “พม่า” ประเทศเดียวที่ไม่ได้รับเชิญ และผู้นำาฟิลิปปินส์

ที่จะไม่ไป เพราะติดเลือกตั้งในประเทศ

 เรื่องที่สอง.... 

 งงๆ กับวิธีคิดว่า “การไปอเมริกาจะเป็นการชักศึกเข้าบ้าน” วิธี

คิดอย่างนี้ ถูกต้องหรือไม่? 

 ไทยไม่ได้มีความขัดแย้งอะไรกับประเทศใด เราดำาเนินนโยบาย

เป็นมิตรกับทุกประเทศ 

 ไทยพยายามถ่วงดุลอำานาจ ไม่ได้เป็นศัตรูกับประเทศใด ไม่ได้

เป็นคู่ขัดแย้งกับประเทศใด  

 เรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับทุกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 

“ประเทศจีน” ที่หลายคนเป็นห่วง 

 ไทยมีความสัมพันธ์กับจีนใกล้ชิดลึกซึ้ง ในทุกระดับ

 อยากจะเล่าให้คนไทยได้ทราบว่า....

 ไทยได้ทำาความตกลงกับจีนที่เรียกว่า  Comprehensive Strategic  

Partnership “ความสัมพันธ์เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือทางยุทธศาสตร์

อย่างรอบด้าน” 

 แปลเป็นไทยง่ายๆ คือ “หุ้นส่วนรอบด้าน” 

 และจีนสนับสนุนไทยในการย้ายฐานการผลิตมายัง  EEC

 จีนสนับสนุนบทบาทนำาของไทยในอาเซียน 

 และไทยยังสนับสนุนโครงการ Belt and Road Initiative ของจีน 

 ที่สำาคัญ จีนไม่เคยเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในของไทย 

 “ความสัมพันธ์ไทย-จีน” เป็นความสัมพันธ์พิเศษที่หลายประเทศ

อิจฉา 

 ไทยดำาเนินนโยบายเป็นมิตรกับทุกประเทศ ไม่เป็นศัตรูกับใคร 

และไม่ก้าวขาไปเข้าค่ายใดแน่นอน

 -----------------------

 ครับ....

 ถ้าคนชื่อ “นันทิวัฒน์ สามารถ” เฉยๆ โพสต์เนื้อหาเหล่านี้ 

อาจรับฟังได้ แต่จะเชื่อได้หรือไม่ ยังเป็นปัญหา

 แต่เมื่อ “นันทิวัฒน์ สามารถ” คนนี้ คือ....

 อดีตข้าราชการทำางานในระดับ “รองผู้อำานวยการสำานักข่าว

กรองแห่งชาติ” คือคนทำางานเกี่ยวกับ “ความเป็น-ความตาย” ของ

ประเทศมาก่อน

 อะไรที่เป็น “ความลับ-ความมั่นคง” ของชาติ ถ้าเอาใครก็ได้

มาอยู่-มาเป็น ประเทศไม่รอดมาถึงวันนี้ ได้หรอก 

 ฉะนั้น ที่คุณนันทิวัฒน์ โพสต์ ผมไม่ได้บอกให้เชื่อ-ไม่เชื่อ

 แต่ในความ “ว่างเปล่า” ทางความรู้-ความเข้าใจในกลไก-กล

เกมการเมืองโลก

 ยึดที่คุณนันทิวัฒน์ โพสต์เป็น “ฐานข้อมูล” บรรจุไว้ในความ

ว่างเปล่านั้นได้ครับ

 มี ๒ คำา ตามที่คุณนันทิวัฒน์เอ่ยถึง คือ

 ๑.องค์กรความร่วมมือทางทหาร ชื่อ “ซีโต้” South  East Asia 

Treaty Organization  SEATO และ

 ๒.“สนธิสัญญาถนัด-รัสก์”

 “สองคำา-สองชื่อ” นี้ จะเรียกว่าเป็นบทเรียนจากสมัยผู้นำาคน

สุดท้ายของคณะเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ “จอมพล ป. พิบูล

สงคราม” คณะราษฎร สร้างไว้ให้ เมื่อปี ๒๔๙๗

 เพื่อศึกษา “ในทางหลีกเลี่ยง” ทำานองเดียวกับกรณี “ต้มยำา

กุ้ง” เมื่อปี ๒๕๔๐ ก็ย่อมได้

 ที่ผู้นำาประเทศคนต่อๆ มา.....

 ต้องศึกษา จดจำา หลีกเลี่ยง ไม่ให้ประวัติศาสตร์นั้น เกิดขึ้น

ซ้ำารอยกับประเทศอีก

 และผู้นำาคนปัจจุบัน “พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา”

 และคนเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศปัจจุบัน “คุณดอน  ปรมัตถ์วินัย”

 มีหรือ ที่จะไม่ศึกษา ไม่เรียน ไม่รู้ บทเรียนประวัติศาสตร์นั้น?

 ทุกผู้นำาที่ซื่อสัตย์ต่อชาติบ้านเมือง เขาศึกษาจนถึงขั้นนำาบท

ศึกษานั้น พัฒนาเป็นประสบการณ์ 

 เพื่อที่จะไม่ให้ กรณีอย่าง......

 “ซีโต้” และ “สนธิสัญญาถนัด-รัสก์” เกิดขึ้นอีกกับไทย  หรือ

กระทั่งกับในกลุ่มอาเซียน

 เรื่องนี้ต้องขยาย 

 คือเรื่องซีโต้และสนธิสัญญา “ถนัด-รัสก์” แล้วทุกคนจะโล่ง

ใจ-หายห่วง เรื่องที่ไทยจะไปเป็นนาโต หรืออีโต้ ๒-๓ อะไรกับใครเขา

 ไว้พรุ่งนี้ เปิดหน้า ๓ อ่านต่อละกัน! 

Organization SEATO 

 ซึ่งไทยก็เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกของซีโต้

 นอกจากนี้.....

 ไทยมีความกังวลใจต่อการรุกคืบของคอมมิวนิสต์ในอินโดจีน จึง

มีความตกลงร่วมมือทางทหารและการเมืองกับสหรัฐ ที่เรียกว่า “สนธิ

สัญญาถนัด- รัสก์”

 ยิ่งกว่านั้น ในสมัย “รัฐบาลทักษิณ” รัฐบาลในขณะนั้น กระดี๊

กระด๊ากับคำาหวานหูว่า

 “ไทยเป็นประเทศเดียวในเอเชียที่ได้รับสถานะพันธมิตรนอกนา

โต” นักการเมือง สื่อมวลชน ต่างหลงใหลได้ปลื้ม กับพันธมิตรนอกนาโต

 แล้วนาโต 2 มายังไง?

 คนที่เอ่ยถึงคือเลขาธิการนาโต “สโตเทนแบร์ก” พูดเมื่อต้น

เมษายนว่า

 “ควรมีการขยายบทบาทของนาโตมายังเอเชีย-แปซิฟิก เพื่อ 

‘กดดันจีน’ ที่ไม่ร่วมมือโดดเดี่ยวรัสเซีย”

 ไทยเป็นประเทศเล็ก ที่ต้องร่วมมือกันกับเพื่อนอาเซียน เพื่อสร้าง

อำานาจการต่อรอง ที่จะต้องมีการปรึกษาหารือกัน ไทยคงเลือกดำาเนิน

นโยบายต่างประเทศแบบ “ข้ามาคนเดียว” ไม่ได้ 

 ประเทศไทยมีผลประโยชน์กับหลายประเทศและภูมิภาคทั่วโลก

ทั้งทางด้านการค้า เศรษฐกิจ และการพัฒนาประเทศ รวมทั้ง ต้องดูแล

ความมั่นคงของประเทศด้วย 

 ไทยคงไม่สามารถเลือกคบหรือปฏิเสธใครได้ ไทยคงไม่สามารถ

เลือกข้าง คบใครคนเดียว เทอีกคนทิ้ง 

 ไทยคงต้อง “สร้างสมดุล” 

 ไม่ผูกพัน “ทางทหาร” กับใคร เพื่อเป็นศัตรูกับใคร ไทยต้องรักษา

อธิปไตย ผลประโยชน์ ความมั่นคงของไทย และอาจต้องดำาเนินนโยบาย

แบบ “ไผ่ลู่ลม”

 ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ต้องเริ่มต้นด้วยการทูต การเจรจา 

ก็บตกภารกิจของ “เสี่ยเฮ้ง” สุชาติ ชมกลิ่น 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ประเทศ

สิงคโปร์เมื่อเร็วๆ นี้ นอกจากเดินทางไปแลก

เปลี่ยนการเรียนรู้ เปิดตลาดแรงงาน และเอางานดีๆ 

รายได้สูงๆ มาฝากคนไทยแล้ว

“เสี่ยเฮ้ง” ยังไม่พลาดหยิบเกร็ดเล็กเกร็ด

น้อยที่ประทับใจระหว่างการทำางานมาเล่าให้พี่น้อง

ประชาชนได้ฟังและภาคภูมิใจไปด้วยกัน และหนึ่ง

ในเรื่องราวเหล่านั้นคือ “อาหารไทย” ที่โด่งดังไปถึง

ต่างแดน  

“รัฐมนตรีเฮ้ง” จั่วหัวเรื่องว่า “อาหารไทยอร่อย

ไม่แพ้ชาติใดในโลก” ..แต่สำาหรับผมต้องบอกว่า 

“อาหารไทยอร่อยที่สุดในโลก”   

ดูเอาสิครับ ขนาดว่า

ข้าวมันไก่สิงคโปร์สูตรไห่

หนาน หรือสูตรอื่นๆ ที่ก็เปิด

ขายไปหลายสาขาทั่วโลก 

ก็ยังไม่อร่อยเท่าข้าวมันไก่

ประเทศไทยบ้านเราเลย

เรื่องรสชาติการกิน 

ใครชอบแบบไหนก็เลือก

ทานแบบนั้น ส่วนผมเอง

ชอบข้าวมันไก่บ้านเรา ไม่

ว่าจะเป็นร้านข้างทาง ร้าน

ตึกแถว กินแล้วก็อร่อยไม่

แพ้กัน ..โดยเฉพาะน้ำาจิ้มที่จัดจ้านมาก เสิร์ฟพร้อมน้ำา

ซุปร้อนๆ ใส่ฟัก แตกต่างจากข้าวมันไก่ประเทศอื่นๆ 

เดินทางมาทำางานรอบนี้ ผมและทีมข้าราชการ

เลือกที่จะเดินเข้าร้านข้าวมันไก่ชื่อดังบริเวณแยก

ประตูน้ำา ที่ทางร้านบินตรง เพื่อนำาสูตรลับเฉพาะจาก

ประเทศไทยมาเปิดขายกันที่นี่ ซึ่งก็ต้องยอมรับว่า

ถูกปากถูกใจคนสิงคโปร์ไม่น้อยเลยเหมือนกัน 

การมาเปิดตลาด เปิดร้านในประเทศสิงคโปร์ 

ทราบว่ามีชาวสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วน ซึ่งก็ถือเป็นหน้า

เป็นตาของคนไทยที่จะได้ โชว์ศักยภาพความอร่อย

ด้านอาหารการกิน ซึ่งนอกจากที่นี่จะมีข้าวมันไก่แล้ว

ยังมีเมนูอื่นๆ ให้เลือกทานด้วย 

“รมต.เฮ้ง” การันตีเช่นนี้ จะไม่เชื่อได้อย่างไร

ว่า “อาหารไทยอร่อยสุดในโลก”.

ช่างสงสัย

อาหารไทยอร่อยสุดในโลก  

เ

สุชาติ ชมกลิ่น

ผ

สกลธีโมเดล

ชูหาเงินได้

ใช้เงินเป็น

‘ชัชชาติ’ย้ำาอิสระไม่มีพรรคหนุน

กกต.ย้ำายังไม่พบทุจริต

ศูนย์ราชการฯ • สำานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 

ร่วมกับกรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม Kick Off รณรงค์

ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมีนายแสวง  

บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง นายขจิต  

ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหาร

และพนักงานของทั้ง 2 หน่วยงานร่วมกิจกรรมรณรงค์

โค้งสุดท้าย โดยนายแสวงเปิดเผยว่า ขอประชาสัมพันธ์

เชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมใจออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง

เพื่อให้ได้ผู้แทนที่ดีเข้าไปบริหารท้องถิ่น ในวันอาทิตย์ที่ 

22 พ.ค. ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. นอกจากนี้ กกต.

มีการตรวจสอบและติดตามเกี่ยวกับคำาร้องถึงความไม่

โปร่งใส ในการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) อย่างใกล้ชิด 

ซึ่งทุกข้อร้องเรียนมีมาตรการในการดูแลอยู่แล้ว และที่

ผ่านมายังไม่พบข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการทำาผิดกฎหมาย

เลือกตั้ง มีเพียงการร้องเรียนเกี่ยวกับป้ายหาเสียงเท่านั้น 

ส่วนเรื่องการซื้อขายเสียงนั้น เมื่อมีการร้องเรียนเข้า

มาจะมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปถึงสถานที่และสอบข้อ

เท็จจริงทันที

คิดต่างจัดการขยะ

ลาดปลาเค้า • น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพ 

มหานคร พรรคไทยสร้างไทย แถลงข่าวถึงแนวทางจัดการ

ปัญหาขยะในกรุงเทพมหานครว่า มี 3 ระดับ ในระดับ

ต้นน้ำาต้องพิจารณาถึงการลดปริมาณขยะและการแยก

ขยะอย่างเป็นระบบ ระดับกลางน้ำา พบว่าราคาของการ

จัดเก็บขยะไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่ใช้จริง ความถี่

ในการจัดเก็บขยะไม่มากพอ ระดับปลายน้ำา กรุงเทพฯ 

ยังไม่มีจุดจัดการขยะในระดับท้องถิ่น ขาดการประสาน

งานกับภาคเอกชนที่ต้องการนำาขยะไปเพิ่มมูลค่า พบ

ว่าการเพิ่มมูลค่าของขยะเป็นไปอย่างจำากัด เช่น การนำา

ไปรีไซเคิลทำาพลังงานไฟฟ้าหรือปุ๋ยหมัก ถึงเวลาที่ศิธา

จะคิดต่างเรื่องขยะ เริ่มจากการปรับเปลี่ยนการจัดสรร

งบประมาณและการดูแลสวัสดิการให้แก่พนักงานเก็บ

ขยะ เพิ่มกำาลังพลและจำานวนรถจัดเก็บขยะเข้าถึงถนน

ย่อยและชุมชนทุกประเภท สร้างแรงจูงใจให้กับสถาน

ประกอบการขนาดใหญ่ต้องคัดแยกขยะจากต้นทาง เช่น 

การคงค่าเก็บขยะตามอัตราเดิมหากสถานประกอบการ

จัดการแยกขยะได้ดี หรือการลดค่าเก็บขยะถ้าสามารถลด

ปริมาณขยะได้ตามเป้าของกรุงเทพฯ เป็นต้น.

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เดินหาเสียงพบปะประชาชน เพื่อ

ขอเสียงสนับสนุนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการ กทม. ในวันที่ 22 พ.ค. ที่ตลาดฝั่งโขง ถนนสรงประภา 

เขตดอนเมือง เมื่อวันที่ 9 พ.ค.

ไทยโพสต์ • นายสกลธี ภัททิยกุล 

ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. ในนามอิสระ 

กล่าวว่า มีความตั้งใจหากได้เป็น

ผู้ว่าฯ กทม. ก็คือการเป็นผู้ว่าฯ 

กทม.ในรูปแบบที่เรียกว่า หาเงิน

ได้ ใช้เงินเป็น 2 เรื่องที่ทำาได้

แน่นอน เรื่องแรกคือ การบริหาร

จัดการขยะ ที่ตนพูดมาเสมอและ

เป็นนโยบายหลักในการหาเสียง

ในครั้งนี้ด้วย เพราะในการบริหาร

จัดการเรื่องขยะของ กทม.ต้องมี

เงินที่ถูกใช้ไปกับเรื่องนี้ในปีหนึ่งๆ 

ประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท 

แต่เม็ดเงินดังกล่าวถูกใช้หมดไป

กับค่าเช่ารถ ซื้อรถค่าถังขยะ ที่

แพงสุดคือการจ้างเอาไปฝังกลบ ถ้า

คนเป็นผู้ว่าฯ เป็นคนที่รู้กฎหมาย

จะรู้เลยว่าสามารถทำาวิธีอื่นได้ คือ

ให้เอกชนเข้าทำา โดยการแก้ข้อ

บัญญัติกรุงเทพมหานคร ทำาให้  

กทม.สามารถประหยัดเงินประ 

มาณ 5,000-6,000 ล้านบาทต่อ

ปี และแถมขยะที่ได้ กทม.ยังขาย

ให้เอกชน และหมุนกลับมาเป็น

เงินรายได้ของ กทม.ได้อีกด้วย

นายสกลธีกล่าวว่า เรื่อง

ที่ 2 ที่คิดว่าสามารถหาเงินเข้า

กทม.ได้คือ เรื่อง City Tax เวลา

ไปนอนโรงแรมต่างประเทศแล้ว

เขาก็จะเก็บภาษีเมือง แล้วแต่

อัตราที่กำาหนด มีแนวนโยบายว่า 

คนต่างชาติมาเมืองไทยจะเก็บใน

ส่วนของการเข้ามาในกรุงเทพฯ 

100 บาทต่อหัว ส่วนเรื่องการใช้

เงินเป็นนั้น ที่ผ่านมาการบริหาร

ในการใช้งบประมาณของ กทม.

จะมีการตั้งงบเอาไว้ในส่วนกลาง

ค่อนข้างมากเกินไป การกระจาย

ไปตามเขตต่างๆ น้อยมาก ถนน

เส้นหลักๆ ถนนยังดีอยู่ แต่พอ

ถนนในซอยย่อย เราจะเห็นว่า

ยังเป็นลูกรังอยู่ พอเวลาฝนตก

ถนนก็จะเป็นหลุมเป็นบ่อ ดังนั้น

เราควรกระจายงบไปยังเขตพื้นที่ 

เพื่อความคล่องตัวในการแก้ไข

ปัญหาให้กับประชาชนกรุงเทพฯ 

ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน ถ้า

เป็นผู้ว่าฯ หาเงินได้และใช้เงินใน

การบริหารเป็น คิดว่าอันนี้มันจะ

ทำาให้คนกรุงเทพฯ ได้ประโยชน์

เพิ่มเติมขึ้นอย่างถึงที่สุด.

กทม. • ชัชชาติเผย กทม.มีซอฟต์เพาเวอร์เข้มแข็ง แนะใช้ให้เกิดประโยชน์ ต้ังเป้าสร้างอนาคตกรุงเทพฯ 

3 ด้าน เมืองศูนย์กลางเศรษฐกิจภูมิภาค เมืองเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เมืองท่องเท่ียวคุณภาพของโลก โค้ง

สุดท้ายเน้นเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ

เมื่อวันท่ี 9 พ.ค. นายชัช 

ชาติ สิทธิพันธ์ุ ผู้สมัครผู้ว่าฯ 

กทม. ในนามอิสระ ลงพ้ืนท่ีหา

เสียงเขตบางแค เขตหนองแขม 

เขตทวีวัฒนา โดยได้รับฟังผู้นำา

ชุมชนและผู้ประกอบการโรงงาน

ในเขตหนองแขมท่ีศาลาร่วมใจ

ชุมชนสร้อยมาลา พูดคุยกับชาว

ชุมชนทวีวัฒนาและบุคลากร

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ

สำารวจสภาพเศรษฐกิจปากท้องท่ี

ตลาดส่ีแยกทศกัณฐ์ ระหว่างหา

เสียงท่ีตลาดมีประชาชนรายงาน

ปัญหาในพ้ืนท่ีอย่างต่อเนื่อง โดย

นายชัชชาติสังเกตเห็นผู้จำาหน่าย

ขนมวาฟเฟิลสร้างมูลค่าเพ่ิมของ

สินค้าให้มีรสชาติหลากหลาย 

สะท้อนให้ เห็นตัวอย่างของ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ท่ีสามารถ

เกิดข้ึนได้ทุกท่ีของเมือง

นายชัชชาติกล่าวว่า เป็น

หน้าท่ีของ กทม.ท่ีต้องสร้าง

สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศ

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ

ประชาชน เพื่อขยายโอกาสทาง

เศรษฐกิจให้ประชาชนผ่านระบบ

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เช่น ลดข้ัน

ตอนการขออนุญาตประกอบการ 

จัดหาพ้ืนท่ีให้ประชาชนได้ทำามา

หากิน พัฒนาหลักสูตรอบรมผู้

ประกอบการรุ่นใหม่ ฯลฯ ท่ีผ่าน

มาส่ือสารนโยบายท่ีเป็นงาน

ประจำาของผู้ว่าฯ กทม.ในฐานะ

ผู้จัดการเมืองมาอย่างต่อเน่ือง 

เช่น นโยบายส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิต แต่ยังไม่มีโอกาสสื่อสาร

บทบาทผู้ว่าฯ กทม.ในฐานะซีอี

โอ ผู้ว่าฯ กทม.ต้องเป็นผู้กำาหนด

อนาคตและวางยุทธศาสตร์ของ

เมืองในระยะยาว ต้ังเป้าพัฒนา

กรุงเทพฯ ในอนาคต 3 ด้าน 

ประกอบด้วย เมืองศูนย์กลาง

เศรษฐกิจของภูมิภาค เมือง

เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และเมือง

ท่องเท่ียวคุณภาพของโลก

นายชัชชาติกล่าวอีกว่า 

เรามีซอฟต์เพาเวอร์ท่ีเข้มแข็ง

ท้ังวัฒนธรรมและอาหาร เปล่ียน

ตรงน้ีให้เป็นดิจิทัลได้หรือไม่ เพื่อ

ให้สามารถกระจายไปท่ัวโลกได้ 

เรายังมีเรื่อง wellness สุขภาพ 

สปา การทำาสมาธิท่ีกำาลังได้รับ

ความสนใจท่ัวโลก เราทำาศูนย์

สมาธิท่ัวกรุงเทพฯ เพื่อการพัก

ผ่อนได้ไหม ผมมองว่ารูปแบบ

การท่องเท่ียว กทม.ต้องเปล่ียน

ไป เราต้องใช้ซอฟต์เพาเวอร์ท่ีมี

ให้เกิดประโยชน์ คือทิศทางของ

เมืองในอนาคตท่ีผู้ว่าฯ กทม. 

นอกจากทำางานประจำาในฐานะ

ผู้จัดการเมืองแล้ว ยังต้องเป็น 

ซีอีโอหรือเป็นคนวางยุทธศาสตร์

ของเมืองในอนาคตด้วย

“สำาหรับการหาเสียงโค้ง

สุดท้ายก่อนถึงกำาหนดเลือกต้ัง 

22 พ.ค.น้ัน ยังต้องทำาคะแนน

กับกลุ่มคนสูงอายุให้มากข้ึน เช่น

เดียวกับกลุ่มท่ียังไม่ตัดสินใจเลือก 

ผมลงสมัครผู้ว่าฯ กทม.ในนาม

อิสระจริง ไร้พรรคการเมืองให้การ

สนับสนุน ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อการ

บริหารงานท้องถ่ิน กทม.ท่ีผ่านมา

สามารถจับมือเครือข่ายและขยาย

ทีมงานคนรุ่นใหม่ให้ร่วมงานได้

อย่างเหนียวแน่นมาตลอด 2 ปีท่ี

ผ่านมา” นายชัชชาติกล่าว 

ขณะท่ีนายต่อศักด์ิ โชติ

มงคล ผู้จัดการหาเสียง เปิดเผย

ว่า ต้ังแต่วันแรกท่ีทำางานกับชัช

ชาติเมื่อกว่า 2 ปีก่อน โจทย์

สำาคัญคือการทำากรุงเทพฯ ให้

เป็นเมืองท่ีน่าอยู่สำาหรับทุกคน 

เพื่อตอบโจทย์ดังกล่าวต้องอาศัย

ความร่วมมือระหว่าง 4 เกลียว 

ประกอบด้วย ภาครัฐ นักวิชาการ 

ภาคธุรกิจ และประชาชน การ

ลงสมัครตำาแหน่งผู้ว่าฯ ในนาม

อิสระ ทำาให้นายชัชชาติได้รับ

การสนับสนุนจากหลายภาค

ส่วนช่วยคิด ช่วยทำางาน ท้ังอดีต

ข้าราชการ นักวิชาการ นักธุรกิจ 

คนรุ่นใหม่ ภาคประชาสังคม 

และประชาชนกลุ่มต่างๆ เข้ามา

ร่วมช่วยกันทำางาน.



ม� อเร็วๆ นี้ ที่หองประชุมองคการบริหารสวน

ตําบล (อบต.) นาคอเรือ อ.ฮอด จ.เชียงใหม ไดมี

การประชุมเครือขายชาวบานลุมน้ํายวม-เงา-เมย-

สาละวิน โดยมีวาระสําคัญคือการแสดงจุดยืนของ

ชุมชนตอผลกระทบจากโครงการผันน้ํายวม-ภูมิพล โดย

มีตัวแทนจากชมรมกํานัน-ผูใหญบาน สมาชิก อบต. 

ต.นาคอเรือ คณะผูบริหาร นายก อบต.และรองนายก 

อบต. ต.อมกอย อ.อมกอย จังหวัดเชียงใหม ตัวแทนชาว

บานจากบานแมเงา ต.แมสวด อ.สบเมย จ.แมฮองสอน 

พรอมทั้งนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม และ

องคกรดานสิ่งแวดลอมจํานวนกวา 60 คน 

นายสะทาน ชีวะวิชัยพงษ ตัวแทนชาวบาน

จาก อ.สบเมย จ.แมฮองสอน กลาววา ที่ผานมาพวกเรา

พยายามจะหาโอกาสมาเจอกัน แตติดสถานการณ โควิด เดิม

โครงการนี้คือโครงการเข� อนแมลามาหลวง ที่วางแผนไวหลาย

สิบปแลว และเขาพยายามจะรื้อฟนโครงการกลับมา หลายป

ที่ผานมาตัวแทนจากมหาวิทยาลัยนเรศวรไดลงพื้นที่ตลอดเพ� อ

ทําการศึกษา แตมีการปกปดขอมูล ชาวบาน อ.สบเมย ก็ไมรู

ขอมูล พยายามจะหาขอมูล ทุกครั้งที่มีเวทีประชุมที่เกี่ยวของจะ

เขาไปรวมแบบแสดงจุดยืนทุกเวที ทุกครั้งที่เราแสดงความเห็น 

แตคําพูดของเราจะไมบันทึกไป แตเอาภาพการแจกของ และ

เอาภาพที่ ไปเจอชาวบานไปใสในรายงานการศึกษาผลกระทบ

สิ่งแวดลอม จนพวกเราเรียกวา อีไอเอรานลาบ และขอมูลที่จะ

คัดคานเพ� อไมใหผาน แตวาไมสามารถชะลอได 

“ในรายงานอีไอเอมีช� อหมูบานเพียงไมก่ีแหง นอยมาก ไมครบ 

และขอมูลดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมจะมีผลกระทบ

หนักมาก ท่ีบานสบเงา ท่ีผานมาชาวบานพยายามจะปกปองพ้ืนท่ีปา

ชุมชน ปาจิตวิญญาณไว แตพอเปนโครงการผันนํ้าทําไมหน�วยงาน

รัฐจึงอนุญาตใหใชพ้ืนท่ีได ลําพังแมนํ้ายวม นํ้าไมเยอะ นํ้าแหงมาก 

โครงการน้ีเขามองทะลุถึงการสรางเข� อนบนแมนํ้าสาละวิน เพราะ

ตามที่ ดร.มานะ นิมิตรมงคล เลขาธิการ ACT (องคกร

ตอตานคอรรัปชัน-ประเทศไทย) เขียนในเฟซบุก เร� อง “กทม. ไม

ปราบคอรรัปชันแลวจะพัฒนาไดอยางไร” (18 เม.ย.65 อางใน

กรุงเทพธุรกิจ) โดยชี้วา “ผูสมัครผูวาฯ กทม.ขายฝน มองขาม

ปญหาคอรรัปชันที่คนกรุงเผชิญ” พูดแตเร� องความสุขสบายอยูดี

กินดี ตอมา ดร.มานะ เลขาธิการ ACT ได “ตีแผขยะใตพรม กทม. 

ชี้จุดหมกเม็ดงบประมาณ  ผูวาฯ–ส.ก. ชุดใหมตองสะสาง”  (24 

เม.ย.65 อางในไทยโพสต) โดยที่เลขาธิการ ACT ชี้ประเด็นใหญอาจ

ไรธรรมาภิบาลใน กทม. (โปรดดูตาราง)

ชาว กทม. จํานวนมากคาดหวังในทางดี จะไดผูวาฯ กทม.

คนใหม ที่ซ� อสัตย ไมทุจริต คอรรัปชัน โกงกิน เปนผูมีแนวบริหาร

ใหมเปนที่พึ่งแทจริงของชาวกรุงเทพฯ ไดจริง จับตาโครงการลงทุน

ขนาดใหญ (MEGA PROJECT) ที่มีผลสําคัญตอปากทองชีวิตชาว 

กทม. ตลอดจนโครงการเกาที่ยังเปนปญหารุงรังอยู การทํา MEGA 

PROJECT  ตองทําประชาพิจารณอยางเพียงพอ อยางเปนวิชาการ

แบบประชาชนผูมีสวนไดสวนเสีย (STAKEHOLDER) อยางกวาง

ขวางครบถวน ไมกีดกันปดกั้นการมีสวนรวมของประชาชน เปด

โอกาสเต็มท่ีใหประชาชนสวนใหญมีโอกาสไดรับรู ไดออกความเห็น                                                                                  

ติ–ชม–วิพากษวิจารณ–เสนอแนะเต็มที่ มิใชกระทําอยางรวบรัด

ไมรัดกุม ผูวาฯ กทม.คนใหม ควรเปดศักราชใหมในการบริหาร

สาธารณะกรุงเทพมหานครโดยเปด ปฏิบัติการแนวใหมจริง บริหาร                                                                                 

งานอยางโปรงใสตรวจสอบไดจริง เปดเผยสัญญาทุกฉบับ (โครง 

การลงทุนขนาดใหญ) ตอสาธารณชน ทานจะไดรับคําช� นชมจาก

สาธารณชนอยางแน�นอน ถากลาหาญสามารถสะสางความไมถูก

ตองที่ซุกอยูใตพรมเสียที

อยาลืมวาในสังคมธุรกิจการเมืองไทยนั้น มีสามเร� องสําคัญ
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต อิสรภาพแหงความ 

คิด กระแสขาวลม พล.อ.ประยุทธ จันทร โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ใหได ถูก

โหมปลอยออกมา จังหวะกาวยางแตละเร� อง

ของ พล.อ.ประยุทธ ไมวาจะไปไหน ทําอะไร ถูกจับตามอง

อยางมีนัย ลาสุดนายกรัฐมนตรี 

พล.อ.อนุพงษ เผาจินดา รมว.

มหาดไทย และสุชาติ ชมกลิ่น 

รมว.แรงงาน ปฏิบัติราชการ

ที่ อ.บานบึง จ.ชลบุรี นอกจาก

ขาราชการไปรอตอนรับอยาง

คึกคัก ยังมี ส.ส.พื้นที่ภาคตะวัน                                             

ออก พลังประชารัฐไปรอตอน                                             

รับ ไดถูกเช� อมโยงวามีเฉพาะ

ในกลุมคนใกลชิดนายสุชาติ ไม                                               

มีกลุมคุณปลื้มไปรอตอนรับ 

ถูกแต่งเติมผูกโยงมาเป็นเรื่อง

การเมืองอีกตามเคย วากลุมน้ันกลุมน้ีจะรวมหัวจมทายกับ                                                                            

บ๊ิกตู ท้ังท่ีในทางการเมืองมีเวลาพอสมควรกวาจะเขาโหมด

เลือกตั้ง อะไรที่วาแน�นอนวันนี้ วันหนาอาจไมแน�นอนก็

เปนได 

จากคลิปและภาพโปรโมตจากอินฟลูเอนเซอร นารา                                                            

เครปกะเทย หมิ่นเหมพาดพิงบุคคล กระทบกระเทือน

สถาบันหลัก แมทางแพลตฟอรมช� อดังจะไดออกแถลงการณ

ชี้แจงไปบางแลว แตสังคมโดย                                      

รวมยังคงคลางแคลงใจ มีการ                                      

ยื่นหนังสือให้ตรวจสอบไปบ้าง                                              

แลว ถึงจังหวะที่หน�วยงาน

ความมั่นคงอยางกองทัพบก                                              

ก็มีปฏิกิริยา พันเอกหญิงศิริ                                                

จันทร งาทอง รองโฆษกกอง 

ทัพบก เปดเผยวา ‘ในสวนของ                                               

กองทัพบก ไดมีนโยบายหาม

ทุกหน�วยทหารในสังกัด หรือ

กิจการใดๆ ของกองทัพบก ใช                                                 

บริการส่ังสินคาจากแพลตฟอรม 

LAZADA รวมทั้งไมอนุญาตใหมีการสงของจากแพลตฟอรม 

LAZADA เขามาในพื้นที่ของหน�วยทหารหรือพื้นที่ที่กองทัพ

บกใหการดูแล ทั้งนี้ เพ� อเปนการแสดงออกถึงเจตนารมณ 

ในการปกปองสถาบัน..’

วิธีคํานวณ ส.ส.บัญชีรายช� อยังไมไดขอสรุป ส.ส.บาง

พรรคอยากใหนํา 100 มาหาร บางพรรคก็อยากใหนํา 

500 มาหาร ไมวาจะออกมาใน

รูปแบบไหน คงจะมีคนไมเห็น                 

ดวย สมาชิกวุฒิสภาที่ไดรวม

เปนกรรมาธิการพิจารณากฎ 

หมายดังกลาว ก็เร่ิมเห็นเคาลาง

แหงความวุนวาย ออกมาให

ความเห็นดวยความหวงใย พล.อ.                                            

อกนิษฐ หม� นสวัสดิ์ ส.ว. ใน

ฐานะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสา                                               

มัญพิจารณารางพระราชบัญ                                                

ญัติ (พ.ร.บ.) ประกอบรัฐธรรม 

นูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

กลาวถึง กมธ.มีความเห็นไมตรงกันในเร� องวิธีการคํานวณ

วา ‘ไมวาผลจะออกมาเปน 100 หาร หรือ 500 หาร อีก

ฝายคงมีการสงวนคําแปรญัตติไปพูดในวาระสอง และถา

ในที่สุดรัฐสภาลงมติอยางไร อีกฝายก็คงสงศาลรัฐธรรมนูญ

เพ� อตีความ ถาระหวางนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง

แลวกฎหมายลูกยังไมผาน ก็เกิดความยุงยาก’ 

นายปริญญ พานิชภักดิ์ 

อดีตรองหัวหนาพรรคและอดีต

หัวหนาทีมเศรษฐกิจทันสมัย 

แมเจาตัวจะแสดงความรับผิด                                     

ชอบลาออกจากสมาชิกพรรค

และทุกตําแหน�งในพรรคหลัง

จากมีขาวฉาวออกมา มีการแตง                                          

ตั้ง นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ                                      

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคประชา 

ธิปตย มาทําหนาท่ีประธานคณะ

กรรมการเศรษฐกิจทันสมัย 

หลังรับตําแหน�งไดสงสัญญาณ

ไปยังรัฐบาลทันทีวา ‘สิ่งที่รัฐบาลจะตองทําเรงดวน คือ

การขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ซึ่งพอจะทําใหบรรเทาความเดือดรอน

เฉพาะหนาไปไดบาง แตไมควรขึ้นกาวกระโดดเทากันทั้ง

ประเทศในคราวเดียว จํานวน 492 บาท ตามที่มีการเรียก

รอง เพราะนายจางจะอยูไมได เกิดการปดกิจการ ปลดคน

งาน เกิดวิกฤตซอนวิกฤต แตควรปรับแบบขั้นบันได นายก

รัฐมนตรีโปรดเรงการดําเนินการ เพ� อบรรเทาความเดือด

รอนของพี่นองแรงงาน’.

พล.อ.อกนิษฐ 

หม� นสวัสดิ์ 

พล.อ.ประยุทธ 

จันทร โอชา

พ.อ.หญิงศิริจันทร 

งาทอง

ระเทศไทยประสบปญหาทุจริตคอรรัปชันมโหฬารกวาใน

อดีตเปนอันมาก

คอรรัปชันเปนเร� องใหญ เพราะเปนเร� องคอขาดบาด

ตาย ที่ตองแกไขจริงจังใหถูกทางอยางเกาะติดกอนสิ้นชาติ                                                                             

คอรรัปชันในสังคมไทยมีเดิมพันสูงย่ิงโดยเฉพาะในนโยบายสาธารณะ

วาดวยการบริหารกิจการสาธารณะที่ทาทายสติปญญาและความ

กลาหาญอยางมีวุฒิภาวะของนักการเมืองไทยในการตรวจสอบ 

ดําเนินการ อยางกัดไมปลอย อยางไมเกรงกลัวอิทธิพลของอํานาจ

รัฐ ของอํานาจราชการ และของอํานาจ

ทุนใหญผูกขาดที่ครอบงํามีอํานาจเหนือพล 

เมืองไทย

การบริหารทองถ่ิน กทม. เปนนโยบาย

สาธารณะที่สําคัญ ทามกลางปญหาคอรรัป 

ชันซึ่งเปนวิกฤต เปนภัยคุกคามตอความมั่น 

คงชาติไทยในลําดับตนๆ ทําให โครงสราง

สังคมไทยออนแอในแทบทุกองคาพยพเปน

อันมากมานานแลว   

ดังนั้น การบริหาร กทม. จึงตองยึด 

ธรรมาภิบาลโปรงใสตรวจสอบไดเปนหลัก

น�าแปลกทําไมผูสมัครรับเลือกตั้งชิง

ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) ครั้งนี้ 

แทบทุกคน ไมคอยไดใหความสําคัญสูงสุด 

หยุดโกงกอนสิ้นชาติ

ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนผูวาราชการ

กรุงเทพมหานคร (กทม.) แทบทุกคนนั้น 

ไมมีนโยบายสูกับคอรรัปชันการทุจริตเชิง

นโยบายใดๆ ในรายละเอียดเลย แทบไม

ไดกลาวถึง เพ่ิงจะมาพูดถึงแบบแตะๆ แบบ 

กลัวๆ หรือเปลา อาจกลัวเสียคะแนนเสียง

มากไปหรือไม มีพูดถึงกันบางหลังจากเกิด

คําถามอื้ออึงในสังคมถึงเร� องการขาดความ

โปรงใส การขาดธรรมาภิบาล และการทุจริต

เชิงนโยบาย  

อาจแสดงถึงการขาดวิสัยทัศน ไมได

ออกแบบนโยบายและการขาดการเตรียม

การลวงหนา ซึ่งผิดหลักการบริหารนโยบาย

สาธารณะดานการเมืองทองถิ่นที่ดีตอเร� อง

ใหญสุดของชาติ คือ คอรรัปชัน คอรรัปชั่นมีเดิมพันสูงยิ่งในการ

บริหารกิจการสาธารณะ กทม. ผูสมัครแทบทุกคนไมมีมาตรการรูป

ธรรมและขั้นตอนในรายละเอียดตามหลักวิชาการดานการบริหาร

นโยบายสาธารณะที่ดีวา ถาตนไดรับเลือกตั้งเปนผูวาฯ กทม. แลว                                                                                    

จะทําตามนโยบายและมาตรการท่ีตนไดประกาศไวตอนท่ีหาคะแนน

เสียงกอนหนานั้น วาจะขจัดการทุจริตเชิงนโยบายและการคอรรัป 

ชันทั้งทางตรงและทางออม ทั้งตอหนาและลับหลังไดอยางไร การ

ปราบปรามคอรรัปชันจึงจะเปนผลสําเร็จจริง

ดูเหมือนตรงนี้จะเปน จุดออนมากที่สุด ของผูสมัครรับเลือก

ตั้งเปนผูวาฯ กทม.ครั้งนี้แทบทุกคน

ผูกโยงสัมพันธกัน แทรกแซงโครงการสาธารณะทําใหผิดเพี้ยน  ฉก 

ชิงผลประโยชนสาธารณะมหาศาลไปจากประชาชนไทย  ท้ังสามเร� อง

สําคัญนี้ ไดแก “เศรษฐกิจธุรกิจการเมืองผูกขาด–อภิสิทธิ์ชน–กิน

รวบสินทรัพยสาธารณะ” ซึ่งมีผลงานวิจัยยืนยันการฉกชิงอยาง

ไมเปนธรรมไปจากผูบริโภคทั้งปวง ไปจากประชาชนผูเปนเจาของ

สินทรัพยสาธารณะ ซึ่งเปนของสวนรวม ไมใชของทุนผูกขาดราย

ใหญ หรือของผูมีอํานาจไมสุจริต

ส� อทีวี วิทยุหลายเจาไดจัดเวทีดีเบตผูสมัครรับเลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.กันอยางคึกคักหลายเวที มีเวทีหนึ่งจัดโดยส� อทีวีตัวเล็กๆ แต

คุณภาพคับแกว แมไมใชส� อยักษแตก็เปนที่รูจักกันแพรหลายมาก

ขึ้นเร� อยๆ ในหมูผูคนที่สนใจปญหาบานเมือง  จัดไดอยางน�าสนใจ 

แหวกแนวไมซ้ําใคร แมจัดในรูปแบบเรียบงาย บรรยากาศเปนกัน                                      

เอง แตก็ถือวาจัดหนักจัดเต็ม ที่สําคัญทําใหผูคนที่ติดตามชมราย 

การต้ังแตตนจนจบไดมีโอกาสไดเขาถึงเร� องราวและขอมูลบางสวน

ที่จะเปนประโยชนประกอบการตัดสินใจใชสิทธิ์ลงคะแนนในการ

เลือกตั้งผูวาฯ กทม. คนที่ 17 ได โดยเฉพาะอยางยิ่งผูสมัครคนใด

มีนโยบาย แนวทาง  มาตรการ รูปธรรม 

มากท่ีสุด ในการหยุดคอรรัปชันในการบริหาร

กรุงเทพมหานคร ทุจริตคอรรัปชันเดิมพันสูง                                                         

ในการบริหารนโยบายสาธารณะของ กทม. 

ขอมูลที่นําเสนออาจเปน “ขอมูลขั้นเทพ” ซึ่ง                                                                

ผูรวมรายการศึกษามาแลวเปนอยางดี หาก

เร� องที่นํามาเสนอเปนเท็จ ไมจริง ผูพูดตอง

รับผิดชอบถึงคุกถึงตะรางทีเดียว นั่นคือ 

“การจัดเวทีดีเบต 6 ผูสนับสนุนผูสมัครรับ

เลือกตั้งผูวาฯ กทม.” เม� อวันที่ 4 พฤษภาคม 

2565 (โปรดดูรายละเอียดใน https:m.

youtube.com/watch? V=3JEpP3t4 PyY& 

feature=youtube, THE VOTERS’ DEBATE 

EP.2/Workpoint Today รวมกับมูลนิธิฟรี

ดริค เอแบรท (Fried – Ebert – Stiftung: 

EFS) ของเยอรมนี จัดดีเบตผูสนับสนุนแคน

ดิเดตผูวาฯ กทม. ผูดําเนินรายการนพพัฒน

จักษ อัตตนนท 4 พ.ค.65)

ปจจุบันมีส� อตัวเล็กๆ หลายเจาใหเกียรติ                         

เห็นความสําคัญของประชาชน กลานําเสนอ                                                                

มิติสําคัญและเปดโอกาสอยางไมเลือกปฏิบัติ

ตอผูลงสมัครชิงตําแหน�งผูวาราชการกรุงเทพ 

มหานคร ครั้งนี้ (22 พ.ค.65) ซึ่งไดแกส� อ

อยาง STANDARD, อยาง WORKPOINT 

TODAY เปนตน ส� อเหลานี้สมควรไดรับ

ความช� นชม ในความเปนส� อมืออาชีพ ที่

เสนอขาวสารเปดโลกทัศนผูคนในสังคมให

คิดกวางไกลไมคับแคบ

คอรรัปชันเดิมพันสูงในการบริหาร

นโยบายสาธารณะ กทม. จะพัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ไดอยางเปนจริง 

ชาวกรุงเทพฯ ทุกคนตองชวยกันปดกวาดคอรรัปชันออกจากเมือง

กรุงเทพฯ ใหไดมากที่สุด เพ� อทําใหกรุงเทพฯ เปนเมืองใสสะอาด 

น�าอยูไดอยางเปนจริง โดยเริ่มตนที่พิจารณาใชสิทธิเลือกตั้ง 1 เสียง

ของทานอยางรอบคอบในการเลือกผูวาฯ กทม. คนที่ 17 เพ� อใหไดผู

วาฯ กทม. ที่มีพฤติกรรมซ� อสัตย ไมคอรรัปชัน ไมโกงกินทุกรูปแบบ 

มากกวาการโหวตตามกระแส

เพราะการโหวตตามกระแสไมชวยแกปญหา กทม. เชิงโครง 

สรางได อีกทั้งไมไดให โอกาสชาว กทม.พัฒนาเมืองกรุงเทพฯ ที่

พวกเราอาศัยอยูใหเกิดสุข–สันติ–ยั่งยืนได.

มาไมมาไมมาไม

w

โครงการยักษผันน้ํายวม สูเสนทางฟองศาลปกครอง

ชี้ขอชํารุดอีไอเอฉบับกรมชล–เรงทําวิจัยเปรียบเทียบ

เปนแมนํ้าท่ีใหญมาก เปนแมนํ้านานาชาติ” นายสะทานกลาว 

นายประจวบ ทองวาฤทธิ์ ตัวแทนชุมชนบานแมเงา อ.สบ

เมย กลาววา ที่หมูบานตนคือจุดกอสรางสถานีสูบน้ํา และกองดิน

กองแรกเขาบอกวาจะหางบานแมเงา 2-3 กิโลเมตร แตจริงๆ แลว

ติดกันเลย กรมชลประทานมาหลอกชาวบานทุกครั้ง โดยเฉพาะคน

เฒาคนแก เอาสิ่งของมาให คนเฒาไมรูจักที่มาที่ไปก็รับไว และ

ตอนนี้ ไดบอกผูเฒาแลววา ไมใหเอาแลว ถามวา โครงการผันน้ํากับ

ชุมชนน้ําเงาอะไรเกิดกอนกัน แมน้ําเงาและชุมชนมากอน ตอมาจะ

มีโครงการสายสงไฟฟาแรงสูงเพ� อใชสูบน้ํา ตอนนี้แมวาในหมูบาน

ไฟฟาติดดับๆ ก็ธรรมดา ซึ่งเพียงพอแลว แตพวกเราเจอปญหาคือ

ทั้งอุโมงคและสายไฟฟา ยืนยันวาอยางไรก็ตองสู แมน้ําเงามีความ

สมบูรณมาก ปนี้ชาวบานไดเงินมากมายหลายแสน เพราะวาชาว

บานมีรายไดชวงสงกรานตที่มีคนมาทองเที่ยว   

นายคัมภีร สมัยอาทร นายก อบต.อมกอย กลาววา ชาว

บานในพื้นที่หลายหมูบานยังไมรับทราบขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบทั้ง

โครงการผันน้ํายวม ตลอดแนวโครงการ 62 กิโลเมตร โดยเฉพาะ

จุดกองดินตางๆ และโครงการสายสงไฟฟาแรงสูงที่จะมาใชผันน้ํา

ยวม ดูจากขอมูลแลว มีหลายหมูบานมากๆ ในพื้นที่อมกอยที่อยูใน

พื้นที่โครงการ 

“ตอนน้ีชาวบานกะเบอะดิน ไดทําการฟองศาลปก 

ครองกรณีเหมืองแร ซ่ึงน�าสนใจมาก เพราะหลังจากฟอง

ศาล ตอนน้ีบริษัทพยายามโทร.หาและจะใหความชวย

เหลือ ถาเรารวมกันไปฟองศาลปกครองกรณีโครงการผัน

นํ้า คิดวาจะมีผลดีแน�นอน ส่ิงท่ีผมเจ็บใจมากท่ีสุดคือ การ

ขอใชพ้ืนท่ีปาไมของโครงการผันนํ้า ในพ้ืนท่ีทาง อบต.จะ

ทําโครงการพัฒนาตางๆ  ก็ทําไมได โครงการน้ันน้ี บอก

วา อบต.ทําไมได แตทําไมโครงการผันนํ้าซ่ึงเปนโครงการ

ท่ีจะมีผลกระทบรุนแรง ทําไมถึงไดอนุญาตใหทําไดงายๆ 

ขนาดน้ี ผมอยากใหมีการประชุมกลุมเพ� อเตรียมการฟอง

ศาลปกครองเลย” นายก อบต.อมกอยกลาว 

ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร นักวิชาการศูนยศึกษาชาติ 

พันธุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม กลาววา ตนไดลงทํางานกับชุมชน

ที่อยูในพื้นที่โครงการ คือ บานแมเงา และแมงูด เพ� อทําขอมูล

เปรียบเทียบกับรายงานอีไอเอของกรมชลประทานเกี่ยวกับวิถี

การดํารงชีวิต ทรัพยากรธรรมชาติ และเร� องเศรษฐกิจของชาว

บาน เพราะในรายงานอีไอเอมักจะระบุวา ไมมีผลกระทบหรือ

ผลกระทบเล็กนอย กําลังเริ่มทําเศรษฐกิจของหมูบาน เราพบวา 

ชาวบานในแมเงามีการทําสวน มีทุเรียน มีการทําบุกเปนรายได 

สวนที่บานแมงูด สวนลําไยเปนรายไดมหาศาลของชาวบาน ที่

สําคัญขอมูลของผูไดรับผลกระทบไมปรากฏในรายงาน 

นายวันไชย สีนวน ผูใหญบานแมงูด กลาววา ตอนนี้

อยากใหผูนําชุมชนแตละหมูบานตองไปทําความเขาใจกับชาว

บานในชุมชนเพ� อเตรียมทําประชาคมคัดคานโครงการน้ี และการ

ฟองคดี พื้นที่บานแมงูดไมไดรับผลกระทบเพียงแค 3 คน แต

วาจริงๆ แลวจะไดรับผลกระทบทั้งหมูบานกวา 200 ครัวเรือน 

เพราะวาอยูติดกับลําน้ําแมงูดและใชประโยชนลําน้ําเปนหลักใน

การเกษตรของชาวบาน.

อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ

วันน้ีในอดีต 10 พฤษภาคม พ.ศ.2046 คริสโตเฟอร 

โคลัมบัส (Christopher Columbus) นักสํารวจชาวสเปน

พรอมลูกเรือ เปนชาวยุโรปคณะแรกท่ีคนพบหมูเกาะเคยแมน 

(Cayman Islands) ในระหวางการเดินทางคนหาดินแดนโลก

ใหม (New world).

คนพบหมูเกาะเคยแมน

สํานักขาวชายขอบ

เ

ป

คอรรัปชันเดิมพันสูง

บริหารนโยบายสาธารณะ กทม.



นขณะที่สงครามรัสเซีย-ยูเครนยังมะงุมมะงาหรา ไม่รู้ว่า                        

จะออก “หัว” หรือ “ก้อย” โลกก็ยังต้องเดินหน้ากันต่อไป 

โดยเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  

หรือที่รู้จักกันในนามฮ่องกงก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

แล้ว โดยมีผู้บริหารสูงสุดคนใหม่ที่เรียกว่า พลิกโฉมจากอดีต

ข้าราชการและนักธุรกิจมาเป็นอดีตตำารวจเป็นครั้งแรก 

โดยผู้สมัครเพียงคนเดียวคือ “จอห์น ลี” ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิ 

การฝ่ายบริหารของรัฐบาลฮ่องกง ที่ไขก๊อกจากตำาแหน่งเมื่อเดือน

เมษายนมาลงสมัคร ได้คะแนนเสียงท่วมท้นจากคณะกรรมการการ

เลือกตั้งด้วยคะแนน 1,416  จากทั้งหมด 1,424 เสียง คิดเป็น 99.4% 

เรียกว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาด เพราะจริงๆ แค่ 751 คะแนนก็ได้เก้าอี้ ไป

แล้ว ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเพราะเมื่อเดือนที่แล้วเขาก็ได้รับการเสนอชื่อ

จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง

ถึง 786 เสียงก่อนมาถึงการ

โหวตครั้งสุดท้าย

งานนี้ต้องเรียกว่า “พี่                   

ใหญ่” อย่างสาธารณรัฐประ 

ชาชนจีนสนับสนุนและไฟเขียว 

“ลี” อย่างไม่มีกั๊กให้มาดำารง

ตำาแหน่งแทน “แคร์รี ลัม” ใน

วันที่ 1 ก.ค.นี้ ซึ่งก็ต้องจับตา

ว่าอนาคตของอดีตศูนย์กลาง

ทางการเงินของเอเชียอย่าง

ฮ่องกง และต้นตำารับ 1 ประ 

เทศ 2 ระบบนั้นจะออกมาใน                                            

รูปแบบไหน เพราะชื่อของ “ลี”                                                

ในสายตาวัยทีนและนักประชา 

ธิปไตยจ๋าช่างขัดหูขัดตาเสียเหลือเกิน

ก็ไม่น่าแปลกใจเพราะเมื่อปี 2562 “ลี” เป็นผู้มีบทบาทสำาคัญ

ในการผลักดันร่างกฎหมายส่งผู้ร้ายข้ามแดน  ซ่ึงเป็นชนวนให้เกิดการ                                                                                 

ประท้วงใหญ่ในปีดังกล่าว ท่ีสำาคัญตำารวจภายใต้การดูแลของลียังสลาย

การชุมนุม โดยระดมใช้ทั้งรถฉีดน้ำาแรงดันสูง แก๊สน้ำาตา กระสุนยาง 

และกระสุนจริงกับผู้ชุมนุมด้วย ซึ่งการปะทะกันครั้งนั้นกลายเป็นเชื้อ                                                                                    

ทำาให้ฮ่องกงเผชิญกับความวุ่นวายทางสังคมและการเมืองจนถึงปัจจุบัน

“จอห์น ลี” หรือชื่อเต็มว่า “จอห์น ลี กาชิว” เกิดเมื่อวันที่ 

7 ธันวาคม 2500 ในครอบครัวยากจนที่ซัมซุยโป  หนึ่งในย่านชุมชน

คนใช้แรงงานที่ใหญ่ที่สุดของฮ่องกง แต่ด้วยความขยันและเรียนดีทำา 

ให้ “ลี” ได้เข้าเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนคริสเตียนชื่อดัง

ในเขตเกาลูน  โดยหลังเรียนจบลีปฏิเสธเข้าเรียนวิศวะที่สอบได้ แต่

หันไปสมัครเป็นตำารวจแทน โดย “ลี” เคยให้เหตุผลไว้ว่า “ถูกนักเลง

อันธพาลในละแวกบ้านรังแก” แต่คนใกล้ชิดต่างเชื่อว่าน่าจะมาจาก

ความต้องการอาชีพที่มั่นคง เนื่องจากเจเน็ตภรรยาของเขาตั้งครรภ์ 

และมีลูกคนแรกด้วยกันหลังเรียนจบไฮสกูลไม่นาน

ลีเริ่มอาชีพตำารวจในวัย 19 ปี สังกัดหน่วยปราบปรามอาช                                                                                     

ญากรรม ซึ่งผลงานเด่นของลีคือการล่าตัว “เชียง เจ๋อ เกียง” 

หัวหน้าแก๊งมาเฟียคดีลักพาตัวครอบครัวเศรษฐีเรียกค่าไถ่ ซึ่งหนึ่งใน

เหยื่อก็มี “วิกเตอร์ ลี” ลูกชายคนโตของมหาเศรษฐี “ลี กาชิง” ด้วย 

ซึ่งตำารวจชุดสืบสวนของลีสามารถแกะรอยจนพบแหล่งกบดานของ

แก๊งนี้  แม้ “เกียง” จะหนีไปจีนแผ่นดินใหญ่ได้ก่อนก็ตาม แต่ก็ทำาให้

ลีกลายเป็นตำารวจชั้นแนวหน้า

ลีเป็นตำารวจมา 35 ปีจนถึงตำาแหน่งรองผู้บัญชาการ ต่อมาใน

ปี 2555 ก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นรองรัฐมนตรีความมั่นคง และปี 2543 

ก็ได้เป็นรัฐมนตรีความมั่นคง และขยับเป็นหัวหน้าคณะรัฐมนตรี ผู้มี

อำานาจสูงสุดเป็นอันดับสองรองจาก “แคร์ลี แลม” ในเดือนมิถุนายน 

2564 และล่าสุดก็ได้เบอร์หนึ่ง

“ลี” มีฉายามากมาย โดยหน่วยงานความมั่นคงเขาได้รับฉายา 

“ยิปมัน” ปรมาจารย์กังฟูชื่อดัง เพื่อยกย่องความมุ่งมั่นทุ่มเทที่เป็น

บุคลิกเฉพาะตัวของเขา ส่วนฝั่งตรงข้ามตั้งฉายาให้เขาว่า “ปิกาจู” 

ตัวการ์ตูนจากเรื่องโปเกม่อน เพื่อสะท้อนว่า “ลี” เป็นทาสและสัตว์

เลี้ยงที่ภักดีของจีน ส่วนจะเป็นอย่างไรคงต้องดูกันอีก 5 ปี แต่ที่แน่ๆ  

ฮ่องกงจะไม่เหมือนเดิมแน่นอน.

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดของไฟเซอร์  หรือของโมเดอร์นา

การออกประกาศควบคุมวัคซีนของจอห์นสันฯ ครั้งล่าสุด

น้ี เอฟดีเอยืนยันว่าเกิดข้ึนหลังจากได้พิจารณาข้อมูลความเส่ียง

ถึงขั้นเป็นอันตรายแก่ชีวิต จากอาการเลือดคั่งที่เกิดขึ้นภายใน

เวลาสองสัปดาห์หลังการฉีดวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์น

สัน อย่างละเอียดแล้ว 

ซึ่งข่าวบอกว่าภายในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีผู้ที่ได้รับ

วัคซีนของจอห์นสันฯ มากกว่า ๖๐ รายมีอาการเลือดคั่ง และ

มีถึง ๙ รายที่เสียชีวิต

ข่าวบอกว่าอาการข้างเคียงของวัคซีนจอห์นสันฯ คือทำา 

ให้เกิดเลือดคั่งในบริเวณที่อันตราย เช่น เส้นเลือดในสมอง  ทำา                                                                        

ให้เกิดการปวดศีรษะอย่างรุนแรงภายในหน่ึงถึงสองสัปดาห์หลัง

การฉีดวัคซีน และหากไม่ได้รับการดูแลทันท่วงทีก็อาจมีอันตราย

ถึงชีวิตได้

ทั้งนี้ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้ประกาศให้ใช้วัคซีนจอห์นสัน

แอนด์จอห์นสันเป็นกรณีฉุกเฉินตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ 

สำาหรับผู้ที่มีอายุ ๑๘ ปีขึ้นไป แต่เมื่อมีข้อมูลเรื่องผลข้างเคียง

ที่อาจมีอันตรายถึงชีวิต ทำาให้ซีดีซีประกาศเมื่อเดือนธันวาคม 

๒๕๖๔ แนะนำาให้ประชาชนเลือกฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาและ

ไฟเซอร์ มากกว่าจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ก่อนที่จะประกาศ

ควบคุมการใช้วัคซีนของจอห์นสันฯ  แบบชัดเจนในวันนี้

แต่อย่าตกใจ แล้วไม่กล้าไปฉีดวัคซีนนะครับ วัคซีนยี่ห้อ

อื่นๆ ยังป้องกันโควิดไม่ให้ป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้อยู่ 

วัคซีนไทยก็กำาลังจะมาครับ ข่าวบอกว่าล่าสุดมีความคืบ                                                                        

หน้าการพัฒนาวัคซีนโควิดสัญชาติไทย “ChulaCov19” ชนิด 

mRNA ผ่านการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ ๑ และ ๒ เรียบ 

ร้อยแล้ว มีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงเป็นที่

น่าพอใจ ขนาดที่เลือกเมื่อเทียบกับวัคซีนไฟเซอร์ที่อนุมัติใช้ใน

ไทยได้ภูมิที่สูงกว่าชัดเจน 

ส่วนระยะต่อไป จะเป็นการผลิตวัคซีนเองภายในประเทศ 

โดยบริษัท ไบโอเนท-เอเชีย จำากัด ซึ่งผลิตวัคซีนล็อตแรกเรียบ                                                                            

ร้อยและผ่านการประกันคุณภาพแล้ว ทางทีมวิจัยได้ส่งเอกสาร

และข้อมูลต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอาหาร

และยา (อย.) เพื่อขอทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ ๑ และ ๒ 

อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก อย. หากผลทดสอบวัคซีนที่ผลิต

5บทความ

าจะสาหัส! 

เพราะผู้บริหาร Lazada เดือดเนื้อร้อนใจ

กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นน้อยไปหน่อย ความวิบัติของ 

Lazada จึงดูจะลุกลามเป็นรายวัน 

กองทัพบก ออกมา เทกแอกชัน เขย่าวงการค้าออน 

ไลน์ 

พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก  

สั่งการประชุมศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ประจำาวัน พร้อมสั่ง

ให้หน่วยทหารทั่วประเทศ งดสั่งสินค้าจาก Lazada 

รวมถึงห้ามรถส่งสินค้าเข้ามาในพื้นที่หน่วยทหารด้วย 

แต่ไม่ห้ามกำาลังพลในการสั่งซื้อสินค้า หากมีการสั่ง ก็

ให้ออกไปรับนอกพื้นที่หน่วยทหาร

กระเทือนพอสมควรครับ 

กำาลังพลของกองทัพบกมีประมาณ ๒๔๕,๐๐๐ นาย

ถ้ากองทัพอากาศ กองทัพเรือ เอากับเรื่องนี้ด้วย ยอด

กำาลังพลจะมีรวม ๓๐๕,๘๖๐ นาย 

ไม่ทราบว่าเคยใช้บริการ Lazada กันกี่คน แต่มีผล

ทำาให้รายได้หดแน่นอน

ถามว่ากองทัพบกทำาเกินไปหรือไม่? 

ถูกต้องแล้วหรือไม่ที่เปิดสงครามกับภาคเอกชน? 

คำาตอบเรื่องนี้ต้องเข้าไปอยู่ในหัวใจของทหารครับ  

ผู้ที่ ถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา หรือ ถือน้ำาในพิธีดื่มน้ำา

สาบาน มี ๓ กลุ่มด้วยกัน

๑.ข้าราชการประจำา

๒.ศัตรูที่เข้ามาขอพึ่งพระบรมโพธิสมภาร

๓.ทหารที่ถืออาวุธ

พระราชพิธีถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา หรือพิธีถือน้ำา  หมาย

ถึงการดื่มน้ำาที่เสกแล้วเพื่อสาบานตนว่า จะซื่อสัตย์ ไม่คด 

โกง และจงรักภักดี 

ไม่เฉพาะกับองค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น 

แต่ยังรวมถึงการจงรักภักดีต่อประเทศชาติบ้านเมือง

ด้วย 

คนรุ่นใหม่อาจมองเป็นเรื่องล้าหลัง แต่ชาติรอดมาได้

สัญญาณเตือนจาก ‘ทบ.’

จนถึงปัจจุบัน เพราะคนสมัยโบราณถือเป็นเรื่องสำาคัญอย่างยิ่ง 

ตัวสะกดแต่เดิมคือ “น้ำาพระพิพัทธ์สัตยา”

“พัทธ” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า “ผูกมัด” 

“สัตยา” น่าจะมาจากคำาว่า “สัตฺยปาน” 

ในภาษาสันสกฤต แปลว่า “น้ำาสัตยสาบาน”

ในรูปภาษาบาลีคือ “สัจจปาน” 

ดังนั้นจึงมีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่า “พระราชพิธีศรีสัจจ

ปานกาล” 

“ปานะ” แปลว่า “เครื่องดื่ม” หรือ “น้ำาสำาหรับดื่ม”

ต่อมาคำาว่า “พิพัทธ์สัตยา” เปลี่ยนไปเป็น “พิพัฒน์สัตยา”

ในอดีต การถือน้ำาฯ ของข้าราชการประจำา ทหาร ทำาปีละ 

๒ ครั้ง 

ในเดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำา ครั้งหนึ่ง 

และอีกครั้งในเดือน ๑๐ แรม ๑๓ ค่ำา 

พระราชพิธีถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยา เป็นพระราชพิธีสำาคัญ

ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

โดยไม่มีเว้นว่าง  

แต่เลิกไปเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔ มิถุ 

นายน ๒๔๗๕

กลับมาฟื้นฟูใหม่อีกครั้งในรัชกาลที่ ๙ 

โดยผนวกเป็นการเดียวกับพระราชพิธีพระราชทานเครื่อง

ราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดี จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 

๒๕๑๒ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์สำาคัญ คือ หล่อหลอมกล่อมขวัญบรรดา

ข้าราชการทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนให้ตั้งอยู่ในความซื่อสัตย์

สุจริต 

และจงรักภักดีต่อประเทศชาติ และองค์พระมหากษัตริย์ 

อย่างเหนียวแน่น

ผลของการผิดคำาสาบาน ระวางโทษไว้เหมือนหนึ่งว่าเป็น

กบฏ คือโทษใกล้ความตาย 

หากผู้ใดมิได้รักษาคำาสัตย์ปฏิญาณที่ได้กล่าวไว้ ก็ให้มีอัน

เป็นไปด้วยอาวุธหอกดาบอันใช้จุ่มในน้ำาที่ตนดื่ม

หลังจากการพระราชพิธีเมื่อปี ๒๕๑๒ มีการจัดพระราช

พิธีถือน้ำาพระพิพัฒน์สัตยาผนวกกับพระราชพิธีพระราชทาน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีศักดิ์รามาธิบดีขึ้นอีก ๘  ครั้ง 

คือ พ.ศ.๒๕๑๖, พ.ศ.๒๕๑๘, พ.ศ.๒๕๒๐, พ.ศ.๒๕๒๒, พ.ศ.

๒๕๒๓, พ.ศ.๒๕๒๕, พ.ศ.๒๕๓๓ และ พ.ศ.๒๕๔๙

ครั้งล่าสุดในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อปี ๒๕๖๒ 

โองการแช่งน้ำาเป็นบทสวดที่ใช้ในพระราชพิธีถือน้ำาพระ

พิพัฒน์สัตยา ให้ข้าราชบริพารมาสาบานตนว่าจะซื่อสัตย์จงรัก

ภักดีต่อกษัตริย์ มิฉะนั้นจะมีอันเป็นไปด้วยเหตุร้ายต่างๆ

“โองการ” แปลว่า คำาศักดิ์สิทธิ์, คำาประกาศของพระมหา

กษัตริย์ สันนิษฐานว่ามาจากคำาว่า...“โอมการ”

เนื้อหาบทสวดโองการแช่งน้ำา 

แบ่งเป็น ๔ ส่วน

ส่วนที่ ๑

ร่ายนำา ๓ บท สรรเสริญพระผู้เป็นเจ้าทั้งสาม โดยอธิบาย

ลักษณะของแต่ละองค์ให้เห็นชัด แล้วลงท้ายด้วยการแทงศร

ศักดิ์สิทธิ์แต่ละเล่มลงไปในน้ำาที่ใช้ดื่มเพื่อทำาพิธี

ส่วนที่ ๒

กล่าวย้อนไปถึงความเป็นมาของโลก ที่เชื่อกันว่าโลกจะ

แตกดับเป็นคราวๆ ก่อนพระพรหมสร้างขึ้นมาใหม่ เริ่มต้นด้วย

ไฟบรรลัยกัลป์มาล้างโลกใบก่อน

ส่วนที่ ๓

เชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาเป็นพยานและลงโทษผู้ทรยศการ

ถือน้ำา คือ พระรัตนตรัย เทพ ภูตผีปีศาจ มองในเชิงสังคม 

เป็นส่วนผสมของ ๓ ศาสนา คือ พุทธศาสนา พราหมณ์  

(ฮินดู) และความเชื่อพื้นเมือง (ผี) เพราะมีทั้งพระนารายณ์ 

พระศิวะ พระพรหม มีแม้แต่พระราม พระลักษมณ์ ส่วนผี

พื้นเมืองก็คือเจ้าป่า (ภูตพนัสบดี) ศรีพรหมรักษ์ ยักษ์กุมาร 

ซึ่งพบในลิลิตพระลอ เป็นผีดั้งเดิมในถิ่นแหลมทอง

ส่วนที่ ๔

เป็นแจกแจงรายละเอียดการลงโทษอย่างพิลึกน่าสะ

พรึงกลัว ด้วยการตายในสารพัดรูปแบบ และการให้รางวัลผู้

ซื่อสัตย์ด้วยดี เช่นการปูนบำาเหน็จรางวัลและยศศักดิ์

ครับ...นั่นคือที่มาของท่าทีกองทัพบกที่มีต่อ  Lazada 

เป็นการแสดงออกถึงเจตนารมณ์ ในการปกป้องสถาบัน

และใช้มาตรการทางสังคมต่อองค์กรที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะ

สมและสร้างความแตกแยกในสังคมไทย 

เป็นครั้งแรกที่กองทัพแสดงท่าทีเช่นนี้ 

หากผู้บริหาร Lazada แสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ 

สถานการณ์คงไม่บานปลาย ฉะนั้นพึงสำานึกครับว่า นี่แค่เริ่ม

ต้น  

ที่ผ่านมาการต่อต้านสินค้า และการให้บริการ ของภาค

เอกชน เกิดข้ึนมาเป็นระยะๆ เพราะความเห็นต่างทางการเมือง 

ส่วนใหญ่ชั่วครู่ชั่วคราว สุดท้ายลืมกันไปกลับสู่สภาพ

เดิม 

แต่คราวนี้จะแตกต่างออกไป 

การโปรโมตขายของ ของ Lazada ถึงตอนนี้กองทัพบก

มองว่าเป็นการดูหมิ่นสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยตรง 

ในขณะผู้ที่ต้องรับผิดชอบ ไม่แสดงความพยายามที่จะ

รับผิดชอบต่อผลที่เกิดขึ้นมากพอ 

ผู้บริหาร Lazada ประเทศไทย โปรดรู้ไว้ แล้วไป

ประเมินสถานการณ์ให้ออก

เพราะการส่งสัญญาณลักษณะนี้แทบไม่เคยเกิดขึ้นมา

ก่อน.

พุทธคุณ (๒)

พระโพธิสัตว์บำาเพ็ญเป็นพุทธะ

เอาภาระ แบกหาม ทุกแห่งหน

ท่ามกลางแดดแผดจ้าผู้กล้าจน

เปล่ียนโลก ทุกข์ทน ให้ถึงธรรม

ทรงหงายของท่ีคว่ำาด้วยธรรมฤทธ์ิ

ทรงเปิดของ ที่ปิด เปิดเขาถ้ำา

ทรงบอกทางคนหลงทิศมืดมิดดำา

ทรงเดินนำา ดำาเนิน โลกนอกใน

วัคซีนโควิดอันตรายหรือไม่?

เรียน คุณอัตถ์ ที่เคารพ

คุณอัตถ์ครับ มีสมาชิกบางท่านเขียนเรื่องภัยของวัคซีน

โควิด แต่ผมมาชั่งน้ำาหนักดูแล้ว การไม่ฉีดวัคซีนโอกาสตาย

จากโควิดมีมากกว่าคนท่ีได้รับวัคซีนหลายเท่าตัว ฉะน้ันส่วนตัว

ผมยังฉีดวัคซีนต่อไปครับ เข็มที่ ๔ อีก ๒ เดือน และอยากให้

ทุกท่านไปฉีดครับ เพราะส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยกันทั้งนั้น 

การปฏิเสธวัคซีนอาจจะเหมาะสมสำาหรับบางท่าน

เท่านั้น เช่นท่านที่ปลีกวิเวก ไม่เจอใคร อยู่กับบ้าน หรือแยก

ต่างหากจากคนอื่น และต้องเป็นคนที่ไม่เดินทางไปไหนเลย  

พูดง่ายๆ คือต้องเป็นคนที่มีผู้ดูแลเรื่องอาหารการกินพร้อมที

เดียว ซึ่งผมมองว่ามีน้อยมาก 

ฉะนั้นคนที่ไม่เข้าข่ายนี้ ไปฉีดวัคซีนเถอะครับ ถึงจะมีคน

แพ้บ้างก็หลีกเล่ียงไม่ได้ แต่ก็น่าจะเป็นส่วนน้อยกระมังครับ หรือ

ใครที่รู้ตัวว่าอาจจะแพ้วัคซีน เพราะมีประวัติแพ้ยา หรือแพ้

วัคซีนตัวอื่นๆ ก็ไม่ควรไปฉีดครับ.

นับถือ

สุรจิต ขอนแก่น

 

ประเด็นน้ียังเป็นท่ีถกเถียงกันพอสมควรครับ วัคซีนโควิด                                                                         

เป็นวัคซีนฉุกเฉิน ฉะนั้นเรื่องผลข้างเคียงต้องยอมรับว่า ฉีด

ไปศึกษาไป แต่เท่าที่พบทั่วโลกเป็นผลดีต่อการสู้กับโควิด มาก 

กว่าผลเสียครับ ประเด็นผลเสียก็มีเช่นกัน บางคนแพ้ หรือฉีด

แล้วถึงขั้นเจ็บป่วย เสียชีวิต แต่ก็เป็นจำานวนน้อย 

แต่ก็มีวัคซีนบางตัวเกิดผลเสียจนไม่ได้ไปต่อ นั่นคือวัค 

ซีนของ จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ซึ่งไทยไม่ได้สั่งเข้ามาฉีดให้

ประชาชน 

มีข่าวเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคมนี้เองครับว่า คณะกรรมการ

อาหารและยา หรือเอฟดีเอ ของสหรัฐฯ ได้ออกประกาศควบ 

คุมการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน 

แบบเข้มงวดมากขึ้น 

ข่าวก็ตามนี้เลยครับ 

เอฟดีเอแนะนำาว่า วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน ควร

ฉีดให้เฉพาะผู้ใหญ่ท่ีไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนชนิดอื่นได้  เช่น

ผู้ที่มีอาการแพ้อย่างรุนแรงต่อวัคซีน mRNA ของไฟเซอร์และ

โมเดอร์นา หรือเฉพาะผู้ที่เรียกร้องว่าต้องการฉีดวัคซีนจอห์น

สันแอนด์จอห์นสัน เท่านั้น

ก่อนหน้าน้ี ในช่วงปลายปี ๒๕๖๔ ศูนย์ควบคุมและป้องกัน

โรค หรือซีดีซี ได้เคยประกาศแนะนำาประชาชนถึงความเสี่ยง

ของอาการเลือดคั่งที่อาจจะเกิดขึ้นหลังได้รับการฉีดวัคซีนของ 

จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน โดยแนะนำาประชาชนว่าควรเริ่มต้น

ผู้บริหารเกาะฮ่องกงคนใหม่

เองในไทยได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้  คาดว่าจะข้ึนทะเบียนวัคซีน

ได้ภายในปลายปี ๒๕๖๕.

คุณกาโตะ

คุณ อัตถ์ ที่นับถือ

ข่าวคุณกาโตะที่ไปเกี่ยวข้องกับสีกาสาว มันสะท้อนชี้วัด

ว่า คนที่พูดดี พูดเก่ง จะเป็นคนดีน่ากราบเสมอไป เขาเพียง

สร้างอารมณ์ให้ผู้ฟังเกิดศรัทธา ท่ีเรียกว่านักพูด หรือ Talk Show 

หากแต่เขาห่มผ้าเหลือง ก็ขยับเป็นนักเทศน์ และนักเทศน์ ณ                                                                

เวลานี้ ก็หาเลี้ยงชีพสร้างฐานะร่ำารวยกันเป็นจำานวนมาก วาง 

มาดสงบเสงี่ยม ประหนึ่งเป็นผู้ทรงศีล หลอกให้คนหลงกราบ 

หลงควักเงิน อยู่เป็นประจำา แท้ที่จริงเขาคืออลัชชี นักเทศน์

พาณิชย์ นักเทศน์เสพกาม นักเทศน์ต้มตุ๋น เสียดายความศรัทธา

ที่เราน้อมกราบลงกับพื้นแบบเบญจางคประดิษฐ์งามๆ เสียดาย

เงินที่เราประเคนให้ ที่สุดคุณมายาเทศน์ ก็นำาไปเสพสุข

สรุปว่านักเทศน์บนโลกใบนี้ มีทั้งน่ากราบและกราบไม่ลง 

รวมถึงกำาลังกราบมายาภิกษ์อยู่ สำาหรับท่านนักเทศน์ที่ปฏิบัติดี

ปฏิบัติชอบ อยู่ในกรอบพระธรรมวินัย เราขอยกไว้บนหิ้งบูชา 

หากแต่นักเทศน์สายพันธุ์อธรรม เราขอประณาม ว่าพวกคุณ

คือ “มารร้ายผู้ทำาลายศาสนา” ตัวจริงเสียงจริง

เฉพาะประเทศไทยของเรามีนักเทศน์วาจากล ทั้งในอดีต 

ปัจจุบัน และน่าจะมีมากในอนาคต เต็มทั่วทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะที่

วัดไหนๆ บ้านนอก ในเมือง ก็มีย้ัวเย้ียเต็มไปหมด  พูดดี พูดเก่ง 

สอนดี แต่ก็เชือดไก่กินเสียเอง เขาเหล่านั้นก็คือ “โมฆบุรุษ” 

นั่นเองนั่นแหละครับ. 

ไม้หอม บุญสุภาพ 

 

ผมเห็นคุณกาโตะไปขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงใช้ชื่อว่า  

คุณแรมโบ้ แค่ชื่อก็กินขาดแล้วครับ ฮ่าๆๆๆ 

ผมคิดว่าตามสถิติแล้วพระนักเทศน์คงต้องระวังตัวกัน

หน่อย เพราะออกงานเยอะ เจอผู้คนเยอะ รวมทั้งสีกา สากี  

โอกาสพลาดก็เยอะตามไปด้วย 

แต่ถ้าจะให้ดี ละทางโลกไม่ได้อย่าบวชเลยครับ เป็นภาระ

ชาวพุทธเปล่าๆ.

มองด้วยรัก

 ถ้าคุณมองโลกสวยด้วยความรัก

จะประจักษ์สิ่งสวยงามยามที่เห็น

ทุกทุกเรื่องมีความหมายหลายประเด็น

มองให้เป็นจะเห็นสุขทุกเวลา

นักกลอนหน้าต่าง

จอห์น ลี

ท่
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ถานการณ์เศรษฐกิจไทยในปัจจุบันที่ ได้รับแรงกดดัน

จากสถานการณ์เงินเฟ้อปรับตัวสูงข้ึน สะท้อนจากราคา

สินค้าโภคภัณฑ์ต่างๆ ที่เพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะราคาพลัง 

งาน และอาหาร กดดันความสามารถในการใช้จ่ายของประชาชน

อย่างหนัก โดยส่วนใหญ่ยังคงบอบช้ำาจากสถานการณ์การแพร่ ระบาด                                                                                                     

ของโควิด-19 หลายภาคส่วนได้รับผลกระทบจากการหยุดกิจการ

ของภาคธุรกิจ ตลาดแรงงานยังคงเปราะบาง และส่งผลกระทบ 

โดยตรงต่อรายได้ครัวเรือน ตลอดจนความสามารถในการชำาระ

หนี้ของครัวเรือนอีกด้วย

ก่อนหน้าน้ี ธนาคารพัฒนาเอเชีย (เอดีบี) ระบุว่า เศรษฐกิจ

ไทยในปีนี้จะขยายตัวเป็นบวกที่ระดับ 3% และปี 2566 ที่ระดับ 

4.5% เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทย

ตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีอีกปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตาม 

นั่นคือ “สถานการณ์หนี้ครัวเรือน” โดย ณ สิ้นไตรมาส 4/2564 

หนี้ครัวเรือนอยู่ที่ 14.58 ล้านล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ 90.1% 

ต่อจีดีพี ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลของจีดีพีที่หดตัวจากสถานการณ์

การระบาดของโควิด-19 แต่ก็เชื่อว่าเมื่อเศรษฐกิจไทยสามารถ

กลับมาฟื้นตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระดับหนี้ครัวเรือนของ

ไทยต่อจีดีพีน่าจะลดลงได้ในอนาคต

ทั้งนี้ หนี้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์เพื่อนำาไปซื้อ

อสังหาริมทรัพย์ 34.5%, เพื่อการประกอบอาชีพ 18.1% และ

เพื่อการซ้ือทรัพย์สิน 12.4% ในขณะท่ีหน้ีครัวเรือนเพื่อการอุปโภค

บริโภคส่วนบุคคลมีสัดส่วนที่น้อยกว่าอยู่ที่ 27.8% ดังนั้นหนี้

ครัวเรือนส่วนใหญ่จึงเป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้และสร้างอาชีพ

ให้กับประชาชนในอนาคตต่อไป

ด้าน “ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทย

พาณิชย์ (Economic Intelligence Center : EIC SCB)” ได้ออก                                                                                     

บทวิเคราะห์ โดยระบุว่า EIC คาดการณ์สัดส่วนหนี้ครัวเรือน

ต่อจีดีพีของไทยในปี 2565 ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง 

จากปีก่อนหน้า จากแรงกดดันด้านราคาสินค้าที่เพิ่มสูงขึ้น ใน

ขณะที่ตลาดแรงงานอาจฟื้นตัวไม่ทันภาวะเงินเฟ้อ ส่งผลกระ

ทบต่อความสามารถในการชำาระหนี้ของครัวเรือน รวมถึงอาจ

ทำาให้มีการก่อหนี้ใหม่เพิ่มเติมเพื่อชดเชยสภาพคล่อง

อย่างไรก็ตาม ตัวเลขสัดส่วนหน้ีครัวเรือนต่อจีดีพีมีแนว                                                                                                  

โน้มท่ีจะทรงตัวในปีน้ี แม้ว่าหน้ีครัวเรือนจะเพ่ิมสูงข้ึน เนื่องจาก

การฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั้งในด้านปริมาณ (Real GDP) และ

ด้านของราคาสินค้าที่ปรับตัวสูงขึ้น จะทำาให้ Nominal GDP (จี

ดีพีตามราคาปัจจุบัน) ยังขยายตัวสูงในระดับที่ใกล้เคียงกับการ

ขยายตัวของหนี้ครัวเรือน

“EIC มองว่า สัดส่วนหน้ีครัวเรือนมีโอกาสทรงตัวอยู่ใน

ช่วง 89%-90% ต่อจีดีพีในช่วงคร่ึงแรกของปี 2565 และจะ

ทยอยปรับลดลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงคร่ึงหลังของปี” จาก

สถานการณ์ทางเศรษฐกิจท่ีคาดว่าจะเร่ิมทยอยดีข้ึน ท้ังในด้าน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีจะได้รับอานิสงส์จากการท่องเท่ียวในช่วง

หลังของปี และภาวะเงินเฟ้อท่ีมีแนวโน้มชะลอตัวลงในช่วงคร่ึง

หลังของปีเช่นเดียวกัน จากราคาพลังงานท่ีคาดว่าจะทยอยลดลง

แม้ว่าตัวเลขหนี้ครัวเรือนต่อจีดีพีอาจไม่เพิ่มสูงขึ้น แต่ 

EIC มองว่าภาวะหน้ีครัวเรือนยังคงเปราะบางและน่ากังวลจาก

อัตราเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้น ตลาดแรงงานที่ยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่                                                                                          

รวมถึงค่าแรงท่ีครัวเรือนได้รับอาจเพ่ิมข้ึนตามไม่ทันราคาสินค้า

และบริการ น่ันจึงอาจเป็นเหตุผลให้ในระยะต่อไปการช่วยเหลือ

จากภาครัฐยังคงจำาเป็น!! ในการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือน

เนื่องจากปัญหาดังกล่าวยังเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่มี

ผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจไทย โดยยังจำาเป็นต้องได้รับการแก้ไข 

เนื่องจากภาระหนี้ที่ยังสูงจะทำาให้การใช้จ่ายของครัวเรือนมี

จำากัด และสร้างแรงกดดันสำาคัญต่อการบริโภคภาคเอกชน ซึ่ง

ถือเป็นฟันเฟืองสำาคัญของเศรษฐกิจไทยในยามที่เศรษฐกิจ

กำาลังจะฟ้ืนตัว ส่งผลต่อเนื่องให้เศรษฐกิจไทยในภาพรวมมีแนว 

โน้มฟื้นตัวช้าในระยะข้างหน้า

อย่างไรก็ดี ภาครัฐควรมีมาตรการจัดการแบบย่ังยืน โดย

มุ่งเน้นทั้งการจัดการหนี้ปัจจุบัน ลดการก่อหนี้ที่เกินตัวเพิ่มเติม

ในอนาคต รวมถึงการส่งเสริมในด้านรายได้และการจ้างงาน 

ซึ่งจะสนับสนุนความสามารถในการชำาระหนี้ของภาคครัวเรือน

ในปัจจุบันและในระยะข้างหน้า เช่น การส่งเสริมและรักษา

ระดับการจ้างงานในภาคธุรกิจผ่านการอุดหนุนการจ้างงาน 

เพื่อให้แรงงานมีรายได้ต่อเนื่อง การมีนโยบายเพิ่มรายได้ต่อหัว

ของประชากรในระยะยาว ผ่านการปรับหรือเพิ่มทักษะแรงงาน

ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มผลิตภาพ ที่จะ

ส่งผลต่อโอกาสในการจ้างงานที่เพิ่มขึ้น.

‘หนี้ครัวเรือน’ปัญหาที่ต้องเร่งแก้

เศรษฐกิจ

ส

ดินหน้าขับเคลื่อนคลัสเตอร์ทุเรียนเต็มที่ สำาหรับธนาคาร

พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย 

(ธพว.) หรือเอสเอ็มอีแบงก์ ล่าสุด ชาตรี เวทสรณสุธี รอง

กรรมการผู้จัดการ ธพว. พร้อมคณะผู้บริหารลงพ้ืนท่ี จ.จันทบุรี 

เย่ียมกิจการลูกค้า บริษัท เชิดศักด์ิ เจริญทรัพย์ ฟรุ๊ต จำากัด เจ้าของ

ธุรกิจโรงรับซ้ือทุเรียน (ล้ง) แบรนด์ 

“เล็ก 6 กิโล” โดย ธพว.สนับสนุนเติม

ทุนผู้ประกอบการรายนี้ตั้งแต่ยังเป็น

รายย่อยเมื่อกว่า 10 ปีที่แล้ว จากนั้น

ดูแลฟูมฟักอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการ

เงินและการพัฒนา จนกิจการเติบโต

ก้าวสู่ล้งรายสำาคัญประจำาจังหวัด 

ส่งขายทุเรียนไปตลาดในและต่าง

ประเทศ งานนี้ “ชาตรี” ประกาศว่า 

ในฐานะธนาคารเพื่อเอสเอ็มอีไทย 

จะนำาโมเดลความสำาเร็จจากการสนับสนุน “เล็ก 6 กิโล” ขยาย

ผลสนับสนุนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีล้งทุเรียนของคนไทยรายอื่นๆ 

ให้ก้าวสู่ความสำาเร็จเช่นกัน เอ๊า!! ปรบมือสิ รออะไร...

เ

อุ้มล้งทุเรียน

ชาตรี 

เวทสรณสุธี

ดันสร้างอาชีพชุมชนกระตุ้นศก.

ออกแคมเปญ • นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจ

เมนท์ จำากัด หรือ LPP ผนึกกำาลังกับพันธมิตร บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายน้ำาดื่ม

เนสท์เล่ เพียวไลฟ์ และน้ำาแร่ธรรมชาติมิเนเร่ ออกแคมเปญน้ำาดื่ม น้ำาแร่ ราคาพิเศษ เริ่มต้น 48 บาท 

พร้อมจัดส่งฟรีถึงโครงการที่พักอาศัยที่ร่วมรายการ เมื่อสั่งขั้นต่ำา 5 แพ็กขึ้นไป สามารถสั่งผ่านเว็บไซต์

จำาหน่ายสินค้าราคาพิเศษสำาหรับผู้พักอาศัย.

เทใจให้เลยคร้า กับหุ้น บมจ.สาล่ี คัลเล่อร์ หรือ COLOR 

ล่าสุดที่ประชุมผู้ถือหุ้นโหวตผ่านการจ่ายเงินปันผลงวดผล

ประกอบการปี 2564 ในอัตรา 0.05 บาท/หุ้น กำาหนดจ่ายวัน

ที่ 25 พฤษภาคม 2565 และยังแจกวอแรนต์ COLOR-W2 ฟรี! 

ในอัตรา 10 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำาคัญแสดงสิทธิ ราคา

การใช้สิทธิ 1.71 บาท/หุ้น งานนี้ ได้ใจผู้ถือหุ้นไปเต็มๆ ...•

ฮอตไม่หยุด! ฉุดไม่อยู่!! ต้องยกให้ CEO หนุ่ม ชัยวัฒน์ 

นันทิรุจ บอสใหญ่แห่งเอกา โกลบอล บริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์

ยืดอายุอาหารแบรนด์ไทย ฮอตระดับ Top ไม่มีลดระดับ ยิ่ง

สถานการณ์ โควิดเริ่มซาๆ งานยิ่งชุก แว่วว่า.. ตารางงานคือ

แน่นเอี้ยด ทั้งงานเดินสายโรดโชว์ และงานอีเวนต์ในไทยและ

ต่างประเทศ จ่อจองคิวยาวเป็นหางว่าวตลอดทั้งปี.. เรียกว่า

ปลื้มสุดๆ รับอนาคตธุรกิจสดใส.. เตรียมรอนับออเดอร์ที่วิ่งกัน

เข้ามาจากทั่วทุกมุมโลกมือเป็นระวิงแน่นอนเลย ...•

มาที่ ศุภาลัย เอาใจคนชอบเบิ้ล จัดหนักโปร Online 

Booking แค่ปลายนิ้วคลิก เพียง 555 บาท สำาหรับการจอง

บ้านและคอนโดฯ ของศุภาลัยทั่วประเทศ ผ่านช่องทาง www.

onlinebooking.supalai.com รับฟรี! Apple Watch Series 7 

GPS ถึง 2 เรือน รวมมูลค่า 29,800 บาท เฉพาะโครงการ

และยูนิตที่เข้าร่วมเท่านั้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 

1720 หรือดูรายละเอียดโปรโมชั่นเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์ www.

supalai.com ...•

ปิดท้ายด้วย กฟผ. 

ร่วมกับ โฮมโปร ชวน

คนไทยรวมพลังลดใช้

พลังงาน กับแคมเปญ

ล้างแอร์ช่วยชาติ เฟส 2                            

รับสิทธิ์ล้างแอร์มูลค่า 

300 บาท ฟรี!! ง่ายๆ 

เพียง “แสดงบัตรประชา                                

ชน พร้อมด้วยบิลค่า

ไฟ 1 เดือนของปี 2565 

ณ จุดขายของโฮมโปร

ทุ กสาขาทั่ วประ เทศ 

กฟผ.จ่ายให้ทันที 300 บาท บวกกับจ่ายด้วยตัวเองอีก 300 

บาท รวมเป็นสิทธิ์ล้างแอร์มูลค่า 600 บาท สำาหรับเครื่อง

ปรับอากาศแบบติดผนังขนาดไม่เกิน 24,000 BTU เริ่มรับ

สิทธิ์และใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤษภาคม-31 ตุลาคม 2565 

เวลา 10.00 น.เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 20,000 สิทธิ์ ติดต่อ

สอบถามเพิ่มเติม ณ จุดขายและจุดบริการโฮมโปรทุกสาขาทั่ว

ประเทศ หรือติดต่อ Call Center หมายเลข 1284 ...•

‘พาณิชย์’ดึงญี่ปุ่นลงทุนไทย
ชูใช้สิทธิFTA-RCEPปักหมุดอุตสาหกรรมBCG

ไทยโพสต์ • “พาณิชย์” หนุนรัฐเร่งวางกลยุทธ์ดึงญี่ปุ่นใช้สิทธิ 

FTA-RCEP ปักหมุดลงทุนไทย ส่งเสริมอุตสาหกรรม BCG ชู

ธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ พลัง 

งานสะอาด

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.

พาณิชย์ เปิดเผยภายหลังได้

รับมอบหมายจากนายจุรินทร์                                                            

ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี

และ รมว.พาณิชย์ ให้เป็นประ                                           

ธานเปิดงานสัมมนาเชิงนโยบาย 

“ความร่วมมือทางเศรษฐกิจการ

ค้ามิติใหม่ ไทย-ญ่ีปุ่น” (High-

Level Policy Dialogue Forum 

on Thailand-Japan’s New 

Dimension of Economic Coo-                                             

peration) ในโอกาสฉลองครบ

รอบ 135 ปี ความสัมพันธ์ทาง                                         

การทูตไทย-ญี่ปุ่น ว่า ได้มีการ                                    

แลกเปล่ียนแนวคิดเรื่องนโยบาย

และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ 

การค้า และการลงทุนระหว่างกัน

ในมิติใหม่ท่ีสอดรับกับสถานการณ์

โลกหลังวิกฤตโควิด-19

ทั้งนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ 

อาทิ การส่งเสริมผู้ประกอบการ

ใช้ประโยชน์จากความตกลง

การค้าเสรี (FTA) ข้อริเริ่มการ                                           

ลงทุนเอเชีย-ญ่ีปุ่นสำาหรับอนาคต 

ซึ่งเป็นนโยบายการลงทุนใหม่

ของญี่ปุ่น โดยเน้นการเป็นหุ้น

ส่วนร่วมสร้างสรรค์ เพื่อนำาไป

สู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและ

สังคมที่ยั่ งยืนด้วยนวัตกรรม

ของทั้งสองประเทศและภูมิภาค

เอเชีย ซึ่งสอดรับกับนโยบาย

การส่งเสริมการลงทุนของไทย                          

โดยมีเป้าหมายส่งเสริมอุตสาห 

กรรมของกลุ่มเศรษฐกิจชีวภาพ                                  

เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ                                                       

สีเขียว (BCG) อาทิ อุตสาหกรรม

ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์

อัจฉริยะ พลังงานสะอาด สุขภาพ                                          

และการแพทย์

“งานสัมมนาคร้ังน้ีจะเป็น

ประโยชน์ต่อหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชนไทยเป็นอย่างมาก 

โดยเฉพาะผู้ประกอบการไทยท่ี

จะส่งออกสินค้าไปยังญ่ีปุ่น และ

หน่วยงานภาครัฐของไทยท่ีจะวาง

กลยุทธ์ขยายการค้าและดึงดูด

การลงทุนใหม่ๆ จากนักลงทุน

ญ่ีปุ่น ซ่ึงจะสามารถนำาข้อมูลไป

ต่อยอดและใช้ประโยชน์ได้อย่าง

แน่นอน” นายสินิตย์เสริม

ท้ังน้ี ไทยมีความตกลงการ                                                       

ค้าเสรีกับญ่ีปุ่น ได้แก่ ความตกลง                                                     

หุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญ่ีปุ่น (JTEPA)                                                    

ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอา                                                  

เซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และความ

ตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับ 

ภูมิภาค (RCEP) ซ่ึงเป็นส่วน

สำาคัญท่ีทำาให้การค้าระหว่างไทย                                    

และญี่ปุ่นเติบโตอย่างมาก โดย

ในปีท่ีผ่านมาผู้ส่งออกไทยใช้สิทธิ

ประโยชน์จากความตกลง JTEPA 

และ AJCEP กว่า 80% ของมูลค่า

การส่งออก สำาหรับสินค้าท่ีได้รับ

สิทธิประโยชน์ท้ังหมดส่วนใหญ่

เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ 

เน้ือไก่ กุ้งปรุงแต่ง ปลาทะเลปรุง

แต่ง และแป้งมันสำาปะหลัง.

สินิตย์ เลิศไกร

ฮึ่ม!เอาผิดแก๊งต้มตุ๋นชวนเทรดหุ้น

ไทยโพสต์ • ‘ดีพร้อม’ หนุนสร้าง                                               

อาชีพชุมชนพิจิตร รองรับแรง 

งานกลับถิ่น หวังดันเศรษฐกิจ

ฐานรากเต็มสูบ

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดี                                                    

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) 

เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โควิด-                                            

19 ส่งผลให้แรงงานเดินทาง

กลับภูมิลำาเนาจำานวนมาก ดัง

นั้น ดีพร้อม จึงมุ่งเน้นเข้าไป

ส่งเสริมให้แรงงานกลับถิ่นและ

ชุมชนมีรายได้ที่มั่นคง สามารถ

สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจาก

อัตลักษณ์ของชุมชน โดยที่ผ่าน                            

มามีการดำาเนินการไปแล้วรวม                             

จำานวน 17 หมู่บ้าน ซึ่งในปี 

2565 ดีพร้อมจะเน้นไปที่การ

ดำาเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนา

ทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ และ

การสร้างรายได้ ให้ชุมชนตาม

แนวทางพระราชดำาริผ่านโครง 

การฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติ การ 

“DIPROM ยกระดับสินค้าชุมชน 

กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก นำาสู่

รายได้คืนถิ่นชุมชน”

โดยจะดำาเนินการต่อเนื่อง                                          

ในจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่ 2                             

เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดพิจิตร

มีคนตกงานและขาดรายได้

เพราะสถานการณ์ โควิด-19 อีก                       

ทั้ ง อาชีพ ในพื้ นที่ คื อการทำ า

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

การเกษตร ทำาให้ช่วงที่รอการ

เก็บเกี่ยวประชาชนต้องว่างงาน

ขาดรายได้ ซึ่งคาดการณ์ว่าจะ

ส่งผลให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ

ในจังหวัดพิจิตรเพิ่มขึ้นกว่า 8                              

เท่าจากงบประมาณที่ลงไปสนับ 

สนุนในพื้นที่

“ดีพร้อม ได้เข้าไปส่งเสริม                                        

การสร้างอาชีพและต่อยอดผลิต      

ภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นให้กับประ                                              

ชาชนที่สนใจ ในหลักสูตรดังนี้ 

1.การสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์                                          

สมุนไพรท้องถิ่น (ยาดม ยาหม่อง                                                 

ลูกประคบ) 2.การทำาผลิตภัณฑ์ 

ไม้กวาดทางมะพร้าว และไม้กวาด

ดอกหญ้า ซึ่งเราต่อยอดในเชิง

ธุรกิจให้แก่ชาวพิจิตรด้วยการส่ง

เสริมผ่านศูนย์ดีพร้อมเซ็นเตอร์ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมซึ่งจะ

ทำาหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้คำาปรึกษา

แนะนำาในการดำาเนินธุรกิจแบบ                                            

ครบวงจร โดยดีพร้อมได้ถ่ายทอด

องค์ความรู้ทักษะด้านการพัฒนา

ผลิตและเสริมอาชีพให้แก่ประ 

ชาชน” นายณัฐพลกล่าว. 

ครองขวัญ รอดหมวน

หากดูจากสภาวการณ์ โดยรวมคงคิดว่ามีปัจจัยเสี่ยงเกิด

ขึ้นมาก และปัจจัยลบเหล่านี้ยืดเยื้อมานานหลายเดือน ทำาให้นัก

ลงทุนทั่วไปทนรับผลกระทบทางจิตวิทยาไม่ได้ จึงได้ขายหุ้นออก

อย่างมาก กดดัชนีตลาดลงต่ำาเกือบหลุดต่ำากว่า 1,600 จุด โดยวาน

น้ีดัชนีตลาดลงมาปิดท่ีระดับ 1,604.49 จุด ลดลงมามากถึง 25.09 

จุด พร้อมกับมีวอลุ่มท่ีหนาตามากข้ึนในระดับ 81,607.55 ล้านบาท 

ดูแล้วก็เป็นการยอมตัดใจขายขาดทุนออกไป เพราะวานน้ี (9 พ.ค.

65) นักลงทุนท่ัวไปท่ีมองทันเป็นนักลงทุนรายย่อย มีการขายหุ้นออก

มากถึง 8,347.32 ล้านบาท ไม่ว่าจะขายด้วยระบบใดก็ตาม แต่ผลที่

ออกมามีความชัดเจนว่าเป็นการขายขาดทุน เนื่องจากปีก่อนและ

ต้นปีที่ผ่านมานักลงทุนทั่วไปมีการซื้อหุ้นเข้าพอร์ตไปค่อนข้างมาก 

โดยปีก่อนซื้อไปกว่า 112,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นการซื้อหุ้นในช่วง

ที่ดัชนีตลาดยังอยู่สูงกว่า 1,650 จุด มาปีนี้โดยเฉพาะวานนี้ที่มี

ยอดขายออกค่อนข้างมาก เป็นการขายในราคาที่ต่ำาเพราะดัชนีมาปิด

อยู่แค่ 1,604.49 จุด จึงขายขาดทุนแน่นอน ก็เป็นธรรมดาของการ

เก็งกำาไรในตลาดหุ้น เมื่อมีความคิดว่าตลาดจะอยู่ในทิศทางขาลง นัก

ลงทุนระยะสั้นจะต้องตัดใจยอมขายขาดทุนออกไป เป็นหลักการคิด

ของการเก็งกำาไรที่นักเก็งกำาไรยอมรับ

ส่ิงท่ีทำาให้นักลงทุนระยะส้ันทนไม่ได้คือ การต้องถือลงทุนระยะยาว 

ซ่ึงขัดกับการลงทุนระยะส้ันอย่างมาก และทางออกของนักลงทุนระยะส้ัน

คือ กล้าท่ีจะยอมขายตัดขายทุน ทำาให้ตลาดหุ้นวานน้ีด่ิงลงค่อนข้างมาก 

หากคิดตามหลักการเก็งกำาไรทางเทคนิค การท่ีดัชนีหลุดลงต่ำากว่า 1,630 

จุด เท่ากับตลาดจะเปล่ียนแนวโน้ม จึงมีการตัดสินใจยอมขายออกมา ก็

เป็นธรรมดาของตลาดท่ีมีการเก็งกำาไรควบคู่อยู่ ทำาให้การลงทุนแต่ละ

กลุ่มจะคิดไม่เหมือนกัน จุดดีคือทำาให้ตลาดมีสภาพคล่องดี เพราะดู

แล้ววานน้ีผู้ท่ีกลับมาลงทุนมากๆ คือ โบรกเกอร์ เข้ามาซ้ือไปมากถึง 

7,284.14 ล้านบาท และกองทุนก็เข้ามาเสริมซ้ือไป 1,493.74 ล้าน

บาท ส่วนนักลงทุนต่างชาติยังดูไม่กังวลมากนัก แม้จะขายตามกระแส

ตลาดโลกก็ขายเพียง 430.56 ล้านบาท ไม่มีนัยสำาคัญอะไร อันท่ีจริง

ตลาดยังถูกกดดันจากการข้ึน XD ของหุ้นหลายตัว ทำาให้มีการอ่อนตัว

ลง แต่ก็มีการข้ึน XD ไปพอสมควรแล้ว แรงกดก็จะน้อยลงได้ ทำาให้

ตลาดจะยืนได้ม่ันคงมากข้ึน มองในด้านการลงทุน ราคาหุ้นย่ิงต่ำาก็ย่ิง

น่าลงทุน หากธุรกิจยังมีพ้ืนฐานดี มีกำาไรดี จึงมองเป็นจังหวะของการ

ลงทุน เพียงแต่ต้องเลือกหุ้นท่ีมีพ้ืนฐานดีด้วย

ส่วนกลุ่มหุ้นท่ีน่ามอง ในกลุ่มพลังงานยัง

คงน่ามองท่ี AGE, BBGI และ LANNA กลุ่ม

ธนาคารธุรกิจยังมีการเติบโตดี น่ามองท่ี BBL, 

KBANK และ TISCO กลุ่มพาณิชย์ผลประกอบ

การยังมีแนวโน้มดีจากการเปิดประเทศ น่ามอง

ท่ี COM7, CPALL และ RS กลุ่มขนส่งการส่ง

ออกท่ีดีมีผลให้ธุรกิจมีรายได้สูง น่ามองท่ี KEX, 

RCL และ WICE หุ้นรายตัวท่ีน่าจับตามี BYD, 

ERW และ TTCL เป็นต้น

ดัชนียังผันผวนจากการเก็งกำาไร ทำาให้                                                            

การเก็งกำาไรเสี่ยงสูง แต่หากเลือกลงทุนใน

หุ้นพื้นฐานดี กำาไรดี แต่ราคาหุ้นต่ำา กลับจะ

ได้ความคุ้มค่ากับการลงทุนมากขึ้น. 

นักลงทุนทั่วไปยอมขายตัดขาดทุน

9/5/65

ประเภทนักลงทุน ซื้อ ขาย สุทธิ

นักลงทุนสถาบนั
บัญชีบริษัทหลักทรัพย
นักลงทุนตางประเทศ
นักลงทุนรายยอย

 8,641.06 7,147.33 +1,493.74
 13,394.10 6,109.96 +7,284.14
 33,283.19 33,713.76 -430.56
 26,289.20 34,636.52 -8,347.32

81,607.55
-25.09

1,604.49
 ซื้อ ขาย
ดอลลารสหรัฐ 34.09 34.82
ยูโร 35.65 36.69
ปอนดสเตอรลิง 41.55 42.96
เยน (100 เยน) 25.83 26.77
หยวนจีน 4.30 4.45
ที่มา : ธนาคารกรุงเทพ

 ซื้อ ขาย
ทองแทง 30,500 30,600
ทองรูปพรรณ 29,956 31,100
ที่มา : สมาคมคาทองคำ

เน็กซ์ฟุ้งEVบูม!

โชว์ยอดจองพุ่ง

หนุน‘กำาไร’โต

บางนา • นายคณิสสร์ ศรี

วชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่

บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ 

จำากัด (มหาชน) หรือ NEX 

เปิดเผยว่า ในปีนี้บริษัทมียอด

สั่งจองยานยนต์พลังงานไฟฟ้า 

(อีวี) แล้ว 4,000 คัน ซึ่งเต็ม

ศักยภาพการผลิตของโรงงาน

ผลิตและประกอบยานยนต์ ไฟ 

ฟ้า ภายใต้บริษัท แอ๊บโซลูท 

แอสเซมบลี จำากัด (AAB) หลัง

จากที่เดินกำาลังการผลิตอย่าง

เต็มรูปแบบเมื่อต้นปีที่ผ่านมา

ท้ังน้ี ยอดส่ังจองกว่า 80%                                          

เป็นรถบัสโดยสารที่ผู้ประกอบ

การต้องการนำาไปเปลี่ยนแทน

รถโดยสารพลังงานน้ำามันทั้ง                           

หมดที่ ให้บริการประชาชนอยู่                       

และยั งมี ยอดสั่ ง จองรถอี วี

ประเภทต่างๆ ที่เป็นสินค้าของ

บริษัท ได้แก่ รถหัวลากไฟฟ้า 

รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้า รถ

พ่นน้ำาพลังงานไฟฟ้า รถบรรทุก

ขยะพลังงานไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมด

เพื่อต้องการลดต้นทุนเกี่ยวกับ

น้ำามันที่มีราคาสูงขึ้น อีกทั้งรถ

อีวียังสามารถช่วยลดฝุ่นละออง 

และมลพิษในอากาศได้อีกด้วย

“จากการคาดการณ์ราย

ได้ที่จะมีเข้ามาในปี 2565 น่าจะ

อยู่ที่ราว 20,000-30,000 ล้าน

บาท ถือว่าน่าพอใจอย่างมาก 

ซึ่งจะส่งผลให้เน็กซ์สามารถ

คืนทุนและกลับมามีกำาไรแบบ 

100% ได้ เรียกได้ว่าปีนี้เน็กซ์

เติบโตแบบก้าวกระโดด และ

ในอนาคตจะยังคงสามารถเติบ 

โตเช่นนี้ ได้อย่างต่อเนื่อง” นาย

คณิสสร์กล่าว.

ไทยโพสต์ • “อมตะ” เตือนประ 

ชาชนหวั่นแก๊งมิจฉาชีพใช้ชื่อ

บริษัทป่วน อ้างลวงคนร่วมลงทุน

ผ่านระบบไลน์และเฟซบุ๊ก พร้อม

ยันกลุ่มอมตะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

เตรียมเอาผิดทางกฎหมายถึงท่ีสุด 

นายวิบูลย์ กรมดิษฐ์ กรรม 

การบริหารและประธานเจ้าหน้า                                               

ที่การตลาด บริษัท อมตะ คอร์

ปอเรชัน จำากัด (มหาชน) AMATA 

เปิดเผยว่า อมตะได้รับการแจ้ง

เรื่องมีผู้แอบอ้างใช้ชื่อ “บริษัท 

อมตะ คอร์ปอเรชัน จำากัด (มหา 

ชน)” “บริษัท อมตะ วี เอ็น 

จำากัด (มหาชน)” และบริษัทใน

กลุ่มบริษัท อมตะ รวมถึงตรา

สัญลักษณ์ (โลโก้) ภาพผู้บริหาร 

และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ

บริษัท ไปใช้หลอกลวงชักชวนคนให้

ลงทุนในกองทุนเทรดหุ้นระยะสั้น

ผ่านช่องทาง Line Official เพจ 

Facebook ที่แอบอ้างตั้งขึ้นใน

ชื่อต่างๆ ซึ่งให้ผลตอบแทนระยะ

สั้นอยู่ที่ 30-70% ของจำานวนเงิน

ลงทุน ส่งผลให้มีผู้ถูกหลอกลวง

และได้รับความเสียหายหลาย

รายรวมมูลค่านับล้านบาท

“บริษัทจึงได้ดำาเนินการแจ้ง                                            

ความเพื่อดำาเนินคดีกับกลุ่มมิจฉาชีพ

ดังกล่าว และต้องการนำาตัวผู้

กระทำาผิด รวมถึงผู้เกี่ยวข้องทั้ง                                      

หมดมาลงโทษตามกฎหมายข้ันสูง 

สุด และขอแจ้งเตือนไปยังกลุ่ม

ผู้ถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย (ตลท.) คู่ค้า และ

ประชาชนท่ัวไปให้ระมัดระวังกลุ่ม                                                 

มิจฉาชีพดังกล่าว ซ่ึงกลุ่มมิจฉาชีพ

นี้ ได้มีการปลอมแปลงเอกสาร

เพื่อนำาไปแอบอ้าง และบริษัทขอ

ยืนยันว่าอมตะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการกระทำาใดๆ ในลักษณะดัง

กล่าว” นายวิบูลย์กล่าว. 
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โควิด-น้ำ�มันทุบ‘เจ๊เกียว’อ่วม 
โละทิ้งเชิดชัยทัวร์แบกภาระไม่ไหว  

ไทยโพสต์ • นายอธิป ตันติวรวงศ์ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อินโน

พาวเวอร์ จำากัด เปิดเผยว่า บริษัทพร้อม

ลุยตลาดธุรกิจพลังงานสีเขียว ด้วยการ

เริ่มให้บริการซื้อขายใบรับรองการผลิต

พลังงานหมุนเวียน (REC) สอดรับกับ

ทิศทางของประเทศและสังคมโลก ผลัก

ดันให้ประเทศไทยบรรลุเป้าหมายความ

เป็นกลางทางคาร์บอนได้ โดยเร็ว  ดังนั้น                                           

ใบรับรองการผลิตพลังงานหมุนเวียน จึง

เป็นหนึ่งในกลไกที่ช่วยส่งเสริมให้เกิด

การพัฒนาการผลิตและการใช้ ไฟฟ้า 

จากพลังงานหมุนเวียน โดยบริษัทเป็นผู้

ให้บริการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์ของโครง 

การพลังงานหมุนเวียน การขอใบรับรองฯ                                                        

และการซื้อขายใบรับรองฯ แบบเบ็ด 

เสร็จ  

“เพื่อเพิ่มรายได้แก่ผู้ผลิตไฟฟ้าจาก

พลังงานหมุนเวียน และอำานวยความ

สะดวกให้กับบริษัทที่มีแนวคิดการดำาเนิน

ธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ในการบรรลุ

เป้าหมายการใช้พลังงานสะอาดได้ตาม

มาตรฐานสากล และด้วยความร่วมมือกับ 

กฟผ. และบริษัทในเครือ ซึ่งเป็นผู้ผลิต

ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของ

ประเทศ สนับสนุนให้สามารถให้บริการ

ซื้อขายใบรับรองฯ ได้มากกว่า 1 ล้าน 

REC ในปีนี้” นายอธิปกล่าว.

7เศรษฐกิจ-สตรี-สังคม

ขาพเจาขอรับรองความถูกตองของงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2564
บาท

2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

งบแสดงฐานะการเงิน
 ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

2564
บาท

2563
บาท

2564
บาท

2563
บาท

รวมสินทรัพย

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ
หนี้สินและสวนของเจาของ

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

รวมหนี้สินและสวนของเจาของ

* ใชสําหรับสาขาของบริษัทตางประเทศ

59,503,789,56063,499,849,341

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2564 และ พ.ศ. 2563

สินทรัพย

รายการ
งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

ลงชื่อ …………………………………………………….. กรรมการผูมีอํานาจ

ลงชื่อ …………………………………………………….. กรรมการผูมีอํานาจ

561,726,055
3,004,544,119

38,101,882
7,930,459,370
628,974,479

47,047,497,035
 1,400,122,328
 100,700,313
 281,180,652
 559,283,784
901,263,688
160,869,527

 338,926,680
 546,199,429

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด 
เบี้ยประกันภัยคางรับ 
รายไดจากการลงทุนคางรับ 
สินทรัพยจากการประกันภัยตอ 
ลูกหนี้จากสัญญาประกันภัยตอ 
สินทรัพยลงทุน 
 เงินลงทุนในหลักทรัพย
 เงินใหกูยืมและดอกเบี้ยคางรับ
 อสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน
เงินลงทุนในบริษัทรวม 
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ 
สินทรัพยสิทธิการใช 
สินทรัพยไมมีตัวตน 
สินทรัพยอื่น 
 ภาษีเงินไดนิติบุคคลรอเรียกคืน
 อื่นๆ

141,557,318
2,765,896,684

42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

44,424,088,267
 1,476,419,024
 117,929,942
 268,910,602
 614,944,629
 886,560,707
 101,675,828

 -  
 713,452,108

59,364,274,68063,348,064,411

561,726,055
3,004,544,119

38,101,882
7,930,459,370
628,974,479

47,047,497,035
 1,400,122,328
 100,700,313
 129,395,722
 559,283,784
901,263,688
160,869,527

 338,926,680
 546,199,429

141,557,318
2,765,896,684

42,863,470
7,560,169,280
389,321,701

44,424,088,267
 1,476,419,024
 117,929,942
 129,395,722
 614,944,629
886,560,707
101,675,828

 -  
 713,452,108

หนี้สินจากสัญญาประกันภัย 
เจาหนี้บริษัทประกันภัยตอ 
ภาษีเงินไดคางจาย 
หนี้สินตามสัญญาเชา 
ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน 
หนี้สินภาษีเงินไดรอตัดบัญชี 
หนี้สินอื่น 
 เบี้ยประกันภัยรับลวงหนา
 คานายหนาคางจาย
 คาใชจายคางจาย
 อื่นๆ
          รวมหนี้สิน
สวนของเจาของ / สวนของสํานักงานใหญ* 
 ทุนออกจําหนายและชําระแลว (จดทะเบียน 1,064,700,000 บาท)
 สวนเกินมูลคาหุนสามัญ
 กําไรสะสม
 - จัดสรรแลว
     สํารองตามกฎหมาย
     สํารองอื่น
 - ยังไมไดจัดสรร
 องคประกอบอื่นของสวนของเจาของ
          รวมสวนของเจาของ

 18,680,918,815 
 3,188,391,457 

 -  
 825,754,395 
 790,145,804 

 3,716,954,086 

 1,593,177,396 
 424,910,184 
 539,189,579 
 922,307,637 

 30,681,749,353 

1,064,700,000 
1,442,500,000 

106,470,000 
7,000,000,000 
4,748,927,623 

18,455,502,365 
 32,818,099,988 
63,499,849,341 

 18,022,514,489
 2,737,451,690
 196,693,497
 778,848,706
 777,202,619

 2,984,538,685

 1,717,482,667
 411,902,624
 607,433,941
 926,673,433

 29,160,742,351

1,064,700,000
1,442,500,000

106,470,000
7,000,000,000
5,373,111,989

15,356,265,220
 30,343,047,209
59,503,789,560

 18,680,918,815
 3,188,391,457

 -  
 825,754,395
 790,145,804

 3,686,597,100

 1,593,177,396
 424,910,184
 539,189,579
 922,307,637

 30,651,392,367

1,064,700,000
1,442,500,000

106,470,000
7,000,000,000
4,623,611,751

18,459,390,293
 32,696,672,044
63,348,064,411

 18,022,514,489 
 2,737,451,690 
 196,693,497 
 778,848,706 
 777,202,619 

 2,956,635,709 

 1,717,482,667 
 411,902,624 
 607,433,941 
 926,673,433 

 29,132,839,375 

1,064,700,000 
1,442,500,000 

106,470,000 
7,000,000,000 
5,259,106,805 

15,358,658,500 
 30,231,435,305 
59,364,274,680 

เบี้ยประกันภัยรับกอนการเอาประกันภัยตอ 
เบี้ยประกันภัยรับหลังการเอาประกันภัยตอ 
เบี้ยประกันภัยที่ถือเปนรายได 
รายไดคาจางและคาบําเหน็จ 
รายไดจากการลงทุน 
กําไรจากเงินลงทุน 
สวนแบงกําไรในบริษัทรวมภายใตวิธีสวนไดเสีย 
รายไดอื่น 
 รวมรายได
คาสินไหมทดแทนกอนการเอาประกันภัยตอ 
คาสินไหมทดแทนหลังการเอาประกันภัยตอ 
คาจางและคาบําเหน็จ 
คาใชจายในการรับประกันภัยอื่น 
คาใชจายในการดําเนินงาน 
คาใชจายลงทุน 
ตนทุนทางการเงิน 
ผลขาดทุนดานเครดิตที่คาดวาจะเกิดขึ้น 
 รวมคาใชจาย
กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 
คาใชจายภาษีเงินได 
กําไรสุทธิ 
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น 
 สวนแบงกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นจากบริษัทรวม
 กําไร (ขาดทุน) จากการวัดมูลคาในเงินลงทุนเผื่อขายที่วัดมูลคา
    ยุติธรรมผานกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
 กําไร (ขาดทุน) จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย
 ภาษีเงินไดเกี่ยวกับองคประกอบของกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จอื่นสําหรับป 

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป

 24,510,990,067
 15,575,066,437
 15,236,741,115
 1,617,502,749
 1,052,973,509

313,908,357
 20,426,773
204,248,795

18,445,801,298
13,833,487,595
10,980,312,161
3,032,439,226
2,195,536,475
988,510,179
89,027,045
40,831,275
4,284,199

17,330,940,560
1,114,860,738
(58,979,190)

1,055,881,548

(1,868,310)

3,875,914,741
29,311,896

(780,671,665)
3,122,686,662

4,178,568,210

 22,858,219,887
 14,809,355,006
 14,844,735,557
 1,641,001,334
 1,127,222,520

185,241,059
 20,789,809
174,083,116

17,993,073,395
12,327,280,494
8,371,972,284
2,865,234,091
2,375,420,525
984,279,252
86,426,177
39,336,336
60,321,248

14,782,989,913
3,210,083,482
(504,487,435)
2,705,596,047

1,750,236

(5,002,416,082)
(35,681,189)

1,007,269,407
(4,029,077,628)

(1,323,481,581)

 24,510,990,067
 15,575,066,437
 15,236,741,115
 1,617,502,749
 1,059,261,921

313,908,357
 -  

204,248,795
18,431,662,937
13,833,487,595
10,980,312,161
3,032,439,226
2,195,536,475
988,510,179
89,027,045
40,831,275
4,284,199

17,330,940,560
1,100,722,377
(56,151,517)

1,044,570,860

 -  

3,875,914,741
29,311,896

(781,045,327)
3,124,181,310

4,168,752,170

22,858,219,887
 14,809,355,006
 14,844,735,557
 1,641,001,334
 1,127,222,520

185,241,059
 -  

174,083,116
17,972,283,586
12,327,280,494
8,371,972,284
2,865,234,091
2,375,420,525
984,279,252
86,426,177
39,336,336
60,321,248

14,782,989,913
3,189,293,673
(500,329,473)
2,688,964,200

 -  

(5,002,416,082)
(35,681,189)

1,007,619,454
(4,030,477,817)

(1,341,513,617)

รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาตตองบการเงินอยางยอสําหรับใชประกาศในหนังสือพิมพ
เสนอตอผูถือหุนของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน)

ความเห็น
งบการเงินอยางยอประกอบดวยงบแสดงฐานะการเงินโดยยอ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จโดยยอสําหรับปสิ้นสุดวันเดียวกัน 
ซึ่งนํามาจากงบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสียและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ตรวจสอบแลวของบริษัท กรุงเทพประกันภัย จํากัด (มหาชน) 
สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 (“งบการเงินที่ตรวจสอบแลว”)

ขาพเจาเหน็วา งบการเงนิอยางยอนีม้คีวามสอดคลองในสาระสาํคญักบังบการเงนิทีต่รวจสอบแลวของบรษิทั กรงุเทพประกนัภยั จาํกดั (มหาชน) ตามเกณฑทีก่าํหนด
ในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ที่เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ

งบการเงินอยางยอ
งบการเงินอยางยอไมไดรวมการเปดเผยขอมูลทั้งหมดตามที่กําหนดในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ดังนั้น การอานงบการเงินอยางยอ
และรายงานของผูสอบบัญชีนี้ไมสามารถแทนการอานงบการเงินที่ตรวจสอบแลวและรายงานของผูสอบบัญชีได 

งบการเงินที่ตรวจสอบแลวและรายงานของขาพเจาตองบการเงินดังกลาว
ขาพเจาไดแสดงความเหน็อยางไมมเีงือ่นไขตองบการเงนิทีต่รวจสอบแลวตามรายงานลงวนัที ่23 กมุภาพนัธ 2565 ซึง่รายงานดงักลาวรวมถงึการสือ่สารเรือ่งสาํคญั
ในการตรวจสอบเกี่ยวกับการใหความสําคัญตอการตรวจสอบรายไดเบี้ยประกันภัยรับ สํารองคาสินไหมทดแทน คาเผื่อผลขาดทุนที่คาดวาจะเกิดขึ้น
และมลูคายตุธิรรมเงนิลงทนุในตราสารทนุ ทัง้นี ้รายละเอยีดของวธิกีารตรวจสอบบญัชดีงักลาวควรพจิารณาอานจากรายงานของขาพเจาตองบการเงนิทีต่รวจสอบแลว

ความรับผิดชอบของผูบริหารตองบการเงินอยางยอ
ผูบริหารมีหนาที่ในการจัดทํางบการเงินอยางยอจากงบการเงินที่ตรวจสอบแลว ตามเกณฑที่กําหนดในพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
ที่เกี่ยวกับการประกาศในหนังสือพิมพ

ความรับผิดชอบของผูสอบบัญชี
ขาพเจาเปนผูรับผิดชอบในการแสดงความเห็นตองบการเงินอยางยอวามีความสอดคลองในสาระสําคัญกับงบการเงินที่ตรวจสอบแลวหรือไมจากการปฏิบัติงาน
ของขาพเจาซึ่งเปนไปตามมาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 810 (ปรับปรุง) “งานการรายงานตองบการเงินอยางยอ”

ลงชื่อ …………………………………………………………
รัชดา ยงสวัสดิ์วาณิชย

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4951

บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
กรุงเทพฯ: 23 กุมภาพันธ 2565

(นายชัย โสภณพนิช)

(นายอภิสิทธิ์ อนันตนาถรัตน)

อินโนพาวเวอร์ลุย  

ธุรกิจซื้อขายREC 

ดีเดย์เปิดจองหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง

นายรวินทร์ บุญญานุสาสน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานธุรกิจ

ตลาดเงินตลาดทุน ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 9-13 พ.ค.2565 

ธนาคารได้เปิดจองหุ้นกู้อนุพันธ์แฝง “กรุงไทย J.P.Morgan MOZAIC XRP” 

จ่ายผลตอบแทนอ้างอิงกับดัชนีกลุ่ม J.P. Morgan MOZAIC XRP ซึ่งเป็นดัชนี

ที่เข้าลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกที่หลากหลาย อาทิ พันธบัตร หุ้นกู้ หุ้น ทองคำา 

น้ำามัน และสกุลเงินหลักของโลก โดยมีจุดเด่นด้านกลยุทธ์กระจายความเสี่ยง 

มุ่งสร้างผลตอบแทนต่อเนื่องในทุกสภาวะตลาดท่ีเปล่ียนแปลง และคุ้มครองเงิน 

ต้น 100% เมื่อถือจนครบกำาหนด

APCS ปักหมุด 3 ปีโตติดปีกมากกว่า 200%

นายสมโภชน์ วัลยะเสวี กรรมการบริหาร บมจ.เอเซีย พรีซิชั่น หรือ 

APCS เปิดเผยว่า แผนการดำาเนินธุรกิจใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทตั้งเป้าหมายราย

ได้ทะลุ 3,200 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 235% จากฐานรายได้ปี 1,360 ล้าน

บาทในปี 2564 โดยจะเน้นธุรกิจ EPC เต็มกำาลังเนื่องจากสถานการณ์การแพร่

ระบาดของโควิด-19 มีทิศทางที่ดีขึ้น รวมทั้งแนวโน้มราคาน้ำามันยังคงยืนระดับ

สงูต่อเนื่อง จึงมองว่าเป็นโอกาสในการขยายธุรกิจก่อสร้างด้านพลังงานทางเลือก 

ได้เป็นอย่างดี และมีโอกาสเติบโตได้ก้าวกระโดด 

‘ไอร่าแอนด์ ไอฟุล’ เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ 

นายวิเชียร เมฆตระการ ประธานกรรมการ บมจ.ไอร่า แอนด์ ไอฟุล                                                                                               

เปิดเผยว่า ขณะน้ีบริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาด                                                                                                     

หลักทรัพย์ฯ โดยล่าสุดได้ลงนามในสัญญาแต่งตั้ง บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประ 

เทศไทย) หรือ UOBKH เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งเป็นไปตามแผนงานการ

เพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันและการขยายธุรกิจในเชิง

รุก เพื่อสร้างโอกาสการเติบโตที่เป็นไปตามปกติของธุรกิจ และการเติบโตแบบ

ก้าวกระโดด อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ซึ่งจะเป็นการ

ตอกย้ำาต่อวิสัยทัศน์การเป็นผู้ ให้บริการด้านสินเชื่อส่วนบุคคลที่เติบโตเร็วที่สุด

ในประเทศไทย คาดยื่นไฟลิ่งภายในปลายปี 2565 

ไทยโพสต์ • “เจ๊เกียว” โอดวิกฤตโควิด–19 ราคาน้ำามันแพง ทำาธุรกิจขาดทุน

พังยับ ประกาศขายกิจการในเส้นทางภาคเหนือ, ภาคอีสาน และภาคตะวันออก 

เตรียมเข้าพบอธิบดีกรมขนส่งทางบก ถกปัญหาและขอปรับขึ้นค่าโดยสาร

นางสุจินดา เชิดชัย หรือเจ๊เกียว                                                        

นายกสมาคมผู้ประกอบการรถร่วมโดย 

สาร บขส. และเจ้าของบริษัทในเครือ

เชิดชัย เปิดเผยว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 12                                  

พฤษภาคมนี้ จะยื่นหนังสือถึงนายจิรุตม์                               

วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก                                         

(ขบ.) เพื่อหารือถึงผลกระทบ เบื้องต้น                                                   

จะขอปรับขึ้นค่าโดยสาร หลังจากสถาน 

การณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 รวม                                                     

ทั้งค่าน้ำามันดีเซลที่แพงขึ้นต่อเนื่อง ทำา 

ให้บริษัทเดินรถของตนเองได้รับผล 

กระทบอย่างหนัก ซึ่งบริษัทเชิดชัยทัวร์

ที่มีรถอยู่กว่า 200 คัน วิ่งทั้งสายภาค

อีสาน ภาคตะวันออก ภาคกลาง และ

ภาคเหนือ ตอนนี้เหลือรถวิ่งอยู่แค่ 20-

30% เท่านั้น 

“ที่ผ่านมาแบกรับต้นทุนไม่ไหว                                                            

ฝากบอกไปถึงผู้ประกอบการที่สนใจ

กิจการ ในนามของบริษัท เชิดชัย มอเตอร์ 

เซลส์ จำากัด ในเส้นทางภาคเหนือ, ภาค

อีสาน และภาคตะวันออก พร้อมที่จะ สุจินดา เชิดชัย

ขายกิจการทั้งสามเส้นทาง ทำาธุรกิจมา                                                      

เป็นเวลากว่า 65 ปี ตอนนี้รายได้ไม่มี

เหลือเลย ถ้าหากนำารถออกว่ิงทุกคันต้อง                                                              

รับภาระขาดทุนน้ำามันเดือนละ 4 ล้านบาท                                                           

คงรับไม่ไหว ประกอบกับพฤติกรรมคน

เปลี่ยนไป ไม่ค่อยนั่งรถทัวร์ ซึ่งธุรกิจ

รถทัวร์ได้รับผลกระทบตั้งแต่ปี 2560 

ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2563 เจอการแพร่

ระบาดของโควิด-19 ทำาให้คนเปล่ียนไปใช้                                                                  

รถส่วนตัว ไม่ใช้บริการรถโดยสารสาธารณะ

เหมือนเมื่อก่อน” นายสุจินดากล่าว 

นางสุจินดากล่าวว่า ผู้ประกอบ

การบางส่วนต้องหยุดว่ิง เพราะไม่สามารถ

แบกภาระขาดทุน บางรายเหลือว่ิงวันละ 

1 เท่ียว เพื่อลดค่าใช่จ่าย รวมถึงการปรับ

ข้ึนของราคาน้ำามันดีเซล ซ่ึงรถ 1 คันต่อ

เท่ียว จะใช้น้ำามันประมาณ 80 ลิตร หรือ

ประมาณ 2 พันบาท ขณะท่ีค่าโดยสารอยู่ท่ี

ประมาณ 202 บาทต่อ 1 ท่ีน่ัง ส่วนการขอ

ปรับข้ึนค่าโดยสาร ขณะน้ีอยู่ระหว่างการ

หารือกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ในสมาคม 

จึงต้องการขอให้รัฐบาลช่วยเหลือ ซ่ึงหาก

ไม่ได้รับการช่วยเหลือจากทางรัฐบาล ก็

อาจจะต้องคืนเส้นทางให้กับ บขส. 
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

สุชัยปลุกขวัญเทนนิสไทยพร้อมอัดฉีด 7 หลัก

เมืองทอง • เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2565 ณ ศูนย์พัฒนากีฬาเทนนิส

แห่งชาติ เมืองทองธานี “บิ๊กสุชัย” นายสุชัย พรชัยศักดิ์อุดม นายก

สมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ให้การต้อนรับ นายไทยทนุ วรรณสุข เลขาธิการสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิส และผู้จัดการทีมซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่นำาคณะนักเทนนิส

ทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่เข้ารับพรก่อนเดินทางไปร่วมการแข่งขัน

กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ที่เวียดนาม 

ในโอกาสนี้นายสุชัยได้กล่าวอวยพรให้นักเทนนิสทีมชาติไทยทุกคน

ประสบความสำาเร็จในการทำาหน้าที่เพื่อประเทศชาติ และรู้สึกยินดี

ที่ทีมเทนนิสไทยมีความพร้อม “ผมยืนยันเหมือนเดิม จะมอบให้

เหรียญทอง เหรียญละ 1 ล้าน ขอให้ทุกคนโชคดีทั้งทีมหญิงและ

ทีมชาย ขอให้เดินทางปลอดภัย และในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ผมจะเดิน

ทางไปเวียดนาม จะไปเยี่ยมและให้กำาลังใจทุกคนครับ” นายสุชัย

กล่าว จากนั้นนายสุชัยได้นำาเงินส่วนตัวมอบให้คณะนักเทนนิสทีม

ชาติไทยและเจ้าหน้าที่ จำานวน 17 คน โดยมอบให้คนละ 20,000 

บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 340,000 บาท เพื่อเป็นขวัญกำาลังใจให้ทุก

คน ซึ่งสมาคมกีฬาลอนเทนนิสตั้งเป้าไว้ที่ 2 เหรียญทอง ลุ้นจาก

ประเภททีมชาย ทีมหญิง ชายเดี่ยว และหญิงเดี่ยว ขณะเดียวกัน

ยังหวังเหรียญจากประเภทอื่นด้วย 

สนุกเกอร์รวมใจ ‘ไชยพงษ์’ ยันไม่กลับมือเปล่า

กรุงเทพฯ • ความเคลื่อนไหวนักกีฬาสนุกเกอร์ทีมชาติไทย ชุด

ร่วมแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 วันที่ 12-23 พฤษภาคม 2565 ที่

เวียดนาม ยังคงเก็บตัวซ้อมร่วมกันอย่างต่อเนื่องที่ทีบีซี สนุกเกอร์ 

เซ็นเตอร์ ในซอยรามคำาแหง 89/1 โดยมีนักกีฬาจำานวนทั้งสิ้น 17 

คน ประกอบด้วย วัฒนา ภู่โอบอ้อม (ต๋อง ศิษย์ฉ่อย), ภาสกร สุ

วรรณวัฒน์ (กร นครปฐม), กฤษณัส เลิศสัตยาทร (นุ้ก สงขลา), 

สุชาครีย์ พุ่มแจ้ง (ขวัญ สระบุรี), ประพฤติ ชัยธนสกุล (รมย์ 

สุรินทร์), ธวัช สุจริตธุรการ (วัช หาดใหญ่), ยุทธภพ ภาคพจน์ (นุ้ก 

จันท์), ปรีชา บุญม่วง, อำานวยพร โชติพงษ์ (โอ ระยอง), เทพวิน 

อรัญนารถ (เทพ ไนท์บอล), สุภัทร วัฒนาวรรณะ, วุฒิพันธ์ คงคา

เขต (ติ๊งต่าง ทีบีซี), ศศิวิมล วรรณประทีป (แพรว ลพบุรี), สันทินี 

ใจซื่อกุล (นัท สระบุรี), เพ็ญนิภา นาคจุ้ย (น้ำา พัทยา), สมพร แซ่

ตั้ง (เต่า มาสเตอร์), สุริยา สุวรรณสิงห์ (หรั่ง พัทยา) ล่าสุด นาย

ไชยพงษ์ กรมสุรมย์ ผู้จัดการทีมชาติไทย ได้เดินทางมาให้ โอวาท

นักกีฬา ซึ่ง “โค้ชต่าย” นายชูชาติ ไตรรัตนประดิษฐ์ หัวหน้าผู้

ฝึกสอน ได้แจกแจงรายละเอียดถึงการเตรียมความพร้อมก่อน

เดินทางไปประเทศเวียดนาม โดยผู้จัดการทีมชาติไทยได้ยืนยันถึง

ความเชื่อมั่นในศักยภาพ และความสามารถของนักกีฬาสนุกเกอร์

ทีมชาติไทยครั้งนี้ ทำาให้มั่นใจว่านักกีฬาสนุกเกอร์ชุดนี้เก่งพอกับ

การแข่งขันซีเกมส์ครั้งนี้ ซึ่งมีชิงกันทั้งสิ้น 10 เหรียญทอง จึงเชื่อ

มั่นเหลือเกินว่าไม่กลับมือเปล่าอย่างแน่นอน อย่างน้อยต้องมี 1-2 

เหรียญทอง 

ไทยมอบโล่ขอบคุณ ‘เบเคอร์’ ช่วยปลดล็อก ‘วาดา’

กรุงเทพฯ • นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย และคณะผู้บริหาร ได้มอบโล่เกียรติยศ

และเสื้อเบลเซอร์ ของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้แก่คณะผู้

บริหารบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำากัด หลังจากที่ช่วยให้

คำาปรึกษาและประสานงานต่างประเทศกับองค์กรต่อต้านการใช้

สารต้องห้ามโลก หรือวาดา จนได้รับการปลดล็อกและสามารถ

ส่งนักกีฬาไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับนานาชาติได้ตาม

ปกติ โดยผู้บริหารของบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำากัด ที่

เข้ารับโล่เกียรติยศในครั้งนี้ ได้แก่ เรือโทยุทธนา ศิวรักษ์, นาง

พีระพรรณ ตั้งสุวรรณ, นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ และนาย

ประวีณ จันทนาโกเมษ ร่วมรับมอบที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2565 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ กล่าวว่า 

ต้องขอขอบคุณบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคนซี่ จำากัด ที่เข้ามา

ช่วยในการประสานงานต่างประเทศ รวมถึงให้คำาปรึกษาในเรื่อง

ข้อกฎหมายกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่ง

ประเทศไทย โดยไม่มีการคิดมูลค่าใดๆ จนทำาให้เราได้รับการปลด

ล็อกจากองค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลก หรือวาดา ในที่สุด 

หากไม่มีบริษัทที่มีประสบการณ์และความชำานาญด้านข้อกฎหมาย

มาช่วยเราก็คงจะลำาบากเหมือนกัน.

เวียดนาม • ความเคลื่อนไหวของฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดลุยศึกซี 

เกมส์ ครั้งที่ 31 ลงสนามฝึกซ้อมเตรียมพร้อมลงสนามฟาดแข้งรอบแบ่ง

กลุ่มนัดแรก ในการแข่งขันฟุตบอลหญิง โดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ทีม 

“ชบาแก้ว” ได้ซ้อมตามปกติในช่วง เวลา 19.00 น. ณ สนามซ้อมไดร์เยน 

โดยการฝึกซ้อมนำาทัพโดย มิโยะ โอกาโมโตะ หัวหน้าผู้ฝึกสอน

ชาวญี่ปุ่น ใช้เวลาในการฝึกซ้อม 1 ชั่วโมง 30 นาที เน้นไปที่การทำา

ประตูเป็นหลัก

ก่อนการฝึกซ้อม “ไหม” ธนีกานต์ แดงดา นักฟุตบอลหญิงทีม

ชาติไทย กล่าวว่า “หลังจากที่เดินทางมาถึง และลงฝึกซ้อมมา 2 วัน 

ก็ค่อนข้างลำาบากเหมือนกัน เพราะที่เวียดนามมีฝนตก รวมถึงอากาศ

เย็น เเต่ช่วงก่อนมาเวียดนาม ที่ประเทศไทยก็มีฝนตกบ้าง รู้สึกว่าไม่

ลอสแองเจลิส • ดัลลัส มาเวอริกส์ ซัดจากระยะ 3 คะแนนลงไปถึง 

20 ลูก ก่อนเปิดบ้านเอาชนะทีมวางอันดับ 1 ของสายอย่าง ฟีนิกซ์ 

ซันส์  111-101 ทำาให้คะแนนซีรีส์กลับมาเสมอกัน ในศึกบาสเกตบอล

เอ็นบีเอเพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา

ลูกา ดอนซิช การ์ดระดับสตาร์ของเจ้าบ้านมาเวอริกส์กด

ไป 26 คะแนน และดอเรียน ฟินนีย์-สมิธ ทำาไปอีก 24 คะแนน ให้

ดัลลัสคว้าชัยชนะทั้ง 2 เกมที่เล่นในบ้าน ทำาให้คะแนนซีรีส์ดีที่สุด

ใน 7 เกม ในรอบรองชนะเลิศของฝั่งเวสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ กลับ

มาเสมอกัน 2-2 หลังจาก 2 เกมแรกซึ่งเล่นที่ฟีนิกซ์นั้นแพ้รวดทั้ง 

2 เกม

ฟีนิกซ์ ซันส์ ซึ่งจบฤดูกาลปกติด้วยการเป็นทีมที่มีสถิติดีที่สุดใน

ลีกเอ็นบีเอ มีโอกาสจะสร้างความได้เปรียบและขึ้นนำาซีรีส์อีกครั้งใน

เกม 5 ในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกา ตรงกับเช้าวันพุธ

ตามเวลาในประเทศไทย ซึ่งจะเล่นกันที่ฟีนิกซ์ ก่อนจะกลับมาเล่นเกม 

6 ที่ดัลลัสในวันพฤหัสบดีตามเวลาสหรัฐอเมริกา

เกมที่ดัลลัสนั้น มาเวอริกส์สามารถจัดการกับ ฟีนิกซ์ ซันส์ ได้

ถึงแม้ว่าศักยภาพการชู้ตของดอนซิชนั้นจะทำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

โดยชู้ตฟิลด์ โกล์ลงไปเพียง 9 ครั้ง จากความพยายาม 25 ครั้ง และ 

ชู้ตจากระยะ 3 แต้ม 10 ครั้ง ลงไปเพียงลูกเดียวเท่านั้น

โดยรวมนั้นการชู้ตจากระยะ 3 แต้มของ ดัลลัส มาเวอริกส์ 

เป็นปัจจัยสำาคัญในเกมนี้ โดยการชู้ต 3 แต้มลงไป 8 ครั้งในควอร์

เตอร์แรกนั้นทำาให้พวกเขาออกนำาไปก่อน 37-25

การชู้ต 3 แต้มลงไปทั้งหมด 14 ครั้งในช่วงครึ่งแรกของ ดัลลัส 

มาเวอริกส์ นั้นเทียบเท่าสถิติของแฟรนไชส์ในการชู้ต 3 แต้มในเพลย์

ออฟในช่วงครึ่งแรก

เจ้าบ้านมาเวอริกส์นำา 68-56 ตอนที่จบครึ่งแรก ในขณะที่

สถานการณ์ของฟีนิกซ์ไม่ค่อยดี เมื่อ คริส พอล พอยต์การ์ดคนเก่ง

ของซันส์ โดนจับฟาวล์ครั้งที่ 4 ในช่วง 1.1 วินาทีสุดท้ายก่อนจบ

ก่อนจบเกม 11 คะแนน “การลงเล่นโดยปราศจากเขาทำาให้เกมของ

เราดูสับสนพอสมควร”

“เจมส์ก็เล่นได้อย่างเหลือเชื่อในคืนนี้สำาหรับเรา” กรีนยังได้

กล่าวเสริมถึง เจมส์ ฮาร์เดน ที่ขึ้นไปโฉบ 7 รีบาวด์ และส่งให้เพื่อน

ทำาสกอร์อีก 9 แอสซิสต์

เอมบิดเป็นคนเดินเกมให้ เซเวนตีซิกเซอร์ส ในช่วงควอร์เตอร์

แรกด้วยการซัดไป 15 คะแนน ส่วนฮาร์เดนที่ทำาแต้มไม่ได้ใน

ควอร์เตอร์แรกจัดไป 13 คะแนน ในควอร์เตอร์ที่ 2 ให้ฟิลา

เดลเฟียนำา 64-56 ในครึ่งแรกที่สลับกันนำาถึง 17 ครั้ง

ซิกเซอร์สนำา 89-85 ตอนเข้าควอร์เตอร์ที่ 4 และหนี

ห่าง 10 แต้มในช่วงไม่ถึง 6 นาทีสุดท้าย แม้ไมอามีจะไล่ขึ้น

มาเหลือ 5 แต้ม แต่ฮาร์เดนก็ส่อง 3 แต้มหนีอีก จากนั้นเอม

บิดรีบาวด์เกมบุกและส่งให้ ไทรีส แม็กซีย์ ขึ้นสแลมดังก์ให้

สกอร์หนี 111-103 และฮาร์เดนยิง 3 แต้มอีกครั้ง

ให้ทีมนำา 11 แต้ม ในช่วง 1 นาที 07 วินาที

สุดท้าย 

เฉพาะควอร์เตอร์สุดท้ายควอร์

เตอร์เดียว ฮาร์เดนทำาไป 16 คะแนน 

พาซิกเซอร์สคว้าชัยชนะมาครองสำาเร็จ 

ทั้งที่ จิมมี บัตเลอร์ กดไปคนเดียว 

42 คะแนนให้ ไมอามี ฮีต ในเกมนี้

“เรารู้ว่ามันจะเป็นงานที่

ยากขึ้นเมื่อต้องกลับไปเล่นใน

บ้านของพวกเขา” กรีนกล่าว

ถึงเกม 5 ที่จะไปเล่นที่ไมอามี

ในวันอังคารนี้ตามเวลาท้องถิ่น

สหรัฐอเมริกา หรือตรงกับเช้าวัน

พุธตามเวลาในประเทศไทย “แต่พวก

เราต้องไปเล่นเกมแบบเข้มข้นขึ้น และมี

สมาธิให้มากที่สุด”.

เวียดนาม • “โต๊ะเล็กสาวไทย” ซ้อมมื้อแรกที่ฮานัมเตรียมบู๊ซีเกมส์ 

2021 “โค้ชถึก” สุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์ กุนซือใหญ่ลุ้น 2 แข้งฟิต

ทันประเดิมพบมาเลเซีย เจอพิษเจ้าภาพเตะตัดขา เปลี่ยนที่พักดื้อๆ 

“บิ๊กแดง” พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผจก.ทีมโต๊ะเล็กสาวไทยยันชัดกีฬา

ไทยต้องเข้มแข็งและเปลี่ยนปัญหาให้เป็นพลังในการต่อสู้เพื่อเอาชนะ

ให้สำาเร็จ ด้านขุนพลฟุตซอลชายทีมชาติไทยถึงเวียดนามแล้วเช่นกัน 

“บิ๊กสุ” สุทิน บัวตูม ผจก.ทีมฟุตซอลชายประกาศปลุกใจลูกทีม ทุก

คนพร้อมเสียสละเพื่อประเทศทั้ง 70 ล้านคน เอาเหรียญทองกลับ

บ้านให้ได้

ความเคลื่อนไหวทีมฟุตซอลหญิงชาติไทยเพื่อป้องกันแชมป์

สมัยที่ 5 หลังบินจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ถึงท่า

อากาศยานนานาชาติโหน๋ยบ่าย กรุงฮานอย 2 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 8 

พ.ค. จากนั้นเดินทางมายังเมืองฮานัม สังเวียนแข่งอีก 2 ชม. ซึ่งการ

เดินทางแบ่งเป็น 2 ชุด ชุดแรกคณะนักเตะ 21 คน ชุดที่สอง คณะ

ผู้จัดการทีมสตาฟฟ์ 6 คน ซึ่งหลังจากเดินทางมาถึง คณะทีมฟุตซอล

หญิงเข้าพักที่โรงแรมทันเมิง ลักเชอรี่ โดยเปลี่ยนจากโรงแรมวินเพิร์ล 

ซึ่งเป็นโรงแรม 5 ดาว ตึก 50 ชั้น มาเป็นระดับ 3 ดาว ตึก 12 ชั้น

หลังจากเดินทางมาถึง ทางโรงแรมก็ไม่ได้เตรียมห้องพักไว้ให้ 

รวมถึงห้องอาหาร ทำาให้เลยเวลาอาหารเที่ยงถึง 4 ชม. โดยทางเจ้า

หน้าที่สถานทูตของไทยที่เวียดนามต้องแก้ไขโดยเอาขนมปังมาให้รอง

ท้องก่อน และต้องประสานทางโอลิมปิกของไทยมายังโรงแรมเพื่อเปิด

ห้องพักเป็นกรณีพิเศษ และขอจ่ายเงินส่วนตัวไปก่อน ทีมหญิงไทยจึง

จะได้เข้าพักในเวลา 15.00 น. หลังจากมาถึงโรงแรมเวลา 11.00 น.

‘ธนีกานต์’รับเจอสิงคโปร์งานหนัก

แต่มั่นใจคว้า3เเต้มเปิดศึกซีเกมส์

ฟุตซอลหนุ่ม-สาวไทยพร้อมล่าเหรียญทอง

ในขณะที่คณะผู้จัดการทีมที่นั่งเครื่องบินฝ่าพายุฝนมาด้วย

ความหวาดเสียว ถึงสนามบินเวลา 20.00 น. แต่ใช้เวลาเดินทางมา

โรงแรมที่พัก 3 ชั่วโมง เนื่องจากคนขับรถไม่ชำานาญเส้นทาง ขับพา 

หลงเมืองฮานอย จนเจ้าหน้าที่ของไทยต้องใช้วิธีเปิดกูเกิลแมปบอก

เส้นทางคนขับด้วยตัวเอง และเมื่อมาถึงต้องให้เจ้าหน้าที่ตรวจเอทีเค

อีกครั้ง กว่าจะเข้าพักได้ทำาเอาสะบักสะบอม

จากนั้นเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 ในการฝึกซ้อมมื้อแรก 

หลังเดินทางถึง เมืองฮานัม ประเทศเวียดนาม ซึ่งเจ้าภาพจัดให้ซ้อม

เช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่สนามฝึกซ้อมเทรนนิ่ง อารีน่า สเตเดียม                 

โดยรับประทานอาหารเช้าเสร็จต้องรีบบึ่งมาซ้อมทันที ซึ่งเจ้าภาพ

เวียดนามจัดมินิบัสให้ทีมฟุตซอลหญิงชาติไทยขนาด 15 ที่นั่ง โดยนั่ง

เบียดกันไปซ้อม 30 คน รวมทั้งผู้จัดการทีมจนเต็มคันแน่นเอี้ยดแบบ

ไม่เกรงกลัวโควิด โดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.

ภายหลังการฝึกซ้อม “โค้ชถึก” สุรพงษ์ พลายอยู่วงษ์ หัวหน้าผู้

ฝึกสอน กล่าวว่า “วันนี้ก็เป็นการซ้อมวันแรกก็ยังไม่ได้ลงรายละเอียด

อะไรมาก แต่ปัญหาที่พบคือสนามค่อนข้างแคบและก็สั้น พื้นสนาม

ซ้อมกับสนามแข่งไม่เหมือนกัน โดยเราจะมี Official Training ก่อน

แข่งขัน 1 วัน ส่วนเรื่องเวลาซ้อมวันนี้เราได้ซ้อม 9 โมงเช้า แต่

โปรแกรมแข่งของเราบ่ายโมง ก็อยากให้เด็กๆ ได้ซ้อมในช่วงเดียวกับ

เวลาแข่งขันเพื่อให้เกิดความคุ้นชินให้มากที่สุด”

“ความพร้อมของนักกีฬาก็ค่อนข้างสมบูรณ์ มีเพียง 2 รายที่มี

อาการบาดเจ็บเล็กน้อย คือ กัปตันเติ้ล จีระประภา ทับสุริย์ และณัฐ

มน อาจกล้า ซึ่งต้องเช็กความพร้อมอีกครั้งก่อนลงสนามเกมแรก”

ได้ต่างอะไรจากที่บ้านเรามาก”

“ต้องยอมรับว่าคู่แข่งที่เราจะเจอทุกทีมน่ากลัวเหมือนกัน 

ประมาทใครไม่ได้เลย รวมถึงทีมสิงคโปร์ที่จะเจอกันนัดแรก เราก็

ไม่ได้เจอกับเขามานานมาก ไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้าง เกมแรกมักยาก

เสมอ เรามีวิธีการของเรา ฝึกซ้อมมาพอสมควร ยังเชื่อมั่นในทีมว่าจะ

เก็บ 3 แต้มแรกได้ และเดินหน้าต่อไปให้ได้”

“ฝากแฟนบอลเป็นกำาลังใจให้ทีมฟุตบอลหญิง ยังไงก็อย่าลืมชม

การถ่ายทอดสดและส่งกำาลังใจให้เรากันด้วยนะคะ”

สำาหรับฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยจะประเดิมศึกซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 พบกับทีมชาติสิงคโปร์ วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565 เวลา  

19.00 น. ที่สนามคัมภา สเตเดียม ถ่ายทอดช่อง T-Sport7.

ด้าน “บิ๊กแดง” พล.ต.ต.ดิเรก ปลั่งดี ผจก.ทีม กล่าวว่า สำาหรับ

เรื่องต่างๆ ที่เราเกิดปัญหาเมื่อมาถึงสังเวียนแข่งทั้งเรื่องที่พัก อาหาร 

การเดินทาง สนามซ้อม แต่เราต้องอดทน โดยกล่าวว่า “ปัญหาที่เรา

ประสบก็มีหลายเรื่อง อย่างเรื่องรถประจำาทีม ตามหลักการแข่งขัน

ตามปกติ เจ้าภาพต้องจัดให้ทีม 1 คันรถบัส และ ผจก.ทีม ให้ทำาธุระ

ต่างๆ ต่างหากอีก 1 คัน ซึ่งถ้าเป็นประเทศไทย ในช่วงโควิด-19 ก็ต้อง

ใช้รถตู้ 4-5 คันต่อทีม โอกาสนี้จึงต้องแจ้งเขา แต่ก็บอกให้นักกีฬาเรา

เข้มแข็งและเปลี่ยนมาเป็นพลังในการต่อสู้เพื่อเอาชนะให้สำาเร็จ”

การแข่งขันฟุตซอลหญิงครั้งนี้จะแข่งขันในรูปแบบพบกันหมด 

เพื่อหาทีมที่มีคะแนนมากที่สุดคว้าเหรียญทอง, อันดับ 2 เหรียญ

เงิน และอันดับ 3 เหรียญทองแดง ซึ่งจะทำาการแข่งขันที่สนามฮานัม              

สเตเดียม โดยมีโปรแกรมนัดแรกวันที่ 15 พ.ค.65 เวลา 13.00 น. 

มาเลเซีย พบ ไทย ถ่ายทอดสดทางช่อง 3 HD 

ส่วนความเคลื่อนไหวทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทย ออกเดินทาง

สู่เวียดนามช่วงเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2565 โดยสายการบินไทย                   

สไมล์  WE560 เวลา 07.45 น. สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมี “บิ๊กป๋อม” 

อดิศักดิ์ เบ็ญจศิริวรรณ อุปนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย 

และประธานพัฒนาฟุตซอลและฟุตบอลชายหาดไทย เดินทางไปส่ง

และให้กำาลังใจนักเตะ รวมถึงญาติของนักเตะ นำาโดยคุณยายของมู

ฮัมหมัดและครอบครัว ใช้เวลาเดินทางถึงสนามบินฮานอย ประมาณ 

2 ชม. กำาหนดถึงกรุงฮานอย 09.50 น. จากนั้นต้องนั่งรถต่อไปเมือง

ฮานัม ที่ตั้งของสนามแข่งขันอีกประมาณ 1 ชม. ระยะทางประมาณ 

60 กม. โดยทีมชาติไทยจะลงสนาม นัดแรกวันที่ 11 พ.ค. พบกับ

มาเลเซีย เวลา 13.00 น. ที่สนามฮานัม สเตเดียม

“บิ๊กสุ” สุทิน บัวตูม ผู้จัดการทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยชุด

สู้ศึกซีเกมส์ 2021 กล่าวว่า “นักฟุตซอลทีมชาติไทยทุกคน รวมถึง

ผมเอง, พี่ป๋อม และโค้ชเซซาร์ ทีมงานทุกคนพร้อมเสียสละเพื่อ

ประเทศไทย ทุกคนทำางานกันอย่างหนักเพื่อที่จะคว้าเหรียญทอง

ซีเกมส์ในครั้งนี้ ซึ่งการมาซีเกมส์ที่เวียดนามในครั้งนี้ ทีมฟุตซอลไทย

ไม่ได้เล่นเพื่อเงิน แต่จะเล่นเพื่อประเทศไทยของพวกเราทั้ง 70 ล้าน

คนด้วย.

ครึ่งแรก

พอลเสียฟาวล์ครั้งที่ 5 ในช่วงต้นควอร์เตอร์ 3 และต้องออก

ไปนั่งม้านั่งสำารองข้างสนาม ก่อนจะกลับมาในช่วง 10 นาที 28 

วินาทีสุดท้ายของควอร์เตอร์ที่ 4 และโดนฟาวล์เอาต์จากการไปฟาวล์

ใส่ จาเลน บรันสัน การ์ดของมาเวอริกส์

เดวิน บุกเกอร์ ทำาไป 35 คะแนน มากที่สุดของฟีนิกซ์ ซันส์ 

ขณะที่ แจ คราวเดอร์ ได้ไป 15 คะแนน และเดออังเดร ไอร์ตัน จบ

เกมด้วยสถิติ 14 คะแนน แต่เกมนี้ซันส์ โดนผู้เล่นสำารองของเจ้าบ้าน

ทำาแต้มเหนือกว่าถึง 36-26

“ทีมนี้สุดยอดมาก” ดอนซิชกล่าว โดยใน 2 เกมแรกของซีรีส์ที่

เปิดด้วยความพ่ายแพ้ เขาเล่นได้อย่างโดดเด่น แต่ขาดการสนับสนุน

จากเพื่อนร่วมทีม “ทุกคนที่ลงสนามต่างใส่ทุกอย่างที่มีเข้าไปหมด ถ้า

เราเล่นได้อย่างนี้เราจะกลายเป็นทีมที่อันตราย”

ในเกมนี้ถึงแม้ดอนซิชจะมีปัญหาในการชู้ตทำาคะแนน แต่

เขาสามารถส่งให้เพื่อนทำาแต้มได้ถึง 11 แอสซิสต์ 

และขึ้นไปโฉบรีบาวด์อีก 4 ครั้ง นอกจากนั้นยัง

ขโมยบอลจากคู่แข่งได้ 4 สตีล ในเกมที่ซันส์เสีย

เทิร์นโอเวอร์ถึง 17 ครั้ง

ส่วนซีรีส์รอบรองชนะเลิศของฝั่งอีสเทิร์น 

คอนเฟอเรนซ์ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ก็

ชนะทั้ง 2 เกมที่เล่นในบ้านเช่นกัน ทำาให้คะแนน 

ซีรีส์กลับมาเสมอ ไมอามี ฮีต 2-2

เจมส์ 

ฮาร์เดน อดีตผู้เล่น

ทรงคุณค่า หรือเอ็นบีเอเอ็มวีพี ทำาไป 31 คะแนน 

มากที่สุดของ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส ก่อน

พาทีมชนะ 116-108

โจเอล เอมบิด เซ็นเตอร์ที่พลาดลงสนามใน 

2 เกมแรก เนื่องจากอาการกระทบกระเทือนทาง

สมอง กลับมาเล่นเกมนี้กดไป 24 คะแนน และ

การลงสนามอีกครั้งสร้างปัญหาให้เกมรับของไมอา

มีเป็นอย่างมาก

“การจัดการในเกมบุกนั้นมีส่วนช่วยอย่างมาก

จากผลงานของเขา” แดนนี กรีน กล่าวถึงผลงาน

ของเอมบิด โดยเกมนี้กรีนส่อง 3 แต้มไป 3 ครั้ง 

มาเวอริกส์ส่อง3แต้มไล่เสมอซีรีส์

เจมส์ ฮาร์เดน (ซ้าย) ผู้เล่นของ ฟิลาเดลเฟีย เซเวนตีซิกเซอร์ส 

พยายามเลี้ยงบอลผ่าน ไคล์ ลาวรี ผู้เล่นของไมอามี ฮีต ในเกมบาส 

เกตบอลเอ็นบีเอเพลย์ออฟ เกมที่ 4 ของซีรีส์รอบรองชนะเลิศ

ของฝั่งอีสเทิร์น คอนเฟอเรนซ์ ที่เวลล์ส ฟาร์ โก เซ็นเตอร์ ในฟิลา

เดลเฟีย ที่เจ้าบ้านเซเวนตีซิกเซอร์สชนะไป 116-108 คะแนนซีรีส์

กลับมาเสมอ 2-2

ลูกา ดอนซิช

ธนพร จันทร์แจ้ง ดาวรุ่งฟุตซอลหญิงทีมชาติไทย ลงซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมอย่างเข้มข้น

มูฮัมหมัด อุสมานมูซา ดาวยิงคนสำาคัญของทีมช้าง

ศึกโต๊ะเล็ก ได้กำาลังใจจากคุณยายที่มาส่งที่สนามบิน

“ไหม” ธนีกานต์ แดงดา นักฟุตบอลหญิงตำาแหน่ง

ศูนย์หน้าคู่บารมีของทีมชาติไทย
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ยกระดับเที่ยว ‘พระพุทธบาท สระบุรี’

นายกิตติพันธ พานสุวรรณ อธิบดีกรมศิลปากร กลาววา 

ตนมอบนโยบายทิศทางการอนุรักษและพัฒนาโบราณสถาน

ของกรมศิลปากร เพิ่มโอกาสและการมีสวนรวมของพื้นที่

ผานโครงการจัดทําแผนพัฒนาการทองเที่ยว อ.พระพุทธบาท 

จ.สระบุรี ยกระดับการทองเที่ยว อ.พระพุทธบาท สงเสริม

เทศกาลประเพณี นมัสการรอยพระพุทธบาท งานประจําปจัด

ขึ้นชวงวันมาฆบูชา เช� อมโยงการทองเที่ยวแหลงโบราณสถาน

พื้นที่ใกลเคียง ทั้งพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี อางทอง 

ซึ่งทางจังหวัดรวบรวมขอมูลแหลงโบราณสถาน จ.สระบุรี 

เพ� อปรึกษาเพิ่มเติมกับ ศก. ผลักดันเปดเสนทางทองเที่ยวให

เกิดขึ้นโดยเร็ว ศก.ยินดีชวยทางวัดพระพุทธบาท ซึ่งโบราณ

สถานชํารุด ทั้งหอเปลื้องเคร� องและเสนทางขึ้นไปนมัสการ

พระพุทธบาท รวมทั้งนําเสนอโบราณสถานสําคัญภายในวัด

ใหประชาชนเรียนรู

จัดแสดงสุดยอดซิมโฟนีหมายเลข 4

สยามซินโซนิเอตตานําเสนอการแสดง“มาหเลอร 

ซิมโฟนี หมายเลข 4” ของกุสตาฟ มาหเลอร ในวันที่ 15 

พ.ค.2565 เวลา 19.30 น. ณ โรงแรมบันยันทรี กรุงเทพฯ หอง

บอลรูม ขับรองโดย นาถลดา ธรรมธนาคม โซปราโนไทยจาก

คณะมหาอุปรากร Flanders Opera แหงประเทศเบลเยียม 

และอํานวยดนตรี

โดย สมเถา สุจริตกุล 

ซิมโฟนีหมายเลข 4 

เปนการสํารวจความ

งามในทัศนะเด็กไร

เดียงสา กระบวน

แ ร ก ย อ น กั บ ไ ป สู

ความเรียบงายสงา

งามแหงดนตรียุคโมสารท กระบวนสองแสดงถึงความตาย

ดวยเสียงไวโอลินยิปซี และกระบวนสุดทายเพลงชาคือความ

งามแบบทิ้งทวนสไตลมาหเลอร “A Child’s Vision of Heaven” 

สวรรคในสายตาทารก จองบัตรราคา 900 บาท ไดที่ Ticket 

Melon บัตรคอนเสิรตใชรับสวนลด 20% ที่รานอาหารใน

โรงแรมเดียวกัน.

การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

บสานศิลปวัฒนธรรมของชาติตามพระราชปณิธานของสมเด็จ

พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันป

หลวง ในการอนุรักษและสงเสริมการใชผาไทย ผาพื้นถิ่น และ

การรณรงคสงเสริมอัตลักษณความเปนไทย กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) 

จัดทําหนังสือ “ภูษาศิลปจากทองถิ่นสูสากล” เน� องในโอกาสเฉลิม

พระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรม

ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง กอนหนานี้ วธ.มอบหมาย

ใหสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด (สวจ.) รวมกับเครือขายทางวัฒนธรรม 

คัดเลือกลายผาไทยอัตลักษณไทยที่แสดงถึงอัตลักษณและสะทอนมรดก

ภูมิปญญา วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีและประวัติศาสตรอัน

โดดเดนของแตละจังหวัด

นายอิทธิพล คุณ

ปลื้ม รัฐมนตรีวาการกระทรวง

วัฒนธรรม กลาววา นับเปน

ครั้งแรกของประเทศไทยที่

มีการรวบรวมลายผาไทย

อัตลักษณไทยที่มีความโดด

เดน แสดงถึงอัตลักษณของ

จังหวัดทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งมี

ทั้งลายผาดั้งเดิมที่เปนลาย

ผาประจําจังหวัดอยูแลว 

อาทิ ผาไหมแพรวาลายนาค 

12 แขน จ.กาฬสินธุ นาค ถือ

เปนสัตวมงคล ตามความเช� อ

ของคนภาคอีสานลุมน้ําโขง นาค 12 แขน หมายถึง 

ความเปนสิริมงคล ตามราศี 12 ราศี หมายรวม

ถึง สิริมงคล 1 ป มี 12 เดือน หรือความเปน

มงคลตามฮีต 12 ของคนอีสาน หรือผาลาย

ตาจัก เปนภูมิปญญาที่สืบทอดมายาวนาน

และมีช� อเสียงมาก เปนของดีบานหนอง

ขาวที่มีลวดลาย สีสันที่ฉูดฉาด ซึ่ง

เปนหนาเปนตาของชุมชนหนองขาว 

พิเศษกวาที่อ� น เพราะมีการเก็บยก

ลายสานสวยงาม ปจจุบันนํามา

แปรรูปเปนเสื้อ กระเปา หมวก 

เน็กไท ผาพันคอ รองเทา

สวนจังหวัดที่ยังไมมี

ลายผาประจําจังหวัด ได

ร วมกันคิดคนขึ้ น ใหม  

เชน จ.นครปฐม คิดคน

ผาลาย “ปูรณฆฏาศรี

ทวารวดี” ไดแรง

บันดาลใจมาจาก

ลวดลายบน

 

เหรียญตราและโบราณวัตถุสมัยทวารวดี จ.กําแพงเพชร 

“ลายศิลาลอมเพชร” มีแรงบันดาลใจมาจากประติมากรรม

ตางๆ ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติกําแพงเพชร เชน 

ประติมากรรมประดับโบราณสถานลวดลายรูปกลีบบัวดินเผา เปนตน 

“หนังสือเลมนี้จะเปนบันทึกประวัติศาสตรของชาติไทย เก็บ

รวบรวมขอมูลและแสดงเร� องราวเกี่ยวกับผาไทยอัตลักษณไทยไวใหเด็ก 

‘ภูษาศิลปจากทองถิ่นสูสากล’สืบสานงาน‘พระพันปหลวง’

เยาวชน ประชาชน นักออกแบบและผูประกอบการไดใช

ศึกษาคนควาหาความรู เพ� อประโยชนดานการเรียนและ

นําไปตอยอดในเชิงธุรกิจ เปนมรดกทางวัฒนธรรมอัน

ล้ําคาสูชนรุนหลังตอไป” นายอิทธิพลกลาว 

นอกจากนี้ วธ.จะจัดงาน “ภูษาศิลปจากทอง

ถิ่นสูสากล” ชวงเดือน ส.ค.2565 เพ� อเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง ประกอบดวยนิทรรศการ

เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ “ภูษาศิลปจากทองถิ่นสูสากล” การแสดงแบบผาไทยซึ่งตัดเย็บจาก

ลายผาไทยอัตลักษณไทย 76 จังหวัด การสาธิตการทอผา การออกรานจําหน�ายผลิตภัณฑผาไทย 

กิจกรรมเสวนาวิชาการเกี่ยวกับผาไทย เปนตน 

อีกโครงการสําคัญ วธ.เตรียมพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิปญญาผาไทยผานการจัดทํา

เว็บไซตที่มีเนื้อหาทันสมัยทั้งรูปภาพและวิดีโอประกอบเนื้อหา พรอมระบบงานสารสนเทศ

เพ� อนําเขาและจัดเก็บขอมูลเพ� อเปนฐานขอมูลคลังผาไทยและการแตงกายของชาติไทย 

คาดวาจะแลวเสร็จภายในปนี้

หัวขอเนื้อหาของฐานขอมูลที่จะบรรจุไวในเว็บไซต อาทิ พระราชปณิธาน

ของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง 

ในการอนุรักษและสงเสริมการใชผาไทยและผาพื้นถิ่น, มาตรฐานผา

ไทยและตรานกยูงพระราชทาน, ชุดไทยพระราชนิยมและเสื้อ

พระราชทาน, วิวัฒนาการผาไทย, ประเภทผาไทย, พิพิธภัณฑผา

ไทยในประเทศไทย, ผาไทยแสดงถึงอัตลักษณความโดดเดน

ดานวัฒนธรรมและมรดกภูมิปญญาแตละจังหวัด เนน

เร� องลายผาทั้ง 76 จังหวัด, ผาไทยสูสากล, ขอมูล

ผลิตภัณฑวัฒนธรรมไทย (CPOT) และผลิตภัณฑ

ที่เกี่ยวของในแตละจังหวัด, ขอมูลผูประกอบ

การ เปนตน

หากโครงการสําเร็จจะเปนคลังความรู

เร� องผาไทยขนาดใหญที่สุดของประเทศ ใชเทคโนโลยี

ดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถการแขงขันแกอุตสาหกรรมผา

ไทย หนุนการใชทุนวัฒนธรรมผาไทยเปนฐานสรางรายได

ใหแกชุมชนและประเทศ สรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจใหแก 

     ผาไทยสูระดับสากล ฟนฟูเศรษฐกิจของชาติที่ไดรับผลกระทบจากโควิด. 

สื

งดงามผาไหมแพรวาลาย

นาค 12 แขน กาฬสินธุ

ผาลายตาจัก ของดีบาน

หนองขาว กาญจนบุรี

จ.กําแพงเพชรเสนอ “ลายศิลาลอม

เพชร”

จ.นครปฐมคิดคนผาลาย “ปูรณฆฏาศรี

ทวารวดี” 

อิทธิพล คุณปลื้ม

ศึกษาธิการ • คณะกรรมการโคดดิ้งแหง

ชาติเล็งจัดหลักสูตรอบรม Unplug Coding 

ใหขาราชการระดับผูบริหารของกระทรวง

ตางๆ หวังเพิ่มความสามารถคิดวิเคราะห-

แกปญหาเฉพาะหนา เริ่มจาก ศธ.กอน และ

เตรียมประสาน ก.พ.ขยายผลไปสวนราชการ

อ� นตอไป

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

กลาวภายหลังคณะกรรมการขับเคล� อน

ยุทธศาสตรและนโยบายสงเสริมการเรียน

ภาษาคอมพิวเตอร (Coding) แหงชาติ วา 

ที่ประชุมไดมีการรายงานความคืบหนา

เกี่ยวกับการดําเนินการตางๆ ใน 3 ประเด็น 

คือ 1.การจัดหาอุปกรณอัจฉริยะ (Smart 

Devices) โดยขณะนี้ ไดมีการสํารวจจํานวน

นักเรียนที่ตองการอุปกรณดังกลาวมีประ 

มาณ 1.4 ลานคน ซึ่งโรงเรียนหลายแหง

ก็เริ่มมีการเปดรับบริจาคจากศิษยเกา หรือ

การจัดการรับบริจาคจากคนในชุมชน โดยที่

ประชุมเห็นวาควรจะเริ่มทําจากจุดนี้กอน 

และในงบประมาณประจําป 2566 เราจะ

ของบจากสํานักงานคณะกรรมการกิจการ

กระจายเสียง กิจการโทรทัศน และกิจการ

โทรคมนาคมแหงชาติ (กสทช.) ใหสนับสนุน

ในสวนนี้ดวย

ประเด็นที่ 2 ที่ประชุมมีมติที่จะเสนอ

ใหมีการอบรมหลักสูตร Unplug Coding ให

แกขาราชการที่จะเขาสูตําแหน�งบริหารของ

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยจะมีหลักสูตร 

3 ชั่วโมง 6 ชั่วโมง 18 ชั่วโมง สามารถ

แลกเรียนได รวมถึงจะมีการอบรมครูและ

บุคลากรทางการศึกษาดวย

ทั้งนี้ สําหรับการขยายไปสูหน�วย

งานราชการอื่นๆ นั้น จะมีการประสาน

งานกับสํานักงานขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 

เน� องจากเปนหน�วยงานที่มีหลักสูตรการ

อบรมขาราชการจากทุกสังกัด เพ� อที่จะเพิ่ม

การอบรมหลักสูตร Unplug Coding เขาไป

ดวย อีกทั้งที่ประชุมยังไดมีการเสนอใหการ

อบรมขาราชการที่เขาบรรจุใหมดวย ซึ่งตน

เช� อวาหลักสูตรนี้จะสงผลใหผูที่เขารับการ

อบรมสามารถคิดวิเคราะห และแกปญหา

เฉพาะหนาไดเปนอยางดี

“นอกจากนี้ที่ประชุมยังไดมีมติแตง

ตั้งนายบัณฑิต ทิพากร ทําหนาที่ประธาน

คณะทํางานกําหนดมาตรฐานการพัฒนา

บุคลากรการสอนและการเรียนรู coding 

แทนนายภุชงค อุทโยภาส พรอมกันนี้ยัง

ไดปรับปรุงคณะทํางานชุดนี้ ใหเปนคณะ

อนุกรรมการ เพื่อที่จะยกระดับมาตรฐาน

การจัดทําหลักสูตรที่จะใชในการอบรมใหมี

ความละเอียด รอบคอบ และมีมาตรฐาน 

เปนที่ยอมรับ” รมช.ศธ.กลาว.

เล็งใหขรก.ระดับบริหารตอง‘อบรมโคดดิ้ง’
เตรียมประสานก.พ.ขยายผลทุกกระทรวงหวังเพ่ิมประสิทธิภาพคิดวิเคราะหแกปญหาเฉพาะหนา

6มหา’ลัยผนึกต้ังสถาบันวิศวกรรมปญญาประดิษฐ
กรุงเทพฯ • 6 มหา’ลัย จัดตั้งสถาบันวิศวกรรม

ปญญาประดิษฐในรูปแบบแซนดบ็อกซ แบง

ปนความรูใหนักศึกษาดานเทคโนดิจิทัลเรียน

ขามสถาบันได หวังผลิตบุคลากรเชี่ยวชาญ

ดานเอไอ ปอนอุตสาหกรรม เพิ่มศักยภาพ

การแขงขันประเทศไทย

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณ

ทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยซี

เอ็มเคแอล (CMKL) พรอมดวยมหาวิทยาลัย

ชั้นนําของไทย ไดแก มหาวิทยาลัยมหิดล 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มหาวิทยาลัย

ขอนแกน มหาวิทยาลัยเชียงใหม ไดลงนาม

จัดตั้ง “สถาบันวิศวกรรมปญญาประดิษฐ” 

ที่มุงผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญดาน

ปญญาประดิษฐ ซึ่งเปนที่ตองการของภาค

อุตสาหกรรมอยางสูง รวมถึงสรางงานวิจัย

และนวัตกรรมเพื่อรองรับเพิ่มศักยภาพการ

แขงขันของประเทศไทย ภายใตนโยบายการ

จัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐานการ

อุดมศึกษาทั่วไป (Higher Education Sandbox)

ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัด

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรม (อว.) กลาววา การรวมมือ

กันจัดตั้งสถาบันวิศวกรรมปญญาประดิษฐ

ในครั้งนี้ คือมิติใหมของการผลิตกําลังคน

ของระบบอุดมศึกษาในอนาคต ชวยพัฒนา

กําลังคนดานปญญาประดิษฐของประเทศ

ที่มีสมรรถนะตรงกับความตองการของ

อุตสาหกรรมใหทันเวลากับการใชงาน ตาม

ความตองการ และการเปลี่ยนแปลงไป

อยางรวดเร็ว โดยเกิดขึ้นภายใตนโยบาย

การจัดการศึกษาที่แตกตางจากมาตรฐาน

การอุดมศึกษาทั่วไป (Higher Education 

Sandbox) ยิ่งไปกวานั้น สถาบันดังกลาวยัง

ไดสรางรูปแบบและวิธีการจัดหลักสูตรแบบ

ทลายขอจํากัดในทุกๆ ดานของระบบการ

จัดการศึกษาในปจจุบัน อาทิ ดานมาตรฐาน

ในการเรียนการสอน ผูสอน หลักสูตร หรือ

หน�วยกิต รวมถึงสถานที่จัดการเรียนการ

สอน ทั้งนี้ สถาบันวิศวกรรมปญญาประดิษฐ

นับไดวามีบทบาทที่สําคัญในการขับเคล� อน

โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของ

ประเทศไทย (Reinventing University System)

ดาน รศ.ดร.อนุวัฒน จางวนิชเลิศ 

รักษาการแทนอธิการบดี สจล. กลาววา 

สถาบันวิศวกรรมปญญาประดิษฐ คือ ความ

รวมมือดานวิชาการระหวาง 6 มหาวิทยาลัย

ดังกลาว  เพ� อแบงปนทรัพยากรรวมกันอยาง

มีประสิทธิภาพในการบริหารหลักสูตรดาน

วิศวกรรมปญญาประดิษฐรวมกัน โดยมี

วัตถุประสงคสําคัญคือสงเสริมใหเกิดความ

เช� อมโยงการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัย เพ� อ

รวมกันจัดการศึกษาที่แตกตางโดยอาศัยหลัก

การแซนดบ็อกซ (SANDBOX) พลิกรูปแบบ

การเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาไทย

อยางสิ้นเชิง เริ่มปการศึกษา 2565 อาทิ เปด

โอกาสใหนักศึกษาสามารถลงทะเบียนเรียน

รายวิชาขามสถาบัน สามารถใชหน�วยกิต

ของรายวิชาที่ลงทะเบียนเรียนขามสถาบัน

ระหวางสถาบันที่มีความรวมมือใหเปนสวน

หนึ่งของหน�วยกิตในหลักสูตรของสถาบัน

ที่นักศึกษาสังกัดได นํารายวิชาที่มีการลง

ทะเบียนเรียนขามสถาบันไปอยูในระบบคลัง

หน�วยกิตและเก็บสะสมไดตามขอกําหนดของ

แตละสถาบัน รวมทั้งสงเสริมประสบการณ

ทางวิชาการและสังคมแกนักศึกษา เปนตน

“ทั้งนี้ การรวมมือกันจัดตั้งสถาบัน

วิศวกรรมปญญาประดิษฐ เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน

ที่ตรงกันระหวางผูบริหารทั้ง 6 มหาวิทยาลัย 

เล็งเห็นความจําเปนเรงดวนในการพัฒนา

ดานทรัพยากรสมรรถนะสูง เพ� อสรางผลงาน

วิจัย นวัตกรรม ดานปญญาประดิษฐของ

ประเทศไทยใหสําเร็จเปนรูปธรรมเพ� อรองรับ

การเติบโตของประเทศดานอุตสาหกรรม

เทคโนโลยีดิจิทัล” รศ.ดร.อนุวัฒนกลาว

รศ.ดร.สุพันธุ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดี

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล กลาวเสริมวา 

ปจจุบันจํานวนบัณฑิตดานเทคโนโลยีดิจิทัล

และคอมพิวเตอรยังไมเพียงพอตอความ

ตองการของภาคอุตสาหกรรม เพราะจาก

รายงานแนวโนมความตองการบุคลากร

ในอุตสาหกรรมเปาหมายแหงอนาคต

ของ สอวช. พบวาในอีก 5 ปขางหนา ภาค

อุตสาหกรรมดิจิทัลและปญญาประดิษฐ จะ

มีความตองการบุคลากรเปนจํานวนสูงถึง 

34,505 ตําแหน�ง ขณะที่รายงานสารสนเทศ

ดานการศึกษาในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลและ

คอมพิวเตอรของประเทศไทยป 2560-2564 

พบวานักศึกษามีจํานวนลดลงอยางตอเน� อง 

โดยในปการศึกษา 2564 พบจํานวนนักศึกษา

ใหม 17,485 คน และลดลงกวาป 2560 ถึง

รอยละ 7.6 หรือในจํานวน 18,902 คน

อยางไรก็ตาม สถิติดังกลาวไดสะทอนให

เห็นถึงความขาดแคลนดานกําลังคนเพ� อรองรับ

ความตองการในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล ดังนั้น 

CMKL จึงหวังเปนอยางยิ่งวา การจัดตั้งสถาบัน

วิศวกรรมปญญาประดิษฐในครั้งนี้ จะชวยลด

อุปสรรคดานการเรียนรูดวยพัฒนาหลักสูตร

แบบเนนสมรรถนะของผูเรียน (Competency-

based Education) ที่เปดโอกาสใหนักศึกษาได

เกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติจริงผานความรวม

มือระหวางมหาวิทยาลัยโดยกระตุนใหนักศึกษา

มีความสนใจเขาศึกษาตอสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล 

คอมพิวเตอร และปญญาประดิษฐมากยิ่งขึ้น 

ตลอดจนสามารถผลิตบุคลากรใหเพียงพอตอ

ความตองการของประเทศได

รศ.ดร.สุพันธุกลาวอีกวา นอกเหนือ

ไปจากการพัฒนากําลังคนแลว การจัดตั้ง

สถาบันวิศวกรรมปญญาประดิษฐยังชวย

พัฒนาดานงานวิจัยในการนําเทคโนโลยีปญญา

ประดิษฐมาใชเพ� อสงเสริมภาคอุตสาหกรรม 

ผูประกอบการ ตลอดจนวิสาหกิจชุมชน

ในการนํานวัตกรรมมาใชยกระดับใน

กระบวนการผลิต การบริการ ตลอดจนชอง

ทางการจัดจําหน�าย หนึ่งในนวัตกรรมที่

เกิดจากความรวมมือของมหาวิทยาลัยและ

ภาคธุรกิจในการยกระดับสินคาชุมชนเขา

สูแพลตฟอรมอี-คอมเมิรซ (e-Commerce) 

ไดแก นองพอใจ เอไอผูชวยส� อสารภาษาถิ่น

กับระบบรูจําเสียงอัตโนมัติที่คลายคลึงกับที่

มีอยูในระบบตางๆ ทั้ง Siri, Alexa, Google 

Assistant ใหเขาใจภาษาถิ่นทุกภูมิภาคของ

ไทย เพ� อสนับสนุนใหผูประกอบการสินคา

ชุมชนสามารถใชภาษาถิ่นในการนําสินคาเขา

สูชองทางออนไลนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

ขณะนี้อยูในชวงสรางการรูจําภาษาถิ่นกอน

นํามาใชจริง ในอนาคตเช� อวาจะมีการพัฒนา

นวัตกรรมอ� นๆ เพ� อชวยเหลือสังคมและประเทศ

เพิ่มขึ้นอีกจํานวนมากภายใตความรวมมือ

ของสถาบันวิศวกรรมปญญาประดิษฐ. 
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11บันเทิง

..การเลือกตั้งในวันที่ 22 พฤษภาคมนี้..

โปรดช่วย สุดารัตน์ สร้างพรรคไทยสร้างไทยไป

เพื่อเปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนกรุง เทพมหานครให้

สำาเร็จตั้งแต่วันนี้

ด้วยการเริ่มนับหนึ่ง เลือก น.ต.ศิธา ทิวารี หมายเลข 

11 เป็นผู้ว่าฯ กทม. และ ส.ก.ทีมสุดารัตน์ พรรคไทยสร้างไทย

ในทุกเขต เพื่อเป็นพลังให้พรรคไทยสร้างไทย ทีมสุดารัตน์

ได้เข้าไปเปลี่ยนแปลงประเทศ สร้างประเทศไทยที่ดี

ที่สุด เพื่อส่งมอบให้ลูกหลาน”

เนี่ย..ผมก็อยากช่วยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ อยู่

แหละ แต่ใจหนึ่งก็ห่วง-กังวลว่าไทยสร้างไทยได้เป็นรัฐบาล 

คุณหญิงเป็นนายกฯ แล้ว..

ไม่รู้ “จะเปลี่ยนแปลงประเทศไทย” ไปแบบไหน-อย่าง 

ไร?

เพราะเท่าที่เป็นอยู่นี่ ผมว่าประเทศไทยของเราก็มี

ความอุดมสมบูรณ์ดีพร้อมในทุกๆ ด้านอยู่แล้วในระดับหนึ่ง 

เหลือก็แต่ “นักการเมือง”..

ถ้า “นักการเมือง” ได้ช่วยกันเปลี่ยนแปลง (สันดาน) 

ตัวเองสักหน่อย ประเทศไทยก็เจริญล้ำาหน้าใครต่อใครไปแล้ว

ล่ะ!

ครับ..ส่วนรายนี้ ไม่เคยคิดเปลี่ยนทั้งอุดมการณ์ ทั้งเอก 

ลักษณ์ (ใส่เสื้อลายดอก) ประจำาตัว ผมหมายถึงคุณเจนภพ 

จบกระบวนวรรณ นักจดหมายเหตุ และนักจัดรายการวิทยุ 

(ลูกทุ่ง) 

คนเดียวกับที่เคยแต่งเพลง “รักจริงให้ติงนัง” ให้รุ่ง 

สุริยา ร้องจนโด่งดังเมื่อเกือบ 20 ปีก่อนนู้นแหละ!

วันก่อน..เห็นโพสต์.. “ปรากฏการณ์ ลาซาด้า ทำาให้น้ำา

ตาฅนสูงอายุอย่างผมต้องไหลพรากโดยไม่รู้ตัว

เพราะตั้งแต่เกิดมาจนอายุใกล้ ๗๐ แล้ว ผมเผ้าหงอก

เกือบหมดทั้งหัวแล้ว ไม่เคยพบไม่เคยเจอไม่เคยเห็นอย่างนี้

มาก่อน

การกระทำาเยี่ยงนี้ ไม่น่าจะเป็นการกระทำาของ “ฅน” 

เลย ถ้าเป็นเพียงไส้เดือน กิ้งกือ ก็แล้วไป แต่นี่เป็นความคิด

และการกระทำาของ “ฅน” ซ้ำายังเป็น “ฅนไทย” ด้วย 

ซึ่งปกติธรรมเนียมนิยมและวัฒนธรรมของ “ฅนไทย” 

เรื่องการล้อเลียนเหยียดหยามอย่างนี้เขาจะไม่ทำากัน เพิ่งจะ

มียุคนี้สมัยนี้นี่แหละ 

สมัยที่วัฒนธรรมตะวันตกไหลบ่าเข้ามาท่วมท้นสังคม

ไทยจนสำาลักอิสรเสรีสิทธิมนุษยชนประชาธิปไตยโดยไม่รับผิด

ชอบต่อผู้อื่น กระทบกระเทือนผู้อื่น 

ซึ่งผมก็งงว่ามันเป็น สิทธิมนุษยชน-ประชาธิปไตย ตรง

ไหน?”

ก่อนที่คุณเจนภพจะตบท้าย.. “..ผมเป็น “ฅนเขียน

เพลง” ฅนหนึ่งที่ชอบบันทึกเหตุการณ์ทางสังคม ปรากฏ 

การณ์บางสิ่งบางอย่างที่เป็นเรื่องที่นักจดหมายเหตุอย่างผม

ชอบบันทึก

ผมจะหยิบเอามาสร้างเป็นเพลง เป็นงานศิลปะเสมอๆ 

เพลงใหม่เอี่ยมอ่องล่าสุดที่ผมเขียนเสร็จแล้ว ตั้งใจว่าน่าจะ

ส่งให้รุ่ง สุริยา ขับร้อง

จริงๆ ผมเขียนเสร็จตั้งแต่วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ.

๒๕๖๕ แล้ว ร้องไกด์เอาไว้แล้ว ยังไม่ได้คุยกับ ลูกรุ่ง ดันเกิด

เหตุการณ์ไฟไหม้สำาเพ็งเสียก่อน

ผมตั้งชื่อเพลงนี้ ไว้ ๒ ชื่อ ยังไม่ได้ตกลงปลงใจว่าจะใช้

ชื่อไหนดี ชื่อแรก - ช้อปป้ีขย้ีใจ ส่วนชื่อท่ี ๒ คือ เสร็จลาซาด้า 

เนื้อหาสาระตามแบบฉบับเพลงเจนภพ 

คือ การบันทึกประวัติศาสตร์สังคมว่าในยุคนี้ พ.ศ.นี้ 

เกิดปรากฏการณ์แอป ซื้อของขายของที่เกรียวกราวโด่งดัง

มากอยู่ ๒ แอป คือ ช้อปปี้ และลาซาด้า..

แต่พอมีเหตุการณ์สะท้านสะเทือนขนาดน้ีเกิดข้ึน เพลง

นี้ของผมน่าจะเป็นหมัน ไม่ต้องร้อง ไม่ต้องบันทึกเสียงกันละ 

ไม่เป็นไรครับถือเสียว่าผมได้ ลับสมอง เขียนเพลงใหม่ได้อีก

เพลงก็ได้เหมือนกัน

ปัดโธ่เอ๊ย!!! เสร็จ ลาซาด้า จริงๆ พับผ่า”

ว้า..เสียดาย บิดเนื้อ (ร้อง) ไม่ได้รึ พ่อลายดอก?.

เสร็จลาซาด้า?

“

ลายเป็นประเด็นดรามาขึ้นวันก่อน 

เมื่อทวิตเตอร์ Studio Wabi Sabi 

ต้นสังกัดของพระเอกหนุ่มขวัญใจ

วัยรุ่น บุ๋น-นพณัฐ กันทะชัย ที่กำาลังจะมีผล

งานซีรีส์เรื่องใหม่ 

“EvenSunSeries ฉัน

นี่แหละนายอาทิตย์” 

ได้ออกมาโพสต์ชี้แจง

ประเด็นทีมบ้าน “One 

Always Boun” ซึ่งเป็น

ชื่อบ้านแฟนคลับของ

หนุ่มบุ๋น ที่ก่อนหน้านี้

มีแฟนคลับหลายคน

ได้ โพสต์ถึงปัญหาของ

บ้านดังกล่าว ทั้งเรื่อง

การไม่โปร่งใสในการ

ใช้จ่ายเงินที่แฟนคลับ

หลายคนรวมกันเพื่อนำา

ไปใช้ในการสนับสนุน

นักแสดงที่ตนเองชื่น

ชอบ รวมถึงการพูดจา

ที่ไม่น่ารักกับแฟนคลับ

คนอื่นๆ ซึ่งเหล่าแฟน

คลับมีการติดแฮชแท็ก #วาบิอย่าปล่อยเบลอ

บ้านไม่ใช่เจ้าของด้อม

ต่อมาไม่นานทางค่าย Studio Wabi Sabi 

ก็ได้ โพสต์จดหมายแจ้งประกาศยุติบทบาท

ทีม One Always Boun แล้ว พร้อมขอโทษ

แฟนคลับคนอื่นๆ ที่ไม่ได้ตรวจสอบกับทีมบ้าน

อย่างจริงจังจนทำาให้เกิดเหตุการณ์ดัง

กล่าวขึ้น

“เรื่อง แจ้งยุติบทบาท

ทีมบ้าน One Always Boun 

จากเหตุการณ์

ปัญหาที่เกิดขึ้น 

ทางบริษัทได้มีข้อ

สรุป และแจ้งให้

ทราบว่า จะยุติ

บทบาททีมบ้าน 

One Always Boun 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น

ไป และสำาหรับทีม

บ้านที่จะเข้ามารับผิด

ชอบต่อในส่วนนี้จะแจ้ง

ให้ทราบอีกครั้ง โดย

ทีมจาก One Always 

Boun ทั้งหมดจะไม่มีส่วนเกี่ยว

ข้องใดๆ ทั้งสิ้น บริษัทขออภัย

ที่ไม่ได้เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง

และตรวจสอบกับทีมบ้านอย่าง

จริงจัง จนทำาให้เกิดเหตุการณ์

ดังกล่าวขึ้น โดยทีมใหม่ที่เข้า

มารับผิดชอบต่อจากนี้จะต้องทำางานร่วมกับ

บริษัทอย่างจริงจังและสามารถตรวจสอบได้ ไม่

แสวงหาประโยชน์จากการเข้ามารับผิดชอบใน

ครั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์

ดังกล่าวขึ้นอีก และทีมบ้าน One Always 

Boun จะต้องประกาศแจ้งรายละเอียดหลักฐาน

การโอน และสรุปจำานวนเงินส่วนต่างที่เหลือ

ทั้งหมดให้กับทีมใหม่ที่จะเข้ามารับผิดชอบต่อ 

เพื่อใช้สนับสนุน บุ๋น นพณัฐ ตามจุดประสงค์

เดิมต่อไป ... Studio Wabi Sabi” และในส่วน

ของบ้านแฟนคลับ 

One Always Boun 

ก็ได้มีการชี้แจงใน

มุมของตนเองทั้ง

เรื่องค่าใช้จ่ายในโปร

เจ็กต์และการบริจาค

เงินให้กับองค์กร

ต่างๆ ผ่านทวิตเตอร์ 

“One Always Boun 

(OFFICIAL)” เช่นกัน

ล่าสุดนักแสดง

หนุ่ม บุ๋น นพณัฐ ได้

โพสต์ถึงเหตุการณ์ดัง

ก

วยความสำาเร็จของ “Here’s Your 

Perfect” ซิงเกิลแรกที่ออกมาเมื่อเดือน

เมษายน 2021 ส่งให้ Jamie Miller (เจ

มี มิลเลอร์) กลายเป็นศิลปินดาวรุ่งรายใหม่ของ

วงการ เมื่อถูกสตรีมฟังถึง 380 ล้านครั้งทั่วโลก 

และมิวสิกวิดีโอมียอดชมกว่า 90 ล้านหนเฉพาะ

บน YouTube

หลัง “Here’ s Your Perfect” Jamie 

Miller สานต่อความสำาเร็จด้วย “I Lost Myself In 

Loving You”, “Wishes” เพลงประกอบซีรีส์ฮิต

จากเกาหลี ‘Snowdrop’ ที่แสดง

นำาโดย จีซู (Ji Soo) จากแบล็กพิงก์  

(Blackpink) และล่าสุดกับ “Last 

Call” ซิงเกิลที่โดนใจหลายๆ คน 

ซึ่งล้วนเป็นงานเพลงที่ทำาให้คอ

เพลงทั่วโลกอยากรู้จักกับเขามาก

ขึ้นเรื่อยๆ

โอกาสนั้นมาถึงพร้อมกับ 

EP ชุดแรกในชีวิตของ Jamie 

Miller กับ ‘Broken Memories’ ที่

เขาจะแสดงศักยภาพที่รอบด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นนักร้องที่ถ่ายทอด

อารมณ์ออกมาได้อย่างลึกซึ้ง เป็น

นักแต่งเพลงที่นำาเรื่องราวเศร้าๆ 

มานำาเสนอเป็นบทเพลงที่เปี่ยมไป

ด้วยความรู้สึกและพลัง

“EP ของผมเป็นเรื่องราว

ของการเผชิญกับช่วงเวลาทั้งที่ยากลำาบากและ

สวยงาม รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ผมไม่เคยคาดคิด 

อย่างการตกหลุมรักชายหนุ่มคนหนึ่งเป็นครั้งแรก

ในชีวิต” Jamie เล่าถึงที่มาของอีพีชุด ‘Broken 

Memories’ “ผมอยากให้บทเพลงเป็นการสื่อสาร

อย่างจริงใจระหว่างผมกับแฟนๆ เป็นสถานที่ซึ่ง

ผมใช้แบ่งปันเรื่องราวต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ตลอด

หลายปีที่ผ่านมากับพวกเขา”

ทำาให้ ‘Broken Memories’ คือบันทึกเรื่อง

ราวสำาคัญๆ ในชีวิตของ Jamie Miller ที่เขาอยาก

เล่าให้ทุกคนได้ฟังเป็นเสียงเพลง ซึ่งมาพร้อม

อารมณ์ความรู้สึก ที่เขามีต่อสิ่งที่เกิดขึ้น

นอกจากเพลงที่ตัดเป็นซิงเกิลไปแล้ว ไม่ว่า

จะเป็น “Here’s Your Perfect”, “I Lost Myself 

In Loving You” หรือ “Last Call” ใน ‘Broken 

Memories’ ยังมีเพลงที่โดดเด่นไม่แพ้กันอย่าง 

“Longer”, “Over You” และ “It Is What It 

Is” ให้ฟัง โดยงานชุดนี้ Jamie Miller ได้ Rob 

Grimaldi (ร็อบ กริมัลดี) ท่ีเคยทำางานร่วมกับ BTS 

(บีทีเอส) และ Blackpink มาแล้ว เป็นโปรดิวเซอร์ 

ด้วยเครดิตท่ีผ่านๆ มา เชื่อได้เลยว่า ‘Broken 

Memories’ นอกจากได้รู้จักกับ Jamie Miller มาก

ข้ึน ย่อมได้สัมผัสกับเพลงเพราะๆ เรื่องราวดีๆ ท่ีนำา

เสนอออกมาได้อย่างเต็มอารมณ์แน่นอน

ฟัง ‘Broken Memories’ กันได้จาก

บริการทุกสตรีมมิง https://wmth.lnk.to/

BrokenMemories

แล้วอย่าลืมคลิกไปชมคลิปต่างๆ มิวสิกวิดี

โอสวยๆ จาก Jamie Miller ได้ที่ Youtube: Jamie 

Miller โดยวอร์นเนอร์ มิวสิค 

ด้

สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

กล่าวว่า “ขอบคุณและขอโทษสำาหรับทุกอย่างที่

ทำาเพื่อบุ๋น จากเด็กที่ไม่มีอะไรเลยพวกพี่ก็ยังอยู่

กับบุ๋น บุ๋นเชื่อว่ายังไงพวกพี่ก็ยังรักบุ๋น บุ๋นยัง

เป็นไอ้เด็กน้อย 20 ขวบที่ไม่มีอะไรเลยเหมือน

เดิม เป็นไอ้เด็กที่วิ่งตามติ่งนักแสดงเหมือนเดิม 

ยังเป็นไอ้เด็กที่อยากกินไก่แดงเหมือนเดิม ยัง

เหมือนเดิมเสมอ รักเสมอ แคร์เสมอ คิดถึง

เสมอ และจะเป็นแบบนี้เสมอไป ขอบคุณและ

ขอโทษ หลังจากนี้ ไม่ว่าพวกพี่จะเจอบุ๋นใน

ฐานะอะไรอยากให้รู้ว่าบุ๋นก็ยังเป็นบุ๋นคนเดิม

เสมอ”

ทั้งนี้ หนุ่มบุ๋นได้ โพสต์ทวิตเตอร์แจ้ง

แฟนๆ อีกว่าตนจะขอไปพักเพื่อชาร์จแบต

ตัวเองที่เกาหลี “จะกลับมายิ้มให้เร็วที่สุดน้า 

ขอบคุณทุกคนมากนะครับ ขอบคุณที่ออกมาปก

ป้องบุ๋นในหลายๆ เรื่องเลยนะครับ คืนนี้วาง                            

แพลนจะบินไปเกาหลี ขอไปรีบู๊ตตัวเองที่นู่น

ก่อนน้า ขอบคุณจริงๆ” ซึ่งหลังจากเจ้าตัว

โพสต์ไม่นานแฟนๆ ก็ได้เข้าไปให้กำาลังใจหนุ่ม

บุ๋นกันมากมาย และขอให้เจ้าตัวไปพักผ่อนให้

สบายใจและกลับมายิ้มได้อีกครั้ง.

จอน ราห์ม ยอดโปรกอล์ฟชาวสเปน

กลับมาสู่เส้นทางแห่งชัยชนะอีกครั้ง หลังคว้า

แชมป์เม็กซิโก โอเพ่น มาครองได้สำาเร็จในการ

แข่งขันที่วีดันต้า วัลลาร์ต้า เมื่อสุดสัปดาห์ที่

ผ่านมา โดยชนะคู่แข่งหนึ่งสโตรก และเป็น

แชมป์พีจีเอทัวร์รายการที่ 7 ในการลงเล่น 6 

ฤดูกาล ชัยชนะดังกล่าวมีความพิเศษสำาหรับ

โปรหนุ่มวัย 27 ปี เพราะเขาและเคลลี ภรรยา

สุดที่รัก กำาลังจะมีลูกคนที่ 2 ในช่วงซัมเมอร์นี้ 

ซึ่งจอน ราห์ม เชื่อว่าแชมป์ครั้งนี้คือของขวัญที่

ลูกมอบให้

ภายหลังคว้าแชมป์เม็กซิโก โอเพ่น 

จอน ราห์ม ได้บอกเล่าความรู้สึกและแชร์

ประสบการณ์ผ่านการเขียนบล็อก จอน ราห์ม 

กล่าวว่า “ในสเปนมีความเชื่อเรื่องเด็กถือ

กำาเนิดมาพร้อมของขวัญในมือ และลูกคนที่ 2 

ของผมก็ได้มอบของขวัญให้กับผมแล้ว ผมคงไม่

ขออะไรไปมากกว่านี้ โดยลูกชายคนแรกของผม 

“เจ้าหนูเคปา” ก็มาพร้อมกับแชมป์ยูเอส โอเพ่น 

เมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้ว และลูกคนต่อมาก็ได้

มอบแชมป์รายการนี้มาให้ผมก่อนที่จะลืมตาดู

โลกเสียอีก แน่นอนว่าการที่ผมกำาลังจะได้เป็น

คุณพ่อลูกสองเป็นสิ่งที่มีความหมายในชีวิตกับ

ผมมากกว่าการชนะทัวร์นาเมนต์กอล์ฟ แต่ก็

ยินดีที่การมาของลูกนำาพาแชมป์มาให้ผมแบบนี้ 

และหวังว่าผมจะคว้าแชมป์ได้อีกก่อนลูกคนที่ 2 

ครบกำาหนดคลอดในช่วงซัมเมอร์นี้.

interthaipost69@gmail.com

‘จอน ราห์ม’โปรมือสองของโลกชาวสเปน

ยกแชมป์‘เม็กซิโก โอเพ่น’ของขวัญจากลูกคน2

‘Broken Memories’อีพีชุดแรกของJamie Miller

แห่ให้กำ�ลังใจ‘�ุ�� �พ�ั�’‘�ุ�� �พ�ั�’

หลังเกิดดร�ม��้��แฟ�คลั�
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รองศาสตราจารย ดร.กฤษณ ทองเลิศ คณบดี

วิทยาลัยนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยรังสิต และผูบริหาร

จากบริษัทบีอีซี เวิรล อภิชาติ์ หงษหิรัญเรือง กรรมการ

ผูอํานวยการ สายธุรกิจ บีอีซี สตูดิโอ และดร.อัครพล 

วีรวงศ รองกรรมการผูอํานวยการ สํานักบริหารทรัพยากร 

พรอมดวยผูบริหารจากสถาบันการศึกษาตางๆ จํานวน 11 

สถาบัน ลงนามความรวมมือกับบริษัท บีอีซี เวิรล โดยมี 

2 ความรวมมือหลักในการดําเนินงานรวมกัน คือ การ

สงนักศึกษาเขารวมการฝกงานและความรวมมือในการ

แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการ เพ� อนําไปสูการพัฒนาและ

เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรที่มีคุณภาพตอบโจทยตลาด

งานในอนาคต ณ หองประชุมชั้น 31 อาคารมาลีนนท 1 

กรุงเทพมหานคร

นิเทศศาสตร ม.รังสิต 1 ใน 11 สถาบันการศึกษา รวม MOU กับบริษัท บีอีซี เวิรล

บริษัท ที โอเอ เพนท (ประเทศไทย) 

หรือ TOA ผนึกพันธมิตร บริษัท เอพี 

(ไทยแลนด) หรือ AP ชูนวัตกรรมสีท่ีปลอดภัย

ตอสุขภาพและส่ิงแวดลอม เสริมแกรงโครงการ

ที่อยูอาศัยแนวราบในเครือเอพี ที่พรอมเปด

ตัวในป 2565  ตลอดจนแผนพัฒนาโครงการ

ใหมในป 2566 เพ� อยกระดับคุณภาพชีวิต

TOA เสริมแกรง AP THAILAND สงนวัตกรรมสีคุณภาพ ปูพรมชีวิตดีๆ กับโครงการ AP ทั่วไทย

ผูอยูอาศัย

นายจตุภัทร ตั้งคารวคุณ ประธาน

เจาหนาที่บริหาร TOA กลาววา “TOA 

เปนแบรนดสียอดนิยม อันดับ1 ที่ครองใจ

ผูบริโภคมายาวนาน และไดรับความไววางใจ

จากลูกคาโครงการที่อยูอาศัยชั้นนํามา

อยางตอเน� อง ซึ่ง TOA ไดใหความสําคัญ

กับการสรางสรรค

นวัตกรรมเพื่อตอบ

โจทยผูบริโภคอยูเสมอ 

ทั้ งด านสินค าและ

บริการแบบ Total 

Solution โดยมุงเนน

ก า รพัฒนาสิ น ค า

และนวัตกรรมใน 

3 ดาน คือ 1. ดาน

คุณภาพการใชงาน

ที่ตองดีกวา ทนทาน

กวา คุมคากวา เพ� อประโยชนตอผูบริโภค  

2. ตอบโจทยปญหาการใชงาน (Pain Point) 

ของบาน และการกอสรางใหครอบคลุมมากข้ึน 

และ 3. การพัฒนาสินคาท่ีมีอยูและสินคาใหมๆ  

ใหเกิดความปลอดภัยและความยั่งยืนตอชีวิต

และสิ่งแวดลอม” 

นี่คือแนวทางอันเปนเปาหมายสําคัญ

ของ 2 บริษัทยักษใหญ ที่รวมกันขับเคล� อน

และตอกย้ําความเช� อมั่นของลูกคา ดวยการ

คัดสรรนวัตกรรมสีเพ� อสุขภาพ ที่เนนความ

ปลอดภัยตอผูอยูอาศัย และเปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม ซึ่ง TOA ยินดีเปนอยางยิ่งที่ 

เอพี ไทยแลนด ไดใหเกียรติทาง TOA รวม

เปนพันธมิตรทางธุรกิจอยางเปนทางการ  

ภายใตเปาหมายเดียวกันในการสงมอบ

คุณภาพ ความปลอดภัยตอสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม รวมถึงความสวยงามทนทาน

และคุมคาใหกับผูบริโภค

การโหยหาหวนรําลึก

ถึงชีวิตในวัยเยาวของคุณ

นุก-ธนาวุฒิ ธนสารวิมล 

ครีเอทีฟไดเรกเตอรประจํา

แบรนด ทีแอนดที (TANDT) 

แบรนด เสื้อผาที่ โดดเดน

ดวยงานดี ไซนและสราง

ความม่ันใจใหกับหญิงสาว

ผูสวมใสมาตลอดระยะเวลา

กวา 10 ปกลายเปนแรง

บันดาลใจสําคัญรังสรรคสู

คอลเลกชั่น SPRING-SUM-

MER 2022 “BRING BACK MY GIRL” ที่

สะทอนถึงความทรงจําอันแสนสนุกในวัยเด็ก 

เพ� อเชิญชวนแฟนทีแอนดทีทุกคนเปดประตู

เขาสูความทรงจําอันแสนล้ําคา เสน�หของ

การใชชีวิตในวันวานถายทอดผลงานผาน

โครงชุดและสีสันแบบไรขีดจํากัดที่แสดงถึง

แอตทิจูดของผูหญิงที่มีความเปนตัวของตัว

เองตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ในซีซั่นนี้ TANDT ไดรังสรรคเสื้อผา

ที่ เ ต็ ม เป ยมไปด วยความน� าสนใจและ

เอกลักษณของแบรนดออกมาอยางลนหลาม 

TANDT SPRING-SUMMER 2022 “BRING BACK MY GIRL”

ดวยการหยิบยกตุกตากระดาษสุดฮิต 

ของเลนยอนวันวานของสาวนอย ถายทอด

ผานโครงชุดและลายผาแบบวิคตอเรียน 

ผสมผสานกับความทรงจําอันล้ําคาในชวงป 

2000 ยุคท่ีแฟช่ันมีการใชสีสันสดใส ใหความรู

สึกสนุกสนาน ซุกซนของเด็กผูหญิง การใช

ผาประดับกลิตเตอรแวววาวลงบนเสื้อผา

และยังคงการใชผาทูลที่เปนดีเอ็นเอของ

แบรนดเปนแกนหลักสําหรับคอลเลกชั่นนี้ 

ผสมผสานกับกลิ่นอายที่มีเอกลักษณเฉพาะ

ตัวของยุค 2000 โดดเดนดวยการสราง

มิติใหกับเสื้อผาดวยดีเทลระบายเนนความ

งดงามและละเอียดออนของงานฝมือ ทําให

โครงสรางของแตละชุด ลวนเต็มไปดวยราย

ละเอียดที่ประณีตและเปนเอกลักษณ อีกทั้ง

ยังหลอมรวมเปนดีไซนที่เหมาะกับยุคสมัย

นับเปนการเฉลิมฉลองความกาวหนาและ

ความหลากหลายของการสรางสรรคผลงาน

ของแบรนด

สนุกสนานไปกับการแตงตัวดวย

เสื้อผาที่มีความสงางามเหนือกาลเวลากับ 

TANDT ผานคอลเลกช่ัน SPRING-SUMMER 

2022 “BRING BACK MY GIRL” ไดแลววัน

นี้ที่ทีแอนดที ทุกสาขาหรือชองทางออนไลน 

Line Official Account @tandtbangkok

เปดรานเลโกสาขาใหมลาสุดแหงท่ี 3 ของประเทศ  ท่ีศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา

ขวัญชัย อัสนี เปดรานเลโก สาขาใหมลาสุด แหงที่ 3 ในประเทศไทย  

พรอมจุดแลนดมารคกําแพงโมเสกเลโกใหญที่สุดในประเทศ เอาใจแฟนเลโก

ตัวจริง โดยมี  ชูเกียรติ โตกมลธรรม ทรงศิริ  มะโนนันทิ พิสมัย สีหวัลลภ วราวุธ 

วรภมร นานา ไรบีนา และ คุณาวุฒิ ไตรนิพัฒนพงษ รวมงาน ณ บริเวณชั้น 2 

ศูนยการคาเซ็นทรัล ปนเกลา 

“MyFriend” แอปพลิเคชันดูแลสัตวเล้ียงครบวงจร 

ในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จะชวยใหการ

ดูแลสัตวเลี้ยงเปนเร� องงาย ภายใตคอนเซ็ปต “งาย-

สะดวก-เช� อถือได” โดย ลินดา แพนทาเนลลา นิลสัน 

Co-founder & Chief Product Officer และแมทธิว แฮร

วิยารด เลอ เปลเลต Co-founder และ CEO บริษัท ไทย 

อินโนเวทีฟ เทคโนโลยี จํากัด พรอมทีม “MyFriend” 

ออกบูธจัดกิจกรรมในงาน Paws Summer Camp by 

Whatsoldever ขอขอบคุณคุณพอคุณแมสัตวเลี้ยง และ

คนรักสัตว ที่ใหความสนใจ พานอง ๆ  เพ� อนซี้สี่ขามารวม

ถายภาพน�ารัก ๆ เลนเกมลุนรับ MyFriend Goody Bags 

และของรางวัลอ� น ๆ อีกมากมาย ณ ลาน Quartier 

Avenue ชั้น G เอ็มควอเทียร 

MyFriend ขอเชิญพบกับบูธกิจกรรมครั้งตอไปได

ภายในงาน “หมาติดเที่ยว” ที่ เค วิลเลจ สุขุมวิท 26 

ตั้งแตวันเสารที่ 21-22 พฤษภาคม และสามารถติดตาม

ขาวสารไดที่ https://myfriendapp.comหรือ https://

www.facebook.com/myfriendyourpetsapp หรือ โหลด 

#MyFriendApp ผาน App Store, Play Store

แม็คโคร จับมือกระทรวงพาณิชย หนุนผลไมฤดูกาล    บริษัท สยามแม็คโคร 

รวมกับ กระทรวงพาณิชย ชวนคนไทยบริโภคทุเรียนคุณภาพดี สดจากสวนโดย

เกษตรกรรายยอย พรอมราคาสุดพิเศษ ในเทศกาลพาณิชย Fruit Festival 2022 

เตรียมขนทัพผลไมฤดูกาล ทั้ง ทุเรียน เงาะ มังคุด ลําไย ลองกอง รวมกวา 8 

ลานกิโลกรัม ปลุกกระแสการบริโภคของลูกคาทุกกลุม พรอมจัดกิจกรรมสงเสริม

การขายในทุกชองทางทั้งออฟไลนและออนไลนอยางตอเน� องตลอดฤดูกาล 

โดยในการนี้ วัฒนศักย เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการคาภายใน และคณะ ได

เขาตรวจเยี่ยมแม็คโคร สาขาประดิษฐมนูญธรรม เพ� อติดตามการดําเนินงาน

ทามกลางบรรยากาศการซื้อขายที่เปนไปอยางคึกคักของลูกคากลุมผูประกอบ

การ และลูกคาทั่วไป

“MyFriend” แอปพลิเคชันดูแลสัตวเลี้ยงครบวงจร 

รวมงาน Paws Summer Camp

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๓๑/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนน

รัชดาภิเษก แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายเวียงชัย พรมภักด์ิ หรือ พรมภักดี 

กับพวก อันไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� น

คํารองคัดคานกอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาล

แพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๘ เดือน เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

จํานวน/ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

๑ เงินสด - นางสาวคําเกลี้ยง พิมพันธ ๖,๕๕๐,๐๐๐ บาท -

๒ รถยนตบรรทุกสวนบุคคล ยี่หอ TOYOTA รุน 

Hilux Revo สีดํา หมายเลขทะเบียน บบ ๕๙๒ 

หนองคาย

๑ คัน นายเวียงชัย พรมภักดิ์ ๕๐๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔

-

๓ รถจักรยานยนต ยี่หอ HONDA รุน SCOOPY 

สีขาวแดง หมายเลขทะเบียน ๑กด ๕๕๕๖ 

หนองคาย

๑ คัน นายเวียงชัย พรมภักดิ์ ๓๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

-

๔ รถยนตนั่งสวนบุคคลเกิน ๗ คน ลักษณะตูนั่งสี่

ตอน ยี่หอ TOYOTA สีเทา หมายเลขทะเบียน 

นข ๓๒๖๙ หนองคาย

๑ คัน นายชวน พรมภักดิ์ ๖๐๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

-

๕ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๑๒๕๐ เลขที่ดิน ๒ 

หนาสํารวจ ๔๕ตําบลนาดี อําเภอเฝาไร จังหวัด

หนองคาย เนื้อที่ ๖ ไร ๑ งาน ๔๙ ตารางวา 

- นายชวน พรมภักดิ์ ๑,๑๔๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

-

๖ ที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ ๒๖๗๒ เลขที่ดิน ๒๓ 

หนาสํารวจ ๒๐๘ตําบลนาดี อําเภอเฝาไร จังหวัด

หนองคาย เนื้อที่ ๖ ไร ๓ งาน ๗๘ ตารางวา

- นายชวน พรมภักดิ์ ๑,๒๓๐,๐๐๐ บาท

(ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม 

๒๕๖๔)

-

๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย เลขที่บัญชี ๐๔๙-๓-๔๗๘๖๗-๒ 

ช� อบัญชี นายเวียงชัย พรมภักดี

- นายเวียงชัย พรมภักดิ์ ๖๘,๓๗๖.๙๙ บาท

(ณ วันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย เลขที่บัญชี ๖๗๘-๓-๑๗๐๘๒-๙ 

ช� อบัญชี นายเวียงชัย พรมภักดี 

- นายเวียงชัย พรมภักดิ์ ๔๖,๗๗๘.๔๕ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

สะสมทรัพย เลขที่บัญชี ๔๙๓-๔-๑๐๒๕๘-๕ 

ช� อบัญชี นายเวียงชัย พรมภักดี

- นายเวียงชัย พรมภักดิ์ ๕๐๓.๗๓ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๐ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย เลขที่บัญชี ๖๗๙-๐-๘๗๒๔๓-๔ 

ช� อบัญชี นายชวน พรมภักดิ์

- นายชวน พรมภักดิ์ ๑,๑๔๓.๓๒ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๑ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

ประจํา เลขที่บัญชี ๔๙๓-๒-๑๐๐๙๑-๒ ช� อบัญชี 

นายชวน พรมภักดิ์ 

- นายชวน พรมภักดิ์ ๑,๐๑๕,๑๘๑.๘๙ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

สะสมทรัพย เลขที่บัญชี ๔๙๓-๐-๙๔๘๑๐-๖ 

ช� อบัญชี นายชวน พรมภักดิ์

- นายชวน พรมภักดิ์ ๓,๕๒๕,๕๐๓.๑๘ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๓ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

ประจํา เลขที่บัญชี ๖๖๐-๖-๑๕๙๕๙-๘ ช� อบัญชี 

นางสาวคําเกลี้ยง พิมพันธ และนายเกรียงไกร 

พรมภักดี

- นางสาวคําเกลี้ยง พิมพันธ 

และนายเกรียงไกร พรมภักดิ์

๑,๗๐๒,๙๐๑.๖๕ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๔ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

ประจํา เลขที่บัญชี ๔๙๓-๒-๑๐๐๙๐-๔ ช� อบัญชี 

นางสาวคําเกลี้ยง พิมพันธ

- นางสาวคําเกลี้ยง พิมพันธ ๑,๕๕๑,๕๖๒.๖๓ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๕ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาโพนพิสัย ประเภทบัญชีเงินฝาก

ออมทรัพย เลขที่บัญชี ๖๗๙-๐-๗๙๕๓๖-๗ 

ช� อบัญชี นายเกรียงไกร พรมภักดี

- นายเกรียงไกร พรมภักดิ์ ๑๓๘,๐๔๒.๑๖ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๖ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาบรบือ ประเภทบัญชีออมทรัพย 

เลขที่บัญชี ๔๑๗-๐-๔๑๒๙๓-๑ ช� อบัญชี 

นางสาวภัคธีมา ยศศิริ

- นางสาวภัคธีมา ยศศิริ ๓,๒๒๒.๗๖ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๗ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี 

ประเภทบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย เลขที่บัญชี 

๙๘๐-๐-๐๕๐๙๒-๕ ช� อบัญชี นางสาวภัคธีมา ยศศิริ

- นางสาวภัคธีมา ยศศิริ ๘๙,๕๓๐.๘๙ บาท

(ณ วันที่ ๑๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๘ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๐๘๖-๘-๓๔๕๑๒-๘ ช� อบัญชี นางจตุพร ระวิโรจน

- นางจตุพร ระวิโรจน ๖๐.๔๕ บาท

(ณ วันที่ ๑๔ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

๑๙ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารไทยพาณิชย จํากัด 

(มหาชน) สาขาเซ็นทรัลพลาซา ขอนแกน 

ประเภทบัญชีเงินฝากออมทรัพย เลขที่บัญชี 

๔๓๐-๐-๘๔๑๖๓-๙ ช� อบัญชี นางจตุพร ระวิโรจน

- นางจตุพร ระวิโรจน ๑๐๐,๖๘๔.๓๘ บาท

(ณ วันที่ ๒๑ มกราคม 

๒๕๖๕)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๑๙ รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้นประมาณ ๑๘,๒๙๓,๔๙๒.๔๘ บาท (สิบแปดลานสองแสนเกา

หม� นสามพันสี่รอยเกาสิบสองบาทสี่สิบแปดสตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน 

รายนายเวียงชัย พรมภักดิ์  กับพวก

(นายกิตติพงศ ศรีมานนท)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)             

ผูอํานวยการกองคดี ๒

หัวหนาพนักงานเจาหนาที่
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

เม� อวันท่ี 6 - 7 เมษายน 2565 ท่ีผานมา 

ณ โรงแรมไดมอนด พลาซา จังหวัดสุราษฎรธานี 

โครงการ TO BE NUMBER ONE ในทูล

กระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนา

พรรณวดี จัดกิจกรรมการนําเสนอผลงานจังหวัด 

อําเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE 

ระดับภาคใตประจําป 2565 เพ� อขับเคล� อน

และพัฒนาศักยภาพการดําเนินโครงการตาม

แนวพระดําริขององคประธานในภาพรวมของ

จังหวัดและอําเภอ รวมทั้งสงเสริม สนับสนุน

และขยายการดําเนินงานชมรมในชุมชน 

สถานศึกษา สถานประกอบการ สถานพินิจ

และคุมครองเด็กและเยาวชน/ศูนยฝกและ

อบรมเด็กและเยาวชน  เรือนจํา/ทัณฑสถาน 

และสํานักงานคุมประพฤติ 

การประกวดผลงานในครั้งนี้ เปนการ

แสดงความสําเร็จของการดําเนินโครงการ

ตามแนวพระดําริขององคประธาน ต้ังแตระดับ

จังหวัด อําเภอ ชุมชน และชมรมประเภทตางๆ

และยังเปนเวทีแลกเปล่ียนเรียนรูประสบการณ

การทํางานโครงการ TO BE NUMBER ONE 

ของเครือขายภาคใตที่มีคุณคาอยางยิ่ง 

ทั้งนี้ เกณฑการพิจารณาที่สําคัญใน

การดําเนินงาน จังหวัดและอําเภอ TO BE 

NUMBER ONE คือ นโยบาย แผนงาน การ

บูรณาการงานดานการปองกันและแก ไข

ปญหายาเสพติด และการเสริมสรางศักยภาพ

เยาวชนกลุมปกติและกลุมเสี่ยงภายใตจังหวัด

ที่เขมแข็ง ชัดเจน และการดูแลชวยเหลือ

ผูเสพ ผูติดยาเสพติด ภายใตโครงการ “ใครติดยา

ยกมือขึ้น” ในขณะที่ ชมรม TO BE NUMBER 

ONE ซ่ึงประกอบดวย ชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค 

ในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

อาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในสถานประกอบการ 

ในสถานพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน  

เรือนจํา/ทัณฑสถาน และสํานักงานคุมประพฤติ 

ความภาคภูมิใจของชาวใตกับผลงานจังหวัด อําเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ป 2565

มีเกณฑการพิจารณาคือมีการดําเนินงานตาม

องคประกอบชมรมฯ 3 ก. ท่ีชัดเจนและเขมแข็ง 

ภายใตแนวทาง “สมาชิกเพ� อสมาชิก” และ 

“เพ� อนชวยเพ� อน” เพ� อดําเนินกิจกรรมสรางสรรค

ตามยุทธศาสตร โครงการฯ คือ การรณรงค

ปลุกจิตสํานึกและสรางกระแสนิยมที่เอื้อตอ

การปองกันและแกไขปญหายาเสพติด การ

เสริมสรางภูมิคุมกันทางจิตใจใหแกเยาวชน

และการสรางและพัฒนาเครือขาย เพ� อการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  

การนําเสนอผลงานคร้ังน้ีมีจังหวัด TO BE 

NUMBER ONE เขารวมท้ังในระดับตนแบบและดีเดน

ครบทั้ง 14 จังหวัด สวนอําเภอและชมรมฯ 

ประเภทตางๆ เขารวมนําเสนอผลงาน ทั้งสิ้น 

200 แหง โดยจังหวัดและชมรมฯ ที่เปนตนแบบ 

มีผลการดําเนินงานกาวหนา ท้ังดานนวัตกรรม

และองคความรูดานการปองกันแกไขปญหา

ยาเสพติดมากที่สุดในภาคใต ประเภทจังหวัด 

คือ จังหวัดภูเก็ต ประเภทชมรมฯ ในชุมชนภูมิภาค 

คือ ชุมชนบานลิพอนเขาลาน จังหวัดภูเก็ต 

และชุมชนบางมรา-ตอตั้ง จังหวัดพังงา ใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ 

โรงเรียนทุงโพธิ์วิทยา จังหวัดพังงา และ

โรงเรียนสุราษฎรพิทยา จังหวัดสุราษฎรธานี  

ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา คือ วิทยาลัย

อาชีวศึกษาผดุงประชายะลา จังหวัดยะลา 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี จังหวัด

สุราษฎรธานี และในสถานประกอบการ คือ 

บริษัท พี.เจ. 37 พาราวูด จํากัด จังหวัดยะลา     

ในโอกาสนี้นายธนู  ขวัญเดช รองปลัด

กระทรวงศึกษาธิการทําหนาที่ประธานในพิธี

ประกาศผลและมอบรางวัลพระราชทานการ

ประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER 

ONE ระดับภาคใต และไดเชิญชวนผูบริหาร

และผูเขาประกวดทุกคนไดนอมระลึกถึงพระ

กรุณาธิคุณของทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตน

ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  องคประธาน

โครงการ TO BE NUMBER ONE ท่ีทรงทุมเท

ทรงงานอยางตอเน� องและยังคงมีพระปณิธาน

มุงม่ันท่ีจะทรงงาน เพ� อปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดใหกับประเทศชาติ ดวยพระเมตตา 

พระอัจฉริยภาพ และพระวิริยะอุตสาหะ 

เพ� อใหบรรลุเปาหมาย เยาวชนไทยปลอดภัย

หางไกลยาเสพติด และนอกจากวัยรุนและ

เยาวชนซ่ึงเปนกลุมเส่ียงท่ัวไปแลว ยังพระราชทาน

โอกาสใหวัยรุนและเยาวชนในสถานพินิจ/

ศูนยฝกฯ  ผูตองขังในเรือนจําและทัณฑสถาน 

และผูถูกคุมประพฤติ ในสํานักงานคุมประพฤติ  

สมัครเปนสมาชิกและเขารวมกิจกรรมตางๆ 

ในโครงการ TO BE NUMBER ONE เพ� อให

สามารถเลิกยาเสพติดไดอยางถาวรดวย

นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการใน

ฐานะหน�วยงานหลักและรับผิดชอบกลุมเปาหมาย

หลักในโครงการ TO BE NUMBER ONE ได

นอมนําแนวทางพระราชทานดานการปองกัน

และแก ไขปญหายาเสพติดในกลุมเยาวชน 

วัยรุน มาดําเนินงานอยางตอเน� อง โดยการ

จัดตั้งชมรมและขยายเครือขายสมาชิก

ในสถานศึกษา พรอมท้ังยกระดับความเขมแข็ง

และขยายเครือขายในการดําเนินงาน ดวยการ

สงเสริมใหสถานศึกษาที่มีความพรอมไปสูการ

พัฒนาการทํางานใหเขมแข็งมีมาตรฐานและ

เกิดนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนประโยชนตอการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ศึกษา และส� อสารเพ� อสรางการรับรู รณรงค

ประชาสัมพันธ การปองกันและแกไขปญหา

ยาเสพติดในสถานศึกษา ไปยังเครือขาย

บุคคล/กลไกที่เกี่ยวของตางๆ เพ� อใหสถาน

ศึกษาปลอดยาเสพติดอยางยั่งยืน สมดัง

พระปณิธานขององคประธานโครงการ

จากสถิติการเกิดอุบัติเหตุบน

ทองถนนของประเทศไทย พบวา มี

จํานวนผูเสียชีวิตมากกวาสองหม� นคน

ตอป โดยกวาคร่ึงเปนเด็กและเยาวชน  

โจทยทาทายจะทําอยางไรที่จะใหภาคี

เครือขายดานความปลอดภัยทางถนน 

ไดเห็นโอกาสมาทํางานรวมกันเพ� อนํา

ไปสูการสรางการเปลี่ยนแปลง ใหคน

ไทยมีจิตสํานึก และมีวัฒนธรรมใหมใน

การใชรถใชถนนอยางปลอดภัย และ

มีการผลักดันสูระดับนโยบาย เพ� อลด

สถิติการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะกับ

เยาวชน

เม� อเร็วๆ น้ี Imagine Thailand Movement 

รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริม

สุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมเวทีสาธารณะ 

Road Safety Social Lab โครงการพัฒนา

รูปแบบความรวมมือเพ� อขับเคล� อน สุขภาวะ

ที่ดีของเยาวชนไทย ขึ้นที่ สสส. ระดมสมอง

ภาคีเครือขายความปลอดภัยทางถนน และ 

มูลนิธิเมา ไมขับ เพ� อรวมหาทางออกแกไข

ปญหาอุบัติเหตุทางถนนและลดเสียชีวิต 

ปงแวบแนวคิด จัดตั้ง Social Enterprise :SE 

“เปนหู เปนตา เพ� อสังคม” เช� อมทุกภาคี 

ส� อสารสรางพลัง ทําตอเน� อง มั่นใจคนไทย

เปลี่ยนได   

ดร.อุดม หงสชาติกุล ผูกอต้ัง Imagine 

Thailand Movement กลาววา ตลอด 3 ป

ท่ีผานมา ไดชวนภาคีเครือขายสสส.ท่ีขับเคล� อน

เร� องอุบัติเหตุในประเทศไทย มารวมแลกเปล่ียน

เรียนรู และรวมระดมสมอง ในหองปฏิบัติ

การทางสังคม  Road Safety Social Lab ที่

จัดขึ้นเปนคร้ังแรกในประเทศไทย เพ� อกําหนด

แนวยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนความปลอดภัย

ทางถนน เชน การยกระดับสภาพแวดลอม 

กลไกเฝาระวัง การสรางจิตสํานึก การใช

พลังสังคม (Social Sanction) และการปลูก

ฝงความรูสรางวัฒนธรรมความปลอดภัย

ตั้งแตยังเปนเด็ก โดยหนึ่งในกลไกสนับสนุน

แนวยุทธศาสตรใหเกิดข้ึนไดจริง คือ การมีเจาภาพ 

หรือหน่วยงานกลางที่ ดู แลเรื่ องความ

ปลอดภัยทางถนน นั่นคือการตั้ง “เปนหู เปนตา 

เพ� อสังคม” ซ่ึงเม� อวันท่ี 28 เมษายน ท่ีผานมา 

เราไดการจัดเวทีสาธารณะ ชวนผูท่ีมีสวนไดเสีย 

หน�วยงานที่ขับเคล� อนเร� องนี้ มารวมให

ขอมูลสถานการณ และแนวทางแกไขปญหา 

และแนวทางในการผลักดัน เปนหู เปนตา ฯ 

ใหเกิดขึ้น

“การตั้ง เปนหู เปนตาฯ ถือเปนความ

ทาทาย เราจะเปนองคกรไมแสวงหากําไร 

โดยในเร็วๆ นี้ จะตั้งเปนบริษัทจํากัดกอน 

หลังจากนั้นคอยจดเปน Social Enterprise 

ซ่ึงจะมีการจัดต้ังคณะกรรมการ ประกอบดวย

ผูนําและผูรู อีกมากมาย ที่ขับเคล� อนเร� อง

ความปลอดภัยทางถนน มาทํางานรวมกัน 

ซึ่งการดําเนินงานภายใตรวมมือกันหลาย

ภาคสวนนั้นเปนเร� องยาก แตสามารถทําได 

เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุบน

ทองถนน จะกระทบท้ังดานเศรษฐกิจ และสังคม 

จึงตองสรางการตระหนักรูใหทุกคนมีสวนรวม 

เพื่อความปลอดภัยของทุกคนในสังคม” 

ดร.อุดม กลาว

ท้ังน้ีแนวคิดในการจัดต้ัง Social Enterprise 

ดังกลาว เปนผลพวงจากการประชุม ระดม

สมองมาอยางตอเน� อง ของกลุมผูกอการดี 

Road Safety ที่ประกอบดวย นพ.แทจริง 

ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ ดร.อุดม 

หงสชาติกุล ผูกอตั้ง Imagine Thailand 

Movement คุณอรรถ เหมวิจิตรพันธ อดีต

รองประธานกรรมการ บริษัท เชลล (ประเทศไทย) 

จํากัด นพ.อนุชา เศรษฐเสถียร องคกรสนับสนุน

ปองกันอุบัติเหตุจราจร นพ.วิวัฒน ศีตมโนชญ 

ผูจัดการแผนงานความรวมมือระหวาง

รัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลก ดานความ

ปลอดภัยทางถนน และรองประธาน สอจร.

คุณสมเกียรติ โมราลาย นักวิชาการอิสระ

ผูทรงคุณวุฒิภาครัฐ   

อิมเมจิน ไทยแลนดฯ จับมือ สสส.จัดเวทีสาธารณะผนึกกําลังภาคีความปลอดภัยทางถนน  

รวมแกไขปญหาอุบัติเหตุ  ผุดไอเดีย “เปนหู เปนตา เพ� อสังคม”   

กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ 

กระทรวงพาณิชย พรอมเปนเจาภาพจัดการ

ประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 19-22 พ.ค.นี้ 

ระดมความเห็นเร� องการจัดทํา FTA เอเชีย-

แปซิฟก หนุน MSMEs ใช โมเดล BCG 

จัดประกวดทําแอปพลิเคชันชวยเกษตรกร 

ใชชองทางออนไลนเขาถึงตลาด ปดทายกับ

การประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค (MRT) 

ผลักดันความรวมมือทางเศรษฐกิจการคา

ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก หนุนการประชุม

รัฐมนตรี WTO และทําแผนรับมือและขับเคล� อน

เศรษฐกิจหลังโควิด-19  

นางอรมน ทรัพยทวีธรรม อธิบดีกรม

เจรจาการคาระหวางประเทศ เปดเผยวา ใน

ปนี้ ไทยไดรับโอกาสเปนเจาภาพจัดการประ

ชุมเอเปคอีกครั้งในรอบ 20 ป โดยมุงเนน

ผลักดันผลลัพธท่ีเปนรูปธรรมภายใตหัวขอหลัก 

คือ “เปดกวางสรางสัมพันธ เช� อมโยงกัน

สูสมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.” 

ในสวนของกระทรวงพาณิชย ไดผลักดัน 

2 เร� องสําคัญ คือ “การขับเคล� อนเพ� อนํา

ไปสูการจัดทําเขตการคาเสรีเอเชีย-แปซิฟก 

‘กรมเจรจาฯ’ พรอมเปนเจาภาพประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 19-22 พ.ค.นี้  

รวมผลักดัน FTA-AP ชูโมเดล BCG เดินหนาฟนฟูเศรษฐกิจในภูมิภาค

(FTA-AP) ในยุคโควิด-19 และอนาคต” และ 

“โครงการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีของเขต

เศรษฐกิจสําหรับ MSMEs ที่เปนมิตรตอ

แวดลอมและมีนวัตกรรม ผานการใช โมเดล 

BCG Economy”

นางอรมน กลาววา กรมฯ ในฐานะ

หน�วยงานหลักรับผิดชอบดานการคาและ

การลงทุนภายใตกรอบเอเปค จะเปนเจาภาพ

จัดการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค (APEC 

Ministers Responsible for Trade Meeting 

2022: MRT) และกิจกรรมท่ีเก่ียวของ ระหวาง

วันที่ 19 – 22 พฤษภาคมนี้ ณ โรงแรม 

Centara Grand and Bangkok Convention 

Centre at Central World กรุงเทพฯ ซึ่งใน

ครั้งนี้รัฐมนตรีการคาของ 21 เขตเศรษฐกิจ

เอเปค จะเดินทางเขามารวมประชุมเปนครั้ง

แรกนับจากมีการแพรระบาดของโควิด-19 

นางอรมน เสริมวา สําหรับไฮไลทใน

ครั้งนี้ คือการประชุมรัฐมนตรีการคาเอเปค 

(MRT) กําหนดจัดขึ้นระหวางวันที่ 21–22 

พ.ค. 2565 ซึ่งเปนเวทีใหเขตเศรษฐกิจเอเปค

รวมกันผลักดันและกําหนดทิศทางความรวมมือ

ในการสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจการคา

ของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟก โดยเฉพาะการ

สนับสนุนระบบการคาพหุภาคีท่ียึดถือกฎเกณฑ

ภายใต WTO โดยผูอํานวยการใหญองคการ

การคาโลกจะเขารวมประชุมผานระบบ

ออนไลนดวย และจะหารือเร� องการรับมือ

และอยูรวมกับโควิด-19 และการมองไปขางหนา 

โดยใชนโยบายการคาเปนเคร� องมือสรางการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอยางครอบคลุม

และยั่งยืน พรอมหารือแลกเปลี่ยนขอคิดเห็น

รวมกับผูแทนสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค 

(APEC Business Advisory Council: ABAC) 

เร� องการขับเคล� อนแผนงาน FTA-AP ในชวง

โควิด-19 และอนาคต

เอเปค หรือความรวมมือทางเศรษฐกิจ

เอเชีย-แปซิฟก ประกอบดวย สมาชิก 21 

เขตเศรษฐกิจ ไดแก ออสเตรเลีย บรูไน

ดารุสซาลาม แคนาดา ชิลี จีน จีนฮองกง 

อินโดนีเซีย ญี่ปุ น เกาหลีใต มาเลเซีย 

เม็กซิโก นิวซีแลนด ปาปวนิวกินี เปรู 

ฟลิปปนส รัสเซีย สิงคโปร จีนไทเป ไทย 

สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 

โดยลาสุด ยังชวนภาคเอกชน เชน 

วิริยะประกันภัย  บริษัท ไทยยามาฮามอเตอร 

จํากัด บริษัท เอ พี ฮอนดา จํากัด คุณนพดล 

สันติภากรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บริษัท 

กลางคุมครองผูประสบภัยจากรถ จํากัด 

คุณทัศนีย ศิลปบุตร ผูแทน Safer Roads 

Foundation ประจําประเทศไทยและผูบริหาร 

สสส. มารวมใหขอคิดเห็น และยังไดเขาพบ

อาจารยมีชัย วีระไวทยะ ซึ่งสนับสนุนใหมี

การลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุอยาง

เต็มที่ เพ� อปรึกษาและขอคําแนะนํา  

นางสาวรุงอรุณ ล้ิมฬหะภัณ รักษาการ

ผูอํานวยการสํานักสนับสนุนการควบคุม

ปจจัยเสี่ยงหลัก และ ผูอํานวยการสํานัก

สนับสนุนการควบคุมปจจัยเสี่ยงทางสังคม 

สสส. กลาววา เปนที่น�ายินดีที่หลายฝายมา

รวมคิด ซึ่งจากสถานการณความสูญเสียจาก

อุบัติเหตุ ที่ยังมีแนวโนมรุนแรง จําเปนที่จะ

ตองมีวิธีการใหมๆ การที่มี เปนหู เปนตา 

เพ� อสังคม จะเปนจุดคานงัดสําคัญ ที่เช� อวา 

หากรวมกันทําตอเน� อง ดึงพลังสังคมไดจริง 

จะมีสวนชวยเปลี่ยนแปลงได และน�าจะเปน 

Social Enterprise แรกๆ ที่ สสส.เขามารวม

งานในรูปแบบนี้

นับเป็นความหวังของผู้ที่ขับเคลื่อน 

และรณรงคเร� องอุบัติเหตุในประเทศไทยมา

อยางยาวนาน โดยเฉพาะ นพ.แทจริง ศิริพานิช 

เลขาธิการมูลนิธิเมาไมขับ ซ่ึงขับเคล� อนประเด็น

อุบัติเหตุมาอยางยาวนาน กลาววา ทํามูลนิธิเมา

ไมขับมา 30 ป คนไทยรูเร� องเมาไมขับเปน

อยางดี แตบางสวนไมเปลี่ยนนิสัย ถามูลนิธิ

ยังคงทําแบบเดิมคงไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง 

เพราะคนทําผิดจะรูวิธีการเอาตัว

รอดจากการทําผิดกฎหมาย และ

ตางคิดวาเปนความซวย จึงถูกจับ 

แตพอมีโซเชียลมีเดีย มีกลองติดรถ

ชวยแกปญหาเร� องนี้ ไดมาก เร� อง

ความปลอดภัยบนทองถนนตองเริ่ม

ท่ีตัวเรา ตองชวยกันมาเปนหู เปนตา  

ดานคุณอรรถ เหมวิจิตรพันธ  

อดีตรองประธานกรรมการ บริษัท 

เชลล (ประเทศไทย) จํากัด กลาววา 

ปจจุบันมีหลายหน�วยงานมากที่ทํา

เร� องอุบัติเหตุ แตไมมีการตอยอด เช� อมโยงกัน 

ตางคนตางทํา ผลลัพธก็ไมมีอะไรตางจากเดิม 

วันนี้เราจึงมานั่งคิดกันวาน�าจะมี SE ที่จัด

ตั้งมาเปนตัวกลาง ดูแล เช� อมโยงหน�วยงาน

ท่ีเก่ียวของเขาดวยกัน เพ� อใหบรรลุผลลัพธจริง 

เราตองคิดใหม ทําใหม ใชเทคโนโลยีและ

พลังสังคมชวยขับเคล� อน

และในเวทีนี้ นพ.วิวัฒน ศีตมโนชญ 

ผูจัดการแผนงานความรวมมือระหวาง

รัฐบาลไทยกับองคการอนามัยโลกดาน

ความปลอดภัยทางถนน และรองประธาน 

สอจร. ก็ไดหยิบยก “ภูเก็ตโมเดล ลดอุบัติเหตุ 

สูเมืองปลอดภัย” มาเลาใหฟงวาปจจัยสําเร็จ 

คือ เร� อง 5 ส. โดยใชขอมูลเปนตัวหลักใน

การบงชี้ปญหา ใชหลักการทํางานรวมกัน 

และทําใหทุกคนมีเปาหมายรวมในการลด

การสูญเสีย สรางความไววางใจ ทําใหเกิด

ความผูกพันของคนที่ทํางานรวมกัน สิ่งนี้

จะนําไปสูความยั่งยืน ซึ่งในภาพรวม ภูเก็ต

โมเดลฯ  จํานวนผูเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ

ทางถนนมีสถิติลดลงอยางชัดเจน กอนป 

2550 อัตราผูเสียชีวิต 300 กวาราย ป 2563 

เหลือเพียง 130 กวาราย และ ป 2564 ชวง

สถานการณโควิด-19 เหลือเพียง 90 กวาราย 

เปาหมายตอไปตองการลดจํานวนผูเสียชีวิต

ใหเหลือต่ํากวา 50 ราย ภายในป 2570

ทั้งหมดนี้สะทอนใหเห็นวา “เปนหู 

เปนตา เพ� อสังคม” มีความจําเปน อุบัติเหตุ

เปนเร� องของทุกคนและปองกันได โดยทุกคน

ตองชวยกัน เปนหู เปนตา เพ� อไปสูเปาหมาย

ลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนทองถนน ลด

ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม ที่สําคัญ

ยังทําใหครอบครัว และสังคมโดยรวม อยู

กันอยางปลอดภัย และมีความสุข ท้ังน้ี ผูสนใจ 

สามารถติดตามความเคล� อนไหวการขับเคล� อน

สังคมสุขภาวะ ไดทาง Website และ 

Facebook Page: Imagine Thailand 

Movement  

อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

ในฐานะประธานกรรมการหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ใหเกียรติเปนประธานเปด

งานและปาฐกถาพิเศษ การประชุม Board 

Relation & Empowering คณะกรรมการ

หลักประกันสุขภาพแหงชาติ คณะกรรมการ

ควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการ

สาธารณสุข จัดโดย สํานักงานหลักประกัน

สุขภาพแหงชาติ ณ หองพระวิษณุ โรงแรม

อัศวิน แกรนด คอนเวนชั่น วันพฤหัสบดีที่ 

12 พฤษภาคมเวลา 8.30 น. 

โรงพยาบาลเจาพระยา ฉลองครอบ

รอบ 31 ป ขอมอบสวนลดพิเศษแพ็กเกจ

วัคซีนเหมาจายสําหรับผูใหญ เพ� อรวมสราง

ภูมิคุมกันโรคตางๆใหทุกทานมีสุขภาพที่ดีไป

ดวยกัน ไดแก วัคซีนปองกันโรคไขหวัดใหญ, 

วัคซีนปองกันโรคปอดอักเสบ และวัคซีนปองกัน

โรคงูสวัด หมดเขตภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดท่ี แผนก Call Center 

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

ลูกอมไดนาไมท (Dynamite) ภายใต

การดําเนินงานของ บริษัท ยูอารซี (ประเทศไทย) 

เปดตัวสินคาใหม 2 รสชาติ ไดนาไมท เฟรช 

ลูกอมกล่ินฮันนีเลมอน สอดไสผงกล่ินบลูโซดา 

และ ลูกอมกลิ่นเมนทอล สอดไสผงกลิ่นบลู

โซดา ที่ระเบิดความหอมเย็นในปาก พรอม

ความสดช� นจากเมนทอล และเพิ่มเติมความ

สดช� นอีกขั้นดวยไส โซดาผงกับกลิ่นผลไม ที่

จะทําใหสดช� นทวีคูณ สองเทาไดทันที

นายฐานันท สุวรรณรักษ ผูจัดการ

ทั่วไป บริษัท ยูอารซี (ประเทศไทย) กลาววา 

“ไดนาไมทเปนลูกอมที่หลายคนช� นชอบ หาก

เปนคน Gen Y จะคุนหนาคุนตากับลูกอมรส

มินทสอดไสช็อกโกแลตตรงกลางเปนอยางดี 

และเม� อโตขึ้น พฤติกรรมการทานลูกอมจึง

เปลี่ยนแปลงไป โดยมีแนวโนมที่จะตองการ

ลูกอมท่ีใหความเย็น หอม สดช� น จึงทําใหวันน้ี 

ไดนาไมท ไดออกลูกอมแบบใหมอยาง ไดนาไมท 

เฟรช สอดไส โชดาผง ที่ใหความหอมจาก

กลิ่นผลไม เพิ่มความเย็นฉ่ําจากเมนทอล 

ผสมผสานความสดช� นจากไส โซดาผง ที่ให

โทร.0-2433-5666 หรือไลน @chaophya

สปอรตมอลล (SPORTS MALL) 

เดอะมอลล กรุป จัดงาน “SPORTSMALL 

THE ULTIMATE GOLF SHOW 2022” 

งานนวัตกรรมกอลฟรวมสุดยอดเทคโนโลยี

นวัตกรรมกอลฟรุนใหมลาสุด อาทิ MIZUNO 

ST-Z220 BLUE LIMITED, KASCO FAIRWAY 

WOOD-PTU UFO-SPEED, PUMA GOLF 

IGNITE NXT SOLELACE Love / Haight 

Golf Shoes สงตรงคอลเลกช่ันเดียวกับประเทศ

ญี่ปุน พรอมโปรโมชั่นพิเศษ สินคาลดสูงสุด 

50 %, สมาชิกบัตร M Card ลดเพิ่มสูงสุด 

5 % และสิทธิแลกคะแนนพิเศษเพียง 200 

MPOINT เทากับ 100 บาท , ผอน 0% สูงสุด 

10 เดือน และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตชั้น

นําที่รวมรายการ วันนี้ - 31 พฤษภาคม ที่ 

สปอรตมอลล เดอะมอลลทุกสาขา (ยกเวน

รามคําแหงและทาพระ/บลูพอรต), เดอะมอลล

ไลฟสโตร งามวงศวาน, เอ็มโพเรียม และ 

พารากอน ดีพารทเมนทสโตร  

ระเบิดความหอม เย็น สดช� นในเม็ดเดียว
ดวย ‘ไดนาไมท เฟรช’ ลูกอมสอดไสโซดาผงซา กลิ่นฮันนีเลมอน และกลิ่นเมนทอล

คุณสดช� น สรางความสนุกและต� นเตนทุกครั้ง

ที่ลิ้มลอง”

เตรียมปะทะความหอม เย็น สดช� นใน

เม็ดเดียว ไปกับ ไดนาไมท เฟรช ลูกอมกลิ่น

ฮันนีเลมอน สอดไสผงกลิ่นบลูโซดา และ 

ลูกอมกลิ่นเมนทอล สอดไสผงกลิ่นบลูโซดา 

หาซื้อไดที่แมคโคร และรานคาชั้นนําทั่วไป

ติดตามกิจกรรมขาวสารและความ

เคล� อนไหวของแบรนด ไดนาไมท ไดทาง 

Facebook fan page: www.facebook.com/

dynamitecandythailand และTikTok: www.

tiktok.com/@jacknjillthailand
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14 บทความ-ต่างประเทศ

ายกรัฐมนตรีประยุทธ์ จันทร์โอชา จะไปวอชิงตัน

เพื่อร่วมประชุมสุดยอดระหว่างผู้นำาอาเซียนกับ

สหรัฐฯ วันที่ 12-13 พฤษภาคมนี้

เป็นจังหวะเดียวกับที่สงครามยูเครนยังดำาเนินต่อ

เนื่อง

ทำาให้เกิดประเด็นว่าผู้นำาอาเซียน (รวมถึงไทย) จะถูก

สหรัฐฯ นำาไปใช้เป็นเครื่องมือในการเผชิญหน้ากับรัสเซียหรือ

ไม่

จะเป็นการ “ชักศึกเข้าบ้าน” หรือไม่

ไทยจะมีนโยบาย “ถ่วงดุลมหาอำานาจ” อย่างไรใน

สถานการณ์ที่เปราะบาง

และหลังสงครามยูเครน (ซึ่งไม่มีใครบอกได้ว่าจะจบลง

เมื่อใด และฝ่ายใดจะอยู่ในฐานะได้เปรียบเสียเปรียบต่อกัน) 

“ระเบียบโลกใหม่” จะมีรูปร่างหน้าตาอย่างไร

รัฐบาลไทยกำาลังถูกมองว่าโอนเอียงเข้าสหรัฐฯ มาก 

จนทำาให้จีนมีความไม่พอใจต่อแนวทางของไทยจริงหรือไม่

ในภาวะที่อาเซียนดูเหมือนจะมีความแตกแยกทั้งใน

ประเด็นเรื่องจีน, สหรัฐฯ และแม้แต่กรณีเมียนมา ไทยเรามี

การปรับยุทธศาสตร์ทั้งด้านการทูต, การเมืองและความมั่นคง

อย่างไร

ล้วนเป็นเรื่องที่ควรจะได้รับความสนใจ และต้องได้รับ

การถกแถลงในมวลหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวาง, รอบด้าน

และอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและตรวจสอบ

ได้

วันก่อนผมได้อ่านคำาแถลงของโฆษกกระทรวงต่าง

ประเทศในบางประเด็นเหล่านี้

จึงขอนำามาเล่าต่อเพื่อประกอบกับการวิเคราะห์และ

วิพากษ์วิจารณ์ของคนไทยกันเองดังนี้

เมื่อ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕ นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรม

สารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ ได้ตอบข้อซักถาม

ผู้สื่อข่าวต่อกรณีที่มีผู้วิพากษ์วิจารณ์ว่าการเยือนไทยระหว่าง 

๑-๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ ของนายคิชิดะ ฟูมิโอะ นายกรัฐมนตรี

ญี่ปุ่น เป็นการชักจูงไทยเข้าร่วมต่อต้านจีนและรัสเซีย และการ

เข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ ครั้งที่ ๒ ของ

นายกรัฐมนตรีว่าเป็นไปตามแนวคิด “NATO 2” ดังนี้ 

๑.การยกระดับสถานะความสัมพันธ์จาก “หุ้นส่วนทาง

ยุทธศาสตร์” เป็น “หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” 

สะท้อนความแน่นแฟ้นและความก้าวหน้าของความสัมพันธ์

ไทย-ญี่ปุ่น ซึ่งครบรอบ ๑๓๕ ปีในปีนี้  

๒.นอกจากนี้ ผู้นำาไทยและญี่ปุ่นได้ประกาศแผน

ยุทธศาสตร์ร่วมด้านเศรษฐกิจในการพัฒนาความเป็นหุ้นส่วน

ระหว่างกันภายใน ๕ ปี โดยส่งเสริมการลงทุนจากญี่ปุ่นใน

อุตสาหกรรมเป้าหมายต่างๆ ของไทย 

๓.ทั้ง 2 ฝ่ายหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค

และระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา ยูเครน 

ทะเลจีนใต้และทะเลจีนตะวันออก คาบสมุทรเกาหลี การปฏิรูป

คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ และความสนับสนุน

ของญี่ปุ่นต่อการจัดประชุมเอเปกของไทย โดยไม่ได้มีการพูด

ถึงการต่อต้านจีนหรือรัสเซีย หรือปูพื้นฐานให้ไทยเป็นสมาชิก

ของยุทธศาสตร์ อินโด-แปซิฟิกของสหรัฐฯ เพื่อต่อต้านจีนแต่

ประการใด 

๔.การเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียน-สหรัฐฯ สมัยพิเศษ 

ครั้งที่ ๒ ของนายกรัฐมนตรีไทย ระหว่าง ๑๒-๑๓ พฤษภาคม

นี้ ที่กรุงวอชิงตัน มีวัตถุประสงค์ฉลอง ๔๕ ปี ความสัมพันธ์

อาเซียน-สหรัฐฯ โดยผู้นำาอาเซียนและประธานาธิบดีสหรัฐฯ จะ

ร่วมกันกำาหนดทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างกันท่ามกลางความ

ท้าทายต่างๆ เพื่อฟื้นฟูการเติบโตอย่างยั่งยืนของภูมิภาคหลัง

โควิด-๑๙ ทั้งนี้ ระหว่างการเยือนนายกรัฐมนตรีไทยจะพบภาค

เอกชนรายใหญ่ของสหรัฐฯ เพื่อหารือส่งเสริมการลงทุนและ

การทำาธุรกิจในไทยและพบชุมชนไทยในสหรัฐฯ ด้วย

๔.ไทยดำาเนินนโยบายต่างประเทศที่สมดุล ส่งเสริม

บทบาทความเป็นแกนกลางของอาเซียนในภูมิภาคมาโดย

ตลอด ซึ่งหลายประเทศได้ลงนามในสนธิสัญญาไมตรีและ

ความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of 

Amity and Cooperation in Southeast Asia : TAC) ของ

อาเซียนที่ส่งเสริมสันติภาพและเสถียรภาพของภูมิภาค โดย

การระงับข้อพิพาทอย่างสันติ สนธิสัญญา TAC มีอัครภาคี

รวมทั้งสิ้น ๔๐ ประเทศ รวมถึงสมาชิกถาวรแห่งคณะมนตรี

ความมั่นคงแห่งสหประชาชาติทั้ง ๕ ประเทศด้วย

ความตกลงว่าด้วยการมอบยุทโธปกรณ์และเทคโนโลยี

ป้องกันประเทศระหว่างไทยและญี่ปุ่น และความร่วมมือด้าน

ความมั่นคงที่ไทยมีกับประเทศอื่นๆ นั้น เป็นความร่วมมือ

ทวิภาคี ที่มีการหารือมาหลายปีแล้ว และญี่ปุ่นก็มีกับหลาย

ประเทศในภูมิภาคแล้ว ไม่ได้มีลักษณะเป็นความร่วมมือ

ทางทหารที่มีเป้าประสงค์ในการป้องกันร่วมกัน (collective 

defence) ซึ่งถือว่าการรุกรานประเทศหนึ่งเป็นการรุกราน

ทุกประเทศที่เป็นภาคีในสนธิสัญญาดังเช่นสนธิสัญญา

แอตแลนติกเหนือ (NATO) แต่อย่างใด

๕.จากข้อเท็จจริงข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่า วาทกรรมเรื่อง

การจัดตั้ง “NATO 2” เป็นเพียงการตีความตามจินตนาการ

ของบางบุคคล โดยไม่ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงแต่

อย่างใด

หัวใจของเรื่องคงอยู่ที่ประโยคที่ว่า “ไทยดำาเนิน

นโยบายต่างประเทศที่สมดุล”

คำาว่า “สมดุล” ในภาวะที่โลกกำาลังเข้าสู่ความขัดแย้ง

ที่แยกขั้วอย่างชัดเจนเพราะสงครามยูเครนนั้น เป็นเรื่องที่

ท้าทายและละเอียดอ่อน

อีกทั้งยังต้องเข้าใจและตามให้ทันกับความเปลี่ยนแปลง

ของดุลแห่งอำานาจที่กำาลังเกิดขึ้นตลอดเวลา

เพราะการเมืองระหว่างประเทศวันนี้ ไม่ได้หยุดนิ่งอยู่

กับที่ หากแต่มีพลวัตที่ปรับและขยับตัวอยู่ตลอดเวลา

หน้าท่ีของกระทรวงต่างประเทศคือ การทำาให้นโยบาย 

“สมดุล” ท่ีว่าน้ีให้เป็นท่ีประจักษ์ท้ังในแง่การช้ีแจงอธิบาย และ

ในทางปฏิบัติท่ีคนไทยท่ัวไปสามารถเข้าใจและรับรู้ได้ด้วย

นั่นย่อมหมายถึงการที่รัฐบาลไทยต้องทำาให้คำา

ว่า “นโยบายต่างประเทศ” ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการทูตของ

กระทรวงต่างประเทศ หากแต่ต้องหมายรวมถึงความมั่นคง, 

การค้า, การลงทุน, วัฒนธรรม, การท่องเที่ยว และที่เรียกว่า 

soft power ให้เป็นนโยบายเดียวกันด้วย

ความสำาคัญอยู่ที่การที่ไทยสามารถกำาหนด “ผล

ประโยชน์ของประเทศไทย” ณ เวลาใดเวลาหนึ่งและต่อ

เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งได้ถูกต้องแม่นยำาเพียงใด

มิใช่เพียงแค่อ้างคำาว่า “เป็นกลาง” โดยไม่สามารถ

ประเมินสถานการณ์ที่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลาให้สอดคล้องกับ

ผลประโยชน์ของชาติ.

น

ฟิลิปปินส์เลือกตั้งปธน.

ลูก‘มาร์กอส’จ่อชนะขาด

อย่างไรคือนโยบาย ‘สมดุล’

ของไทยในภาวะโลกปั่นป่วน?

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๗๘๔/๒๕๖๕

 

 ดวย บริษัท บริหารสินทรัพยไทคูณ จํากัด โดยนายเกรียงไกร โรยนรินทร ผูรับมอบอํานาจ โจทก ไดย� น

ฟอง นายพงศธร วีระไพบูลย ที่ ๑ นางจินหนรา วีระไพบูลย ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคํา

พิพากษา รวมจํานวน ๑๐,๒๕๕,๕๘๖.๐๑ บาท และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตอง

ตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพย

ของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ 

๑ และที่ ๒ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให นายพงศธร วีระไพบูลย จําเลยที่ ๑ นางจิณหนรา วีระไพบูลย จําเลยที่ ๒ ทราบแทนการ

สงหมายเรียกวา ศาลไดนัดพิจารณา ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ และที่ ๒ ไป

ศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวน ศาลลมละลายกลาง   

                  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

มะนิลา/ดาเวา • ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง                                                 

ชาวฟิลิปปินส์ออกไปใช้สิทธิ์ เลือก

ตั้งประธานาธิบดีและรองประธานา    

ธิบดีเมื่อวันจันทร์ คาดเฟอร์ดินานด์ 

มาร์กอส จูเนียร์ ลูกชายอดีตผู้นำา

เผด็จการจะชนะเลือกตั้งด้วยคะแนน

ถล่มทลาย หลังมีคะแนนนำาจากการ

สำารวจของโพลต่างๆ ตั้งแต่หาเสียง

เลือกต้ัง และเกิดเหตุกราดยิงท่ีหน่วย

เลือกต้ังทางภาคใต้มีผู้เสียชีวิต 4 ราย

เอเอฟพีรายงานเม่ือวันจันทร์ท่ี 

9 พฤษภาคม 2565 ว่ามีผู้สมัครลง

ชิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดี

ฟิลิปปินส์ครั้งนี้ทั้งหมด 10 คน โดย

ผู้ชนะจะดำารงตำาแหน่งต่อจากประธา                                                      

นาธิบดีโรดริโก ดูเตร์เต คู่แข่งในการ

เลือกตั้งครั้งนี้คือ เฟอร์ดินานด์ มาร์

กอส จูเนียร์ ลูกชายอดีตผู้นำาเผด็จการ 

กับเลนี โรเบรโด รองประธานาธิบดีคน

ปัจจุบันและเป็นทนายความด้านสิทธิ

มนุษยชน 

การเลือกต้ังประธานาธิบดีคร้ังนี้ 

ชาวฟิลิปปินส์มีสิทธิ์เลือกตั้งมากกว่า 

65 ล้านคน และมีหน่วยเลือกตั้งราว 

70,000 แห่ง

มาร์กอส จูเนียร์ เดินทางมา

ลงคะแนนที่หน่วยเลือกตั้งในโรงเรียน

ประถมศึกษาในเมืองบาตักทางเหนือ

ของประเทศ ซึ่งเป็นบ้านเกิดของตระ

กูลมาร์กอส 

ด้านโรเบรโดมาลงคะแนนท่ีหน่วย

เลือกตั้งที่ โรงเรียนในจังหวัดคามารี                                                   

เนสซูร์ ภาคกลางของประเทศ ผู้สนับ                                                     

สนุนเธอต่างตะโกน “เลนี, เลนี” ต้อนรับ

เธอเมื่อเธอเดินทางถึงหน่วยเลือกตั้ง

หลังสิ้นสุดการหาเสียงเลือกตั้ง

ท่ีดำาเนินมาต้ังแต่เดือนกุมภาพันธ์ท่ีผ่าน

มา โพลของสำานักต่างๆ ระบุตรงกันว่า 

มาร์กอส จูเนียร์ จะชนะเลือกตั้งอย่าง

ถล่มทลาย ระบบการเลือกต้ังประธา 

นาธิบดีของฟิลิปปินส์ ผู้ชนะเลือกต้ัง

คือผู้ท่ีได้คะแนนมากกว่าผู้สมัครรายอื่น 

คริสตินา ปาลาเบย์ เลขาธิการ 

“การาปาตัน” เครือข่ายองค์กรสิทธิ

มนุษยชนของฟิลิปปินส์ ให้ความเห็น

ว่า ถ้ามาร์กอส จูเนียร์ ชนะเลือกต้ัง 

สถานการณ์ด้านสิทธิมนุษยชนในฟิลิป 

ปินส์จะย่ิงเลวร้ายย่ิงกว่าสมัยของดูเตร์

เต

มีรายงานความไม่สงบเกิดข้ึนใน

เช้าวันเลือกตั้ง พ.ต.ต.โรลดัน กุนตง                                           

โฆษกตำารวจจังหวัดมากินดาเนาบนเกาะ

มินดาเนาทางใต้ของฟิลิปปินส์ เผยใน

วันเดียวกันว่า จากเหตุกราดยิงท่ีหน่วย

เลือกต้ังแห่งหน่ึงหลังจากเพ่ิงเปิดให้

ประชาชนมาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังในเทศบาล 

บูลูอัน จังหวัดมากินดาเนา ทำาให้เจ้า

หน้าท่ีรักษาความปลอดภัยเสียชีวิต 3 

ราย และบาดเจ็บ 1 คน เกาะมินดาเนา

เป็นแหล่งหลบซ่อนของกลุ่มติดอาวุธ

หลายกลุ่ม เช่น ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์

และกลุ่มอิสลามิสต์ 

ในวันเดียวกัน เกิดเหตุคนร้าย

กราดยิงที่หน่วยเลือกตั้งในจังหวัดลา

เนาเดลซูร์ บนเกาะมินดาเนา ทำาให้

ประชาชนท่ีมาใช้สิทธ์ิเลือกต้ังเสียชีวิต 

1 คน และบาดเจ็บ 2 คน และเมื่อค่ำา

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา เกิดเหตุคนร้าย

ขว้างระเบิดมือ 5 ลูกมาตกนอกหน่วย

เลือกตั้งแห่งหนึ่งที่เทศบาลดาตูอันเซ 

จังหวัดมากินดาเนาเช่นกัน ทำาให้มีผู้

ได้รับบาดเจ็บ 9 คน.

‘ปูติน’ ตำาหนิเคียฟ-ชาติตะวันตก

มอสโก • รัสเซียเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะเหนือนาซีเยอรมนีเมื่อวันจันทร์ 

ด้วยการสวนสนามของกองทัพ เอเอฟพีรายงานว่า ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปู

ติน กล่าวปกป้องการบุกยูเครนของรัสเซีย พร้อมตำาหนิยูเครนและชาติตะวัน

ตก ปูตินกล่าวในตอนต้นของการเดินสวนสนามของทหารรัสเซียประจำาปีท่ี

จัตุรัสแดง เพื่อรำาลึกวันโซเวียตเอาชนะนาซีเยอรมนี บอกทหารรัสเซียใน

ยูเครนกำาลังต่อสู้เพื่อบ้านเกิดเมืองนอน, เพื่ออนาคตและจะได้ไม่มีใครลืม

บทเรียนจากสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ปูตินระบุว่าเจ้าหน้าท่ีในยูเครนเป็นพวกนี

โอนาซี และพันธมิตรชาติตะวันตกเตรียมการรุกรานดินแดนประวัติศาสตร์

ของเรา ซ่ึงรวมถึงภูมิภาคดอนบาสท่ีพูดภาษารัสเซียและคาบสมุทรไครเมีย 

ศรีลังกาสั่งเคอร์ฟิวหลังม็อบปะทะกัน

โคลัมโบ • ตำารวจศรีลังกาประกาศเคอร์ฟิวทั่วประเทศเมื่อวันจันทร์ หลัง

เกิดการปะทะกันระหว่างฝ่ายสนับสนุนรัฐบาลและฝ่ายขับไล่ที่มาชุมนุม

ด้วยความโกรธแค้นกับวิกฤตเศรษฐกิจครั้งเลวร้ายที่สุดที่เกิดขึ้นในประเทศ 

หลายเดือนมานี้ประชาชนทั้งเกาะต่างได้รับความทุกข์ร้อนจากการประกาศ

ตัดไฟฟ้าเป็นช่วงๆ, การขาดแคลนอาหาร, เชื้อเพลิงและยารักษาโรค ทำาให้

เกิดการประท้วงต่อต้านรัฐบาลมาเป็นเวลาหลายสัปดาห์ แต่ก็เป็นการชุม 

นุมโดยสันติ แต่จากเหตุการณ์ปะทะของม็อบ 2 ฝ่ายในกรุงโคลัมโบเมื่อวัน

จันทร์ โฆษกโรงพยาบาลโคลอมโบเนชั่นแนลเผยว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่าง

น้อย 78 คน เอเอฟพีรายงานว่า ฝ่ายท่ีภักดีต่อประธานาธิบดีโกตาบายา ราช

ปักษา ใช้ไม้และกระบองทำาร้ายผู้ประท้วงที่ปราศจากอาวุธที่มาตั้งแคมป์

ชุมนุมประท้วงนอกทำาเนียบประธานาธิบดีมาตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน ตำารวจ

ยิงแก๊สน้ำาตาและฉีดน้ำาแรงดันสูงเข้าใส่ผู้สนับสนุนรัฐบาลที่ฝ่าแนวตำารวจ

เพื่อทุบเต็นท์และโครงสร้างอื่นๆ ของฝ่ายผู้ชุมนุม

สตรีหมายเลข 1 สหรัฐเยือนยูเครน

บราติสลาวา • จิล ไบเดน สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของสหรัฐเยือนยูเครน

เมื่อวันอาทิตย์เพื่อพบ โอเลนา เซเลนสกา สุภาพสตรีหมายเลข 1 ของ

ยูเครนในวันแม่ของสหรัฐ ท่ีโรงเรียนแห่งหน่ึงซ่ึงเป็นท่ีพักพิงพลเรือนท่ีหนีภัย

สงคราม “ฉันต้องการที่จะมาในวันแม่ ฉันคิดว่าเป็นสิ่งสำาคัญที่จะแสดงให้

ชาวยูเครนเห็นว่าสงครามครั้งนี้ต้องยุติลง สงครามครั้งนี้โหดร้ายและชาว

สหรัฐยืนหยัดเคียงข้างชาวยูเครน” จิล ไบเดน กล่าว สุภาพสตรีหมายเลข 1 

ของสหรัฐติดเข็มกลัดขนาดใหญ่เป็นรูปของธงชาติยูเครนสีน้ำาเงินและเหลือง 

เธอเดินทางไปยูเครนโดยออกจากสโลวาเกีย ในส่วนหนึ่งของการทัวร์ภูมิ 

ภาคนี้ ซึ่งรวมถึงโรมาเนีย เจ้าหน้าที่สหรัฐนายหนึ่งที่เดินทางมาพร้อมกับ

จิล ไบเดน เผยว่า นี่เป็นการปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกของเซ

เลนสกานับตั้งแต่รัสเซียบุกยูเครน.

ลงคะแนน • เลนี โรเบรโด (ขวาสุด) ผู้สมัครชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีฟิลิปปินส์ ต่อแถวเพื่อรอลงคะแนนที่หน่วย

เลือกตั้งในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเมืองมากาเรา จังหวัดคามารีเนสซูร์ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม



กองทัพบอยคอต 

ไม่ให้เกียรติและลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อผู้ที่มีความบกพร่องทาง

ร่างกายหรือเจ็บป่วย

ทั้งนี้ กองทัพอากาศให้ความสำาคัญและ

ตระหนักในคุณค่าของสังคมไทยที่อยู่ร่วมกัน

อย่างให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายชัยวุฒิ ธนาคมา 

นุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) ให้สัมภาษณ์ถึง

กรณีที่นายศรีสุวรรณ จรรยา  เลขาธิการสมาคม

องค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย ไปยื่นเรื่องต่อ

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อขอ

ให้ร้องศาลสั่งปิดเว็บไซต์และแพลตฟอร์มขาย

สินค้าชื่อดังที่ปล่อยให้มีการเผยแพร่โฆษณาที่

มีเนื้อหาหมิ่นสถาบันว่า กระทรวงดิจิทัลฯ ได้

ติดตามเรื่องนี้ตั้งแต่ได้ทราบข่าว ว่ามีการโพสต์

ไม่เหมาะสมในแพลตฟอร์มชื่อดัง จึงได้รวบรวม

พยานหลักฐานจากทุกช่องทาง ยูทูบ เฟซบุ๊ก  

ทวิตเตอร์  พบว่ามี 42 ยูอาร์แอลที่แชร์ข้อมูล 

จึงได้ประสานงานกับแพลตฟอร์มให้ทำาการปิด

กั้น เทกดาวน์ ไปแล้ว และจะดำาเนินคดีตาม

กฎหมายให้ถึงที่สุดกับผู้มีความผิด และจะขอคำา

สั่งศาลสั่งปิดกั้นด้วยหากแพลตฟอร์มยังไม่ปิด

กั้น แต่คิดว่าน่าจะปิดได้หมดไม่มีปัญหา

ฝากเตือนไปยังอินฟลูเอนเซอร์ หรือผู้ที่

จะโพสต์ข้อความหรือคลิปต่างๆ รวมถึงเอเจนซี

โฆษณา อยากให้มีความระมัดระวังโพสต์ที่จะ

กระทบความรู้สึกของคนไทยหรือผิดกฎหมาย 

ผิดจรรยาบรรณสื่อในการโฆษณา จึงอยากให้

ทำางานด้วยความระมัดระวัง ไม่อยากให้เกิด

เหตุการณ์เช่นนี้อีก ทั้งนี้จะดำาเนินคดีตาม

กฎหมายให้ถึงที่สุดกับผู้กระทำาผิดทั้งหมด ไม่ว่า

จะเป็นนารา เครปกะเทย  ที่เป็นเจ้าของโพสต์, 

บริษัทโฆษณา, ตัวแพลตฟอร์ม ประกอบด้วย 3 

กลุ่มนี้ซึ่งต้องดำาเนินคดีทั้ง 3 กลุ่ม  ส่วนใครจะ

มีความผิดอย่างไรต้องดำาเนินไปตามกฎหมาย

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะเชิญบริษัทโฆษณา 

เอเจนซี มาทำาความเข้าใจรูปแบบการนำาเสนอ

หรือไม่ นายชัยวุฒิกล่าวว่า เป็นหน้าที่ของ

สมาคมโฆษณาที่มีมาตรฐานวิชาชีพ มีจรรยา

บรรณ ที่จะต้องดูแลกันเอง ตนเชื่อว่าเขาได้พูด

คุยกันอยู่แล้วในการบังคับใช้ มีจริยธรรมอย่าง

จริงจัง และควรมีบทลงโทษคนที่ฝ่าฝืนมาตรฐาน

จริยธรรมหรือจรรยาบรรณของสมาคมโฆษณา 

สื่อโฆษณา ซึ่งตนอยากให้พวกเขากำากับกันเอง

มากกว่า เพราะหากเราไปใช้อำานาจรัฐก็เท่ากับ

ไปแทรกแซง หรือทำาให้เขารู้สึกไม่สบายใจ ทาง

สมาคมเขาจะกำากับดูแลกันเอง ส่วนทางเราก็

คอยไปประสานงาน 

นายชัยวุฒิกล่าวว่า ไม่อยากให้เกิด

เหตุการณ์เช่นนี้อีก เพราะกระทบความรู้สึก

คนไทย โดยเฉพาะแพลตฟอร์มเองก็โดน

กระทบมาก ที่กระทำาไม่เหมาะสม คนไทยรับ

ไม่ได้ ถือเป็นอุทาหรณ์ให้แพลตฟอร์มหรือการ

ค้าออนไลน์การโฆษณาต่างๆ ที่จะต้องมีความ

ระมัดระวัง การกระทำาใดที่ผิดศีลธรรม ผิด

กฎหมาย ขัดความรู้สึกของคนไทย สังคมจะ

ลงโทษทั้งนั้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า มีบางฝ่ายเสนอ

ให้รัฐบาลออกกฎหมายการให้บริการดิจิทัล 

(Digital Services Act-DSA) ที่เหมือนกับ

กฎหมายของสหภาพยุโรป (อียู) เพื่อใช้มา

กำากับดูแลแพลตฟอร์มต่างๆ รมว.ดีอีเอสตอบ

ว่า กฎหมายที่จะดูแลเรื่องแพลตฟอร์มเรา

ได้ร่างแล้ว เพื่อให้มีมาตรฐานสากลเหมือน

ในยุโรป ขณะนี้อยู่ระหว่างคณะกรรมการ

ปฏิรูปกฎหมายกำาลังยกร่างซึ่งใกล้เสร็จแล้ว

จะได้เข้าสู่สภา แต่อย่างไรก็ตามเรามีพระราช

กฤษฎีกากำากับแพลตฟอร์มดิจิทัล ซึ่งได้เสนอ

เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีไปแล้ว ขณะนี้

อยู่ระหว่างสำานักงานกฤษฎีกาตรวจร่างก่อน

จะประกาศ ซึ่งจะมีการบังคับให้แพลตฟอร์ม

ดิจิทัล อีคอมเมิร์ซต่างๆ จะต้องมาจดแจ้งการ

ประกอบการ ต้องมีมาตรการควบคุมการใช้

งานไม่ให้ผิดกฎหมาย หรือกระทบต่อศีลธรรม

อันดีของประชาชน เพื่อมีมาตรการกำากับดูแล 

เช่น เขาต้องมีตัวแทนในประเทศไทย  มีอัลกอ

ริทึมที่เหมาะสมในการโพสต์หรือแชร์ มีการ

ควบคุมไม่ให้มีปัญหา กำากับดูแลโดยพระราช

กฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) กำากับแพลตฟอร์มดิจิทัลที่

จะออกเร็วๆ นี้ ซึ่งผ่านที่ประชุมคณะรัฐมนตรี

ไปแล้ว กฤษฎีกาตรวจร่างยังไม่เสร็จจึงยังไม่

ได้ประกาศใช้

นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษย

ชนแห่งชาติ กล่าวว่า คณะกรรมการสิทธิมนุษย

ชน (กสม.) มีความห่วงใยและเห็นว่า กรณีดัง

กล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการขาดความตระหนักรู้

เรื่องการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของ

ผู้อื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้พิการหรือทุพพลภาพ 

ซึ่งต่างมีคุณค่าในฐานะที่เกิดเป็นมนุษย์เช่น

เดียวกันกับบุคคลทั่วไป และไม่ว่าใครก็ไม่ควร

ปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยที่ทำาให้พวกเขามีคุณค่าที่ต่ำา

ลง เพราะแม้ว่าเราทุกคนจะมีสิทธิและเสรีภาพ

ในการแสดงออกอันเป็นสิทธิมนุษยชนขั้นพื้น

ฐาน แต่การใช้สิทธิและเสรีภาพเช่นว่านั้นจะ

ต้องไม่ละเมิดสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น หรือมีผล

ทำาให้ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้อยค่าลง

“การเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ของกันและกัน เป็นคุณค่าพื้นฐานสำาคัญที่

สังคมต้องร่วมกันสร้างความตระหนักรู้ และ

ไม่ยอมรับในการกระทำาอันเป็นการดูหมิ่นหรือ

ด้อยคุณค่าของผู้อื่น ซึ่ง กสม.ได้ให้ความสำาคัญ

กับเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดเมื่อ

วันที่ 2 พฤษภาคม ที่ผ่านมา กสม.เพิ่งมีมติให้

แจ้งข้อเสนอแนะไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

เรื่องคล้ายคลึงกัน คือกรณีการดูหมิ่นศักดิ์ศรี

คนอีสานในสื่อสังคมออนไลน์กลุ่มคลับเฮาส์ 

โดยหนึ่งในข้อเสนอคือให้มีการกำาหนดแนวทาง

ในการสร้างความตระหนักรู้ และค่านิยมที่ถูก

ต้องเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ 

ที่เคารพในความเป็นส่วนตัว เกียรติยศ ชื่อ

เสียงของผู้อื่น รวมถึงการรู้เท่าทันภัยจากสื่อ

ออนไลน์ด้วย” นายวสันต์กล่าว.

สมเด็จพุฒาจารย์

 

ผอ.พศ. ร่วมกันแถลงข่าวถึงประเด็นพระ

สงฆ์ ในปัจจุบันว่า ในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่าน

มาเกิดกรณีความเสื่อมเสียของพระสงฆ์ที่ ไม่

เอื้อต่อธรรมวินัย มหาเถรสมาคม (มส.) และ 

พศ.ไม่ได้นิ่งนอนใจนำาเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุม

ของ มส. ซึ่งปัจจุบันได้มีมติที่ 391/2565 เรื่อง
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ฝากขังโจรงัดตู้เซฟบ้านนายธนาคาร

กรุงเทพฯ • วันที่ 9 พ.ค.65 พล.ต.ท.สำาราญ นวลมา ผบช.น. แถลง

ข่าวจับกุมนายบรรจง ลิ้นจี่ หรือบี อายุ 37 ผู้ต้องหางัดตู้เซฟบ้าน

นายธนาคาร รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท ในเขตพื้นที่ สน.ห้วยขวาง 

โดยเหตุเกิดเมื่อวันที่ 15 เม.ย.65 เวลาประมาณ 23.32 น. ที่บ้านเลข

ที่ 551 ซอยรัชดานิเวศน์ แยก 9 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง 

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นบ้านของนายจุฑาศิษฐ์ เมฆวงศ์ตระการ 

นายธนาคาร ขณะที่ไปพักผ่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ต่อมาพนักงาน

สอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานจนสืบทราบตัวผู้กระทำาผิดได้คือ 

นายบรรจง ผู้ต้องหา และพนักงานสอบสวนได้ขอต่อศาลให้ออกหมาย

จับ จนเมื่อวันที่ 4 พ.ค.65 เจ้าหน้าที่ตำารวจสามารถติดตามจับกุม

นายบรรจงได้ที่ห้องพักคอนโดมิเนียม จังหวัดนนทบุรี ชั้นจับกุมและ

ชั้นสอบสวน ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพ ในความผิดฐานลักทรัพย์ใน

เคหสถานในเวลากลางคืน ต่อมาที่ศาลอาญา ถ.รัชดาภิเษก พนักงาน

สอบสวน สน.ห้วยขวางได้ส่งร้องฝากขังนายบรรจง ลิ้นจี่ หรือบี อายุ 

37 ปี ผู้ต้องหามาฝากขัง ในข้อหากระทำาผิดฐานลักทรัพย์ในเคหสถาน

ในเวลากลางคืนและข้อหาอื่นๆ เนื่องจากต้องสอบสวนพยานจำานวน 

5 ปาก รอผลการตรวจลายพิมพ์นิ้วมือและประวัติการต้องโทษของผู้

ต้องหาจากกองทะเบียนประวัติอาชญากร จึงขออนุญาตศาลฝากขัง

ผู้ต้องหานี้ ไว้ในระหว่างการสอบสวน มีกำาหนด 12 วัน นับแต่วัน

ที่ 9-20 พ.ค.2565 และท้ายคำาร้องพนักงานสอบสวนระบุว่า หากผู้

ต้องหายื่นคำาร้องขอปล่อยตัวชั่วคราว พนักงานสอบสวนขอคัดค้าน

การประกันตัว เกรงว่าผู้ต้องหาจะหลบหนียากที่จะติดตามตัว ศาล

พิจารณาคำาร้องแล้วอนุญาตให้ฝากขังได้

เปิดแล้วสะพานมิตรภาพ 3 นครพนม-คำาม่วน

นครพนม • ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้ากรณีรัฐบาล สปป.ลาว 

ประกาศผ่อนผันมาตรการในการเดินทางเข้า-ออก สปป.ลาว โดย

มีผลตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.2565 ประกอบกับทางไทยประกาศเปิด

ประเทศอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.65 จึงทำาให้บริเวณ

ด่านท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว เทศบาลเมืองนครพนม เกิดความ

คึกคักขึ้นมาทันที เพราะมีชาวลาวเดินทางมาสอบถามรายละเอียด

อย่างต่อเนื่อง ขณะที่ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว

แห่งที่ 3 (นครพนม-คำาม่วน) บ้านห้อม ต.อาจสามารถ อ.เมืองฯ 

จ.นครพนม ยังคงมีผู้ ใช้แรงงานข้ามชาติติดต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคน

เข้าเมืองจังหวัดนครพนม เพื่อประสานทางการลาวส่งรถมารับ

กลับภูมิลำาเนา ล่าสุดเวลา 11.00 น. วันที่ 9 พ.ค.65 พ.ต.อ.สม

เกียรติ สนใจ ผกก.ตม.นครพนม ได้เดินทางข้ามสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว แห่งที่ 3 ตามคำาเชิญของ ตม.ลาว เพื่อหารือในการเปิด

ด่านพรมแดน ทราบว่าเจ้าแขวงคำาม่วนมีคำาสั่งให้เปิดด่านสะพาน

มิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำาม่วน) ตั้งแต่เวลา 13.00 น. 

นี้เป็นต้นไป ยกเว้นท่าเทียบเรือการท่องเที่ยว เทศบาลเมือง

นครพนม ที่ให้ชะลอไว้ก่อน โดยได้ข้อสรุปเบื้องต้น คนไทยและยาน

พาหนะส่วนตัวสามารถเดินทางเข้า สปป.ลาว ผ่านสะพานมิตรภาพ

ไทย-ลาว แห่งที่ 3 และต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่รัฐบาลลาวกำาหนด.

พระภิกษุมีจริยวัตรไม่เหมาะสม ประพฤติ

ตนไม่เอื้อต่อพระธรรมวินัย ดังนี้ 1.กำาชับ 

ให้พระอุปัชฌาย์ปฏิบัติตามกฎมหาเถรสมาคม

และต้องเข้มงวดในการคัดกรองบุคคลที่

จะเข้ามาบรรพชาอุปสมบทอย่างเคร่งครัด 

2.กำาชับให้เจ้าอาวาส ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

ใกล้ชิดควบคุมพระภิกษุ สามเณรในปกครอง

ประพฤติตามพระธรรมวินัย กฎหมาย และกฎ

มหาเถรสมาคมอย่างเคร่งครัด และ 3.กำาชับ 

ให้เจ้าคณะผู้ปกครองในแต่ละระดับตรวจตรา

พระภิกษุผู้อยู่ในปกครองให้เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย หากพบเห็นหรือทราบข่าวเกี่ยว

กับพฤติกรรมที่ ไม่เหมาะสมให้ดำาเนินการ

แก้ปัญหาให้ยุติโดยเร็ว โดยไม่ต้องรอรับรอง

รายงานการประชุม 

เมื่อถามถึงความคืบหน้าการสืบสวน

อดีตพระกาโตะ นายอนุชากล่าวว่า มส.ได้มีมติ

มอบหมายให้ประธานฝ่ายปกครองของ มส. คือ 

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดไตรมิตร

วิทยารามวรวิหาร ตั้งคณะกรรมการกำาหนด

หลักเกณฑ์และกำาหนดโทษแก่พระที่ปฏิบัติไม่

เหมาะสม และเจ้าคณะผู้ปกครองที่ ได้ปล่อย

ปละละเลยให้มีการประพฤติไม่เหมาะสมเกิดขึ้น 

ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของการพิจารณาในเรื่อง

ของบทลงโทษ แต่ในส่วนของอดีตพระกาโตะ

นั้น ได้ดำาเนินการตรวจสอบอยู่ทั้งในส่วนของ

ทางธรรมและทางโลก ยืนยันว่าจะตรวจสอบ

อย่างเข้มงวดไม่มีการช่วยเหลืออย่างแน่นอน 

และสอบไปจนถึงการปาราชิกก่อนที่พระกาโตะ

จะสึกในภายหลัง ทั้งนี้ขาดจากความเป็นพระ

ตั้งแต่กระทำาผิดพระวินัย และไม่สามารถกลับ

มาบวชได้อีก 

เมื่อถามถึงกรณีลัทธิพิลึก พศ.สามารถ

เข้าไปตรวจสอบได้หรือไม่ นายอนุชากล่าว

ว่า พศ.ไม่เกี่ยวข้องกับลัทธิที่มีอยู่ หรือความ

เชื่อของคนที่ปฏิบัติตามความเชื่อนั้นๆ ส่วนตัว

มองว่าเกี่ยวข้องกับฝ่ายปกครองที่จะตรวจสอบ 

โดยลัทธิสามารถตั้งเป็นมูลนิธิ หรือสมาคมเพื่อ

ทำาคุณงามความดีให้สังคมได้ แต่หากตั้งขึ้นมา

แล้วสร้างความเดือดร้อนก็เป็นหน้าที่ของฝ่าย

ปกครอง ส่วนในเรื่องของศาสนาและความเชื่อ 

หากผู้ใดอยากจดแจ้งสามารถยื่นเรื่องไปที่กรม

การศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมได้ หลังจากนี้

สำานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด (พศจ.) จะ

ประชุมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสอดส่อง

ร่วมกับผู้ปกครอง เพื่อเข้มงวดกวดขันและเป็น

หูเป็นตา ทำาให้การปกครองของพระภิกษุนั้น

เป็นไปด้วยความราบรื่นและถูกต้อง 

ด้านนายสิปป์บวรกล่าวถึงกรณีการตรวจ

สอบเส้นทางการเงินของแต่ละวัดว่า ในเรื่องการ

จัดทำาบัญชีของวัด ปัจจุบันทุกวัดเป็นลักษณะ

บัญชีพื้นฐานรายรับ-รายจ่าย ส่วนวัดที่มีความ

พร้อมก็ได้จัดทำาบัญชีเต็มรูปแบบ ซึ่งเรามีการ

ประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับเจ้าคณะ

ปกครองในการให้วัดต่างๆ ต้องรายงานสถานะ

การเงินของวัดมายัง พศ. อีกส่วนหนึ่งแต่ละวัด

ต้องรายงานเจ้าคณะผู้ปกครองตามลำาดับ  

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๑๗๗/๒๕๖๕

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางยุพา พิณสุรงค สรรพากรภาค (ผูอํานวยการสูง) สํานักงานสรรพากร

ภาค ๓ กรมสรรพากร ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากร โจทก ไดย� นฟอง หางหุนสวนจํากัด หม� นทวีชัย

กอสราง ที่ ๑ นายสําราญ ล้ําเลิศ ในฐานะหุนสวนผูจัดการ ที่ ๒ จําเลย วาจําเลยเปนหนี้โจทกในมูลหนี้ตามคํา

พิพากษา รวมจํานวน ๗,๒๓๕,๕๔๔.๗๔ บาท (ยังไมรวมเงินเพิ่มใหมตามกฎหมาย) และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดย

มีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐานของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ 

(๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยทั้งสองเด็ดขาดและพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสง

หมายเรียก และสําเนาคําฟองใหจําเลยที่ ๑ ไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให หางหุนสวนจํากัด หม� นทวีชัยกอสราง จําเลยที่ ๑ ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลได

นัดพิจารณา ในวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยที่ ๑ ไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและ

ขอรับสําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

ประกาศศาลลมละลายกลาง

เร� อง  ใหจําเลยทราบกําหนดวันนัดพิจารณา

และรับสําเนาคําฟองคดีลมละลาย

--------------------------------------------

       คดีหมายเลขดําที่ ล๑๔๖๓/๒๕๖๕

 

 ดวย กรมสรรพากร โดยนางสมจิตร ฉันททอง สรรพากรภาค ๑ กรมสรรพากร โจทก ไดย� นฟอง บริษัท 

เมธาพร มารีน (๒๐๐๘) จํากัด จําเลย วาจําเลยเปนหน้ีโจทกในมูลหน้ีตามคําพิพากษา รวมจํานวน ๗,๘๖๓,๗๑๐.๔๗ บาท 

(เงินเพิ่มเต็มตัวภาษีอากรแลว) และจําเลยมีหนี้สินลนพนตัวโดยมีสินทรัพยไมพอกับหนี้สินและตองตามขอสันนิษฐาน

ของพระราชบัญญัติลมละลายพุทธศักราช ๒๔๘๓ มาตรา ๘ (๕)(๙) ขอใหศาลมีคําสั่งพิทักษทรัพยของจําเลยเด็ดขาด

และพิพากษาใหเปนบุคคลลมละลาย แตการสงหมายเรียกและสําเนาคําฟองใหจําเลยไมสามารถกระทําได

 จึงประกาศให บริษัท เมธาพร มารีน (๒๐๐๘) จํากัด จําเลย ทราบแทนการสงหมายเรียกวา ศาลไดนัด

พิจารณา ในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา ใหจําเลยไปศาลตามกําหนดนัดดังกลาวและขอรับ

สําเนาคําฟองเร� องนี้ ไดที่งานเก็บสํานวนศาลลมละลายกลาง                  

   

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕ 

(นางสาวสาริศา หานประเสริฐ)

เจาพนักงานศาลยุติธรรมชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติราชการแทน

ผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

                               

สํานักอํานวยการประจําศาลลมละลายกลาง

สวนชวยอํานวยการ งานสารบรรณคดี

โทร ๐ ๒๑๔๑ ๑๕๕๘-๙    โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๗๐๑

E-mail : bkcc@coj.go.th

พิษณุโลก • เมื่อเวลา 13.30 น. 

วันที่ 9 พ.ค. พ.ต.ท.เสน่ห์ พรมรัตน์  

สว. (สอบสวน) สภ.นครไทย จ.พิษณุโลก 

รับแจ้งมีเหตุคนถูกอาวุธปืนเสีย

ชีวิตที่บ้านเลขที่ 5 หมู่ที่ 18 บ้านหัว

นา ต.เนินเพิ่ม จึงเดินทางไปตรวจ

สอบพร้อม พ.ต.ท.หญิงเรณุกา 

หมอนแพร แพทย์เวร รพ.สมเด็จ

พระยุพราชนครไทย และเจ้าหน้าที่

หน่วยกู้ภัยมูลนิธิมิตรภาพมงคล

ธรรม ที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้ชั้นเดียว

ยกพื้นสูง มีร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย 

1 ราย นอนหงายจมกองเลือดอยู่

กับพื้นบ้าน ทราบชื่อคือ ด.ช.ธีระ

เดช พาพีระ อายุ 14 ปี มีบาดแผล

ถูกกระสุนปืนที่ท้ายทอยเป็นรูขนาด

ใหญ่ คาดว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำา

กว่า 1 ชม.

ตำารวจสอบสวนนายอานนท์ 

พาพีระ อายุ 37 ปี บิดาผู้เสียชีวิต 

ทราบว่าขณะเกิดเหตุตนไปส่งป้าที่

บ้านพักซึ่งอยู่อีกหมู่บ้านหนึ่ง โดยที่

บ้านมี ด.ช.ธีระเดช ผู้เสียชีวิต อยู่

กับ ด.ช.ธีราทร พาพีระ อายุ 12 ปี 

น้องชายเพียงสองคน ระหว่างนั้น 

บุตรชายคนเล็กที่อยู่กับบุตรชายคน

โตเล่าให้ฟังว่า พี่ชายได้นำาปืนแก๊ป

ยาวของตนที่เก็บไว้ในห้องครัวชั้น

ล่างออกมาเล่นกับน้องชาย แล้ว

ปืนหลุดมือกระแทกกับพื้นบ้านเป็น

เหตุให้ปืนลั่นกระสุนถูกพี่ชายจน

เสียชีวิต และด้วยความตกใจได้นำา

ปืนไปเก็บไว้ที่ห้องครัวเหมือนเดิม 

พร้อมล้างเลือดที่เปื้อนตนเอง แล้ว

นั่งรอตนจนกลับมา เมื่อตนกลับมา

ถึงบ้านก็ไม่สามารถช่วยเหลือได้

แล้ว จึงแจ้งเหตุให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ 

และแจ้งให้ตำารวจมาตรวจสอบ

เบื้องต้นตำารวจให้เจ้าหน้าที่

กู้ภัยนำาศพส่งให้แพทย์ชันสูตรโดย

ละเอียดอีกครั้งที่นิติเวช รพ.สมเด็จ

พระยุพราชนครไทย ก่อนมอบ

ศพให้ญาตินำาไปบำาเพ็ญกุศลตาม

ประเพณี และจะทำาการสืบสวน

สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเพื่อ

ดำาเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

ต่อไป.

พี่น้องเล่นปืนพ่อ

พลาดกระสุนลั่น

ใส่คนโตเสียชีวิตขอนแก่น • ตร.ทท.ร่วม บก.ป. 

รวบ “ออยร้อยหน้า” เท้าแชร์ 

“บ้านร่ำารวย” หลังซ่อนตัวภาย 

ในบ้านพักที่ขอนแก่น พบหมาย

จับต่างๆ ทั่วไทย ผู้เสียหายนับ

ร้อยราย มูลค่าความเสียหาย

หลายสิบล้านบาท ขณะที่ โรง

พักต่างๆ ทยอยขออายัดตัวแล้ว

วันที่ 9 พ.ค.2565 พ.ต.อ. 

วิ เ ชี ย ร  วชิ ร แสง ไพ โ รจน์   

ผกก.1 บก.ทท.2 (ตำารวจท่อง

เที่ยวขอนแก่น) พร้อมด้วย 

พ.ต.ท.ปิยะพงษ์ เอนสาร รอง 

ผกก.1 บก.ทท.2, พ.ต.ท.วโรดม 

ใบเรือ สว.กก.1 บก.ทท. พร้อม

เจ้าหน้าที่ตำารวจ ชุดสืบสวน 

กก.2 บก.ป. และชุดสืบสวน 

กก.1 บก.ทท.2 นำาหมายศาล

ค้นของศาล จ.ขอนแก่น ที่   

ค.152/2565, หมายจับศาล 

จ.จันทบุรี ที่ 221/2564 ใน

ข้อหาฉ้อโกงประชาชนและกู้ยืม

เงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน 

และหมายจับของศาลอาญา

มีนบุรี ที่ จ.808/2564 ในข้อหา

ฉ้อโกงประชาชนและกู้ยืมเงินที่

เป็นการฉ้อโกงประชาชนและ

ภูเก็ต • เมื่อวันที่ 9 พ.ค.2565 

นายแพทย์วีระศักดิ์ หล่อทองคำา 

ผู้อำานวยการโรงพยาบาลวชิระ

ภูเก็ต กล่าวว่า กรณีมีข่าวฉีด

วัคซีนเด็กแล้วตาบอดนั้น ขอ

ชี้แจงว่า ผู้ป่วยชื่อเด็กชายนนท

พัทธ์ แซ่อ๋อง อายุ 12 ปี มาฉีด

วัคซีนโควิดก่อนที่จะมีอาการ

ไม่สบายประมาณ 10 วัน หลัง

จากนั้นมีไข้ และสุดท้ายสรุปว่า

เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันจาก

เชื้อแบคทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส 

ออเรียส และไซนัสลามไปที่

กระบอกตา ลามไปที่ฐานสมอง 

เข้าที่สมองทำาให้เยื่อหุ้มสมอง

อักเสบจนสูญเสียสายตา

ปัจจุบันแพทย์ยังติดตาม

ดูแล ดังนั้นเรื่องที่เกิดขึ้นเป็น

เรื่องที่เกิดร่วมกัน แต่ไม่ได้เกิด

จากสาเหตุที่ ฉีดวัคซีนทำาให้

ตาบอด แต่เป็นการติดเชื้อแบค

ทีเรียสแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส 

ได้ลามไปทำาให้เส้นประสาทตา

ถูกทำาลาย เป็นเหตุทำาให้ตาบอด 

ทีมแพทย์นัดเด็กมาดูแลต่อเนื่อง

ในการฟื้นฟู ทำาให้สามารถช่วย

เหลือตัวเองได้ ฝึกการดูแลใน

ชีวิตประจำาวัน และวางแผนไป

ที่โรงเรียนสอนคนตาบอด ที่จะ

ส่งต่อให้ผู้เชี่ยวชาญที่ รพ.สงขลา

นครินทร์ดูแลให้ความเห็นเพิ่ม

เติม นัดดูแลเด็กและครอบครัว 

และทีมจังหวัดได้ให้พัฒนาสังคม

และความมั่นคงของมนุษย์ช่วย

ดูแลในเรื่ อ ง เศรษฐกิจและ

สังคม” นายแพทย์วีระศักดิ์กล่าว

ด้านแพทย์หญิงวิทิตา 

แจ้งเอี่ยม รอง ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต 

กล่าวว่า ในกรณีนี้ ได้ประชุม

กันและมีความเห็นตรงกับคณะ

กรรมการพิจารณาในส่วนที่

พิจารณาค่าเยียวยาที่มีผลข้าง

เคียงจากการได้รับวัคซีน ได้

ส่งเรื่องนี้ ไปที่คณะกรรมการ

พิจารณาของกระทรวงสาธารณ 

สุข มีการพิจารณาและส่งมา

ว่า การที่ ได้รับวัคซีนกับการที่

ป่วยเป็นเหตุการณ์ที่เกิดร่วมกัน

เท่านั้น บังเอิญมาเกิดในช่วง

เวลาที่ ใกล้กัน ไม่ใช่ฉีดวัคซีน

แล้วทำาให้ป่วย ส่วนกรณีนี้คงมี

การช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทุก

ภาคส่วน

ขอให้ผู้ปกครองก่อนนำา

เด็กมารับวัคซีน อยากให้เด็ก

ทุกคนไม่มีอาการป่วย ไข้ หวัด 

ไอ จาม น้ำามูก ท้องเสีย ขอให้

หายจากอาการเหล่านั้นก่อน

ล่วงหน้า 14 วันถึงมารับวัคซีน 

และหลังจากฉีดวัคซีนไป 7 วัน 

พยายามอย่าให้เด็กออกกำาลัง

กายหนัก จะทำาให้หัวใจทำางาน

หนัก มี โอกาสเกิดกล้ามเนื้อ

หัวใจอักเสบที่เจอผลข้างเคียง

ในเด็กได้บ่อย.

หมอชี้เด็ก12ปีตาบอดไม่เกี่ยวฉีดวัคซีน

จับ‘ออยร้อยหน้า’เท้าแชร์บ้านร่ำารวย

โดยทุจริต นำาเข้าข้อมูลอันเป็น

เท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เข้า

ทำาการจับกุมตัว น.ส.สิริธร ตรัน

เจริญ อายุ 27 ปี อยู่บ้านเลข

ที่ 4/4-5 ถ.นิกรสำาราญ ต.ใน

เมือง อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น ขณะ

กำาลังหลบซ่อนตัวอยู่ภายในบ้าน

พักเลขที่ 551 ม.8 ต.บ้านเป็ด 

อ.เมืองฯ จ.ขอนแก่น โดยผู้ต้องหา

ยืนยันว่าเป็นบุคคลตามหมาย

ค้นและหมายจับจริง

พ.ต.อ.วิเชียรกล่าวว่า จาก

การสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับ

สารภาพตลอดทุกข้อกล่าวหา 

และทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานไป

ยังสถานีตำารวจที่ออกหมายจับผู้

ต้องหารายดังกล่าวแล้ว ซึ่งเบื้อง

ต้นตรวจสอบพบว่าผู้ต้องหา

รายนี้มีหมายจับรวมทั้งหมด  

7 หมาย ในความผิดฐานฉ้อโกง

ประชาชน, กู้ยืมเงินที่เป็นการ

ฉ้อโกง และนำาเข้าข้อมูลอัน

เป็นเท็จสู่ระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่ง

ชุดสืบสวนร่วมตำารวจท่องเที่ยว

และกองปราบปรามได้ประสาน

งานไปยังสถานีตำารวจที่ต้องการ

ตัวผู้ต้องหาแล้ว และทราบว่า 

สภ.เมืองจันทบุรี และ สภ.แก่ง

หางแมว ประสานขออายัด

ตัวและส่งเจ้าหน้าที่ตำารวจมา

ประสานตัวแล้ว

“ผู้ต้องหาเป็นที่รู้จักกัน

ในชื่อ ออยร้อยหน้า ที่ได้ก่อเหตุ

หลอกลวงผู้เสียหายให้นำาเงิน

มาลงทุนกับตนเองทางออนไลน์ 

โดยให้ผลตอบแทนที่มีอัตรา

ดอกเบี้ยสูงกว่าที่สถาบันการเงิน

กำาหนด รวมทั้งให้ผลตอบแทน

เป็นทองคำารูปพรรณควบคู่กัน

ไปด้วย โดยตั้งกลุ่มเพจและไลน์

ในชื่อ บ้านร่ำารวยออมเงินออม

ทอง, ออมเงินออมทอง 8, บ้าน

ร่ำารวย และอีกหลายรายชื่อ โดย

มีพฤติกรรมแนะนำาให้ผู้เสียหาย

ร่วมออมเงินออมทองกับตนเอง 

ที่มีลักษณะการหลอกลวงให้คน

หลงเชื่อที่แตกต่างกันไป เช่น 

หากลงทุนกับบ้านร่ำารวยออม

เงินออมทอง 100,000 บาท จะ

ได้รับเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยคืน

เป็นเงินจำานวน 124,000 บาท 

และทองคำาอีก 1 สลึงภายใน 3 วัน 

ซึ่งมีผู้เสียหายที่ทราบข่าว

การจับกุมได้มาชี้ตัวแล้ว 20 คน 

มูลค่าความเสียหายรวมหลาย

ล้านบาท แต่จากการตรวจสอบ

พฤติกรรมจากเพจและไลน์ที่

ผู้ต้องหาได้ติดต่อกับผู้เสียหาย 

พบว่ามีคนหลงเชื่อร่วมลงทุน

นับ 100 ราย มูลค่าความเสีย

หายหลายสิบล้านบาท และทันที

ที่หลอกลวงเสร็จ ออยร้อยหน้าก็

จะปิดเพจและไลน์ทันที”.

อ่านต่อหน้า 16
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง
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สมเด็จพุฒาจารย์

 

นายสิปป์บวรกล่าวถึงอดีตพระกา

โตะว่า มีการรับสารภาพว่าได้เสพเมถุน 

ซึ่งตามหลักศาสนาถ้าพระเสพเมถุนถือ

เป็นหนึ่งในความผิดปาราชิกทันที และถ้า

ปาราชิกจะพ้นจากการเป็นพระสงฆ์ โดย

อัตโนมัติ ไม่ต้องลาสิกขา พ้นตั้งแต่ที่ลงมือ

เสพเมถุนแล้ว เมื่อถามย้ำาว่า แสดงว่ามี

ผลตั้งแต่บนสันเขื่อนแล้วใช่หรือไม่ นาย

สิปป์บวรกล่าวว่า ใช่และจะกลับมาบวช

ในพระพุทธศาสนาอีกไม่ได้ เพราะถือเป็น

บุคคลต้องห้าม  

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐ 

มนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเกิดลัทธิพิลึกให้

กินอึกินฉี่แก้ โรคที่ จ.ชัยภูมิ ภาครัฐสามารถ

เข้าดำาเนินการอย่างไรได้บ้างว่า ดำาเนิน

การได้ เพราะถึงแม้จะเป็นเรื่องของความ

เชื่อ แต่ก่อให้เกิดอันตราย  เรื่องนี้จัดการ

ได้ อย่างไรก็ตามตนจะรีบไปสอบถามราย

ละเอียด

เมื่อช่วงค่ำาวันที่ 8 พ.ค. ที่ห้องสอบ 

สวนชั้น 2 สภ.เมืองนครศรีธรรมราช 

พ.ต.ท.อาคม จ้อนนุ้ย รอง ผกก.(สอบสวน)  

ได้เชิญนายพงศกร จันทร์แก้ว อายุ 23 

ปี หรือ “สมีกาโตะ”  มาสอบสวนปากคำา 

ในคดีที่ถูกนายยุทธนา แต่งวงศ์ นายก

สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นายไพฑูรย์ อินทศิลา อุปนายก/ประธาน

ศูนย์ข่าวนคร 24 ชม. สมาคมสื่อมวลชน

นครศรีธรรมราช แจ้งความดำาเนินคดี 

กรณีระบุกลางรายการโหนกระแสทางช่อง 

3 ว่า ได้จ่ายเงิน 3 แสนบาทให้นักข่าวใน

ท้องถิ่น จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเคลียร์ปิด

ข่าวคลิปฉาวเสพเมถุนสีกาตอง 

โดยนายพงศกรได้เดินทางมาพร้อม

บิดา ซึ่งเป็นอดีตข้าราชการตำารวจวัย 62 

ปี เข้าพบ พ.ต.ท.อาคม ทันทีที่ผู้ฟ้องร้อง

ทั้งสองเดินเข้าไปในห้องพบ พ.ต.ท.อาคม

กำ าลั งสอบปากคำ าสมี กา โตะอยู่ อย่ า ง

เคร่งเครียด อดีตพระกาโตะได้หันมาเผชิญ

หน้ากับนายยุทธนาและนายไพฑูรย์ แล้ว

ยกมือไหว้ขอโทษอย่างอ่อนน้อมและสำานึก

ผิด ก่อนจะกล่าวว่าตนต้องกราบขอโทษ

และยอมรับผิด ตนไม่ได้ตั้งใจกล่าวหา แต่

ตนถูกพระคนกลางโทร.มาเร่งบอกว่าเรื่อง

แดงขึ้นมาแล้ว ต้องรีบเอาเงินไปเคลียร์นัก

ข่าว 3 แสนเพื่อไม่ให้เรื่องฉาวไปมากกว่า

นี้ จึงนำาเงินสดไปโอนเข้าบัญชีส่วนตัว และ

โอนเข้าบัญชีพระดอนในบัญชีธนาคารกรุง

ไทยไป 3 แสนบาท เพิ่งมาสอบถามวันที่

โฟนอินในรายการโหนกระแส จึงรู้ว่าพระ

ดอนไม่ได้จ่ายเงินเคลียร์นักข่าว

ด้านนายยุทธนาและนายไพฑูรย์

กล่าวว่า พร้อมให้อภัยอดีตพระกาโตะ และ

ให้กำาลังใจในการต่อสู้ชีวิตและทำาความดี

ต่อไป เมื่อได้พูดคุยเปิดใจกันทุกเรื่องทำาให้

รู้สึกเอ็นดูสงสาร เพราะดูเหมือนเขาจะตก

เป็นเหยื่อทั้งสีกาตองและพระดอน ปัญหา

ตอนนี้คือติดต่อพระดอนไม่ได้ อยากจะพบ

และเปิดใจพูดกับพระดอนให้เคลียร์เหมือน

กับกาโตะ. 

ตรึงดีเซล

นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท ผู้อำานวย

การสำานักงานนโยบายและแผนพลังงาน 

(สนพ.) กล่าวว่า ขณะนี้กรมธุรกิจพลังงาน 

(ธพ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่าง

พิจารณาแนวทางปรับลดสัดส่วนการผสม

ไบโอดีเซล (B100) ในน้ำามันดีเซลลงมา

อยู่ที่ B3 จากปัจจุบันอยู่ที่ B5 มั่นใจจะได้

ข้อสรุปเร็วๆ นี้ เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะ

กรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) 

พิจารณาก่อนเสนอให้ ครม.พิจารณาเห็น

ชอบ 

นายสมเกียรติ กิมาวหา รองผู้จัด 

การธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ศูนย์วิจัย

และพัฒนานวัตกรรม ธ.ก.ส.คาดการณ์

ราคาสินค้าเกษตรในเดือน พ.ค.65 โดย

สินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคาปรับตัวสูง

ขึ้น ได้แก่ ข้าวเปลือกเจ้าความชื้น 15% 

ราคาอยู่ที่  8,546-8,719 บาท/ตัน เพิ่มขึ้น

จากเดือนก่อน 1.08-3.14%, ข้าวเปลือกเจ้า

หอมมะลิ ราคาอยู่ที่  11,904-12,130 บาท/

ตัน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 1.61-3.55% 

เน่ืองจากภาวะความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย                                                                

กับยูเครน ทำาให้ประเทศผู้นำาเข้ามีความ

ต้องการข้าวเพื่อเพ่ิมความม่ันคงทางอาหาร 

และใช้เป็นสินค้าทดแทนข้าวสาลีและ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับค่าเงินบาท

อ่อนตัว ส่งผลให้ข้าวไทยสามารถแข่งขัน

กับคู่แข่งได้ ส่วนข้าวเปลือกเหนียวเมล็ด

ยาว ราคาอยู่ที่ 8,793-8,830 บาท/ตัน เพิ่ม

ขึ้นจากเดือนก่อน 0.20-0.62% ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ราคาอยู่ที่ 9.62-9.69 บาท/

กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.28-1.06% 

ยางพาราแผ่นดิบชั้น 3 ราคาอยู่ที่ 62.27-

63.34 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

0.61-2.34% มันสำาปะหลัง ราคาอยู่ที่ 

2.40-2.50 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

0.84-5.04% 

กุ้งขาวแวนนาไม ราคาอยู่ที่ 153.55-

155.51 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้นจาก

เดือนก่อน 1.02-2.31% เนื่องจากภาวะ

ต้นทุนอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น ส่งผลให้

เกษตรกรลดปริมาณการเลี้ยงกุ้งลง ขณะที่

ความต้องการส่งออกเพิ่มขึ้น  และการผ่อน

คลายมาตรการโควิดส่งผลดีต่อการบริโภค

กุ้งในประเทศ, สุกร ราคาอยู่ที่ 93.43-

95.83 บาท/กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 

4.11-6.78% เนื่องจากต้นทุนการเลี้ยงสุกร

เพิ่มสูงขึ้น จากปัจจัยราคาวัตถุดิบอาหาร

สัตว์และต้นทุนค่าขนส่งที่เพิ่มขึ้น ประกอบ

กับปัญหาสภาพอากาศร้อนทำาให้สุกรเจริญ

เติบโตช้า ผลผลิตเนื้อสุกรออกสู่ตลาด

น้อย และโคเนื้อ ราคา 100-105 บาท/

กก. เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน  0.32–5.34% 

เนื่องจากมาตรการผ่อนคลายการเดินทาง

เข้าประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ และ

การเฉลิมฉลองเทศกาลฮารีรายออิดิ้ลฟิตรี

หลังการถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม ทำาให้

ความต้องการบริโภคเนื้อโคปรับตัวเพิ่มขึ้น

ด้านสินค้าเกษตรที่มีแนวโน้มราคา

ปรับตัวลดลง ได้แก่  ปาล์มน้ำามัน ราคา 

9.63-9.75 บาท/กก. ลดลงจากเดือนก่อน 

1.11-2.33% เนื่องจากเป็นช่วงที่ผลผลิต

ปาล์มน้ำามันออกสู่ตลาดเป็นจำานวนมากใน

ช่วงไตรมาส 2 (เม.ย.-มิ.ย.65) อยู่ที่ 5.75 

ล้านตัน คิดเป็น 32.73% ของปริมาณ

ผลผลิตทั้ งหมดต่อปี  นอกจากนี้ ตาม

นโยบายรัฐมีการปรับสัดส่วนไบโอดีเซล

จาก 7% เหลือ 5% ส่งผลให้สต๊อกน้ำามัน

ปาล์มดิบเพิ่มสูงขึ้น.

สธ.จับตา

ขณะที่สถานการณ์ โลกมียอดผู้ติดเชื้อ

สะสม 517,260,241  ราย เสียชีวิตสะสม 

6,276,465 ราย

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.ศุภ

กิจ ศิริลักษณ์  อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์

การแพทย์  แถลงความคืบหน้าการเฝ้า

ระวังสายพันธุ์ โควิด-19 ในไทยว่า ช่วง 

2 สัปดาห์ที่ผ่านมาไวรัสโควิด-19 ที่พบ

ในประเทศไทยเป็นสายพันธุ์ โอมิครอน

ทั้งหมดแล้ว โดยเป็นสายพันธุ์ย่อย BA.2 

สัดส่วน 97.6% สำาหรับสายพันธุ์ผสมนั้น

ปัจจุบันหน่วยงานฐานข้อมูลกลางโควิด

โลก หรือ GISAID ยังไม่ประกาศยืนยัน

ว่าตัวอย่างที่ ไทยส่งไปให้ทดสอบเป็นสาย

พันธุ์ผสม ทั้งนี้ที่ผ่านมาประเทศไทยส่งตัว

อย่างต้องสงสัยไปยัง GISAID จำานวน 12 

ตัวอย่าง แบ่งเป็น XM  8 ตัวอย่าง XN 3 

ตัวอย่าง และ XE 1 ตัวอย่าง

“ขณะนี้หน่วยงานของไทยโฟกัสการ

เฝ้าระวังไวรัสโควิด-19 จำานวน 3 สายพันธุ์ 

คือ BA.4, BA.5 และ  BA.2.12.1 เช่นเดียว

กับหน่วยงานสาธารณสุขทั่วโลก  เนื่องจาก

สายพันธุ์ BA.4 และ BA.5 มีข้อมูลว่าแม้

เคยติดเชื้อสายพันธุ์ BA.1 แล้ว ภูมิคุ้มกัน

ในร่างกายจะไม่สามารถป้องกัน 2 สาย

พันธุ์นี้ ได้รวมถึง BA.2 ด้วย  เว้นแต่กรณี

เคยติดเชื้อสายพันธุ์ BA.1 และได้รับวัคซีน

ด้วยจึงจะพอป้องกันได้ โดยในไทยเคยพบ

ผู้ติดเชื้อ  BA.5 จำานวน 1 ราย เมื่อเดือน 

เม.ย.65 เป็นชาวบราซิล ปัจจุบันรักษาหาย

และเดินทางกลับประเทศแล้ว” นพ.ศุภกิจ                                                          

ระบุ 

นพ.ศุภกิจระบุว่า ส่วนสายพันธุ์  

BA.2.12.1 นั้น ปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลมาก

พอ แต่จากตำาแหน่งการกลายพันธุ์อาจ

ทำาให้สามารถหลบภูมิคุ้มกันได้ดีขึ้น อีกทั้ง

แนวโน้มการระบาดทั่วโลกยังเพิ่มขึ้น โดย

มีผู้ติดเชื้อประมาณ  1.2 หมื่นราย ส่วนใน

ไทยยังไม่พบผู้ติดเชื้อ มีเพียงผู้ติดเชื้อสาย

พันธุ์ BA.2.12 จำานวน 2 ราย เมื่อเดือน 

เม.ย.65 เป็นชาวอินเดียและแคนาดา โดย

ได้อัปเกรดศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 15 

แห่งทั่วประเทศ ให้สามารถตรวจแยกสาย

พันธุ์ ได้ โดยไม่ต้องส่งตัวอย่างมาที่ส่วน

กลาง และโฟกัสการเก็บตัวอย่างจากชาว

ต่างชาติมากเป็นพิเศษ” นพ.ศุภกิจระบุ 

วันเดียวกัน นพ.โอภาส การย์กวิน

พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ที่

ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการ

แพทย์และสาธารณสุขลดระดับเตือนภัย

โควิด-19  จากระดับ 4 เป็นระดับ 3 ทุก

จังหวัดทั่วประเทศ เนื่องจากจังหวัดส่วน

ใหญ่ของประเทศเริ่มมีแนวโน้มพบผู้ติด

เชื้อลดลง โดยเริ่มเปลี่ยนผ่านจากระยะ 

Plateau (23  จังหวัด) เข้าสู่ระยะ Declining 

(54 จังหวัด) ตามเกณฑ์พิจารณาเปลี่ยน

ผ่านสู่ระยะ Post-pandemic หรือโรค

โควิด-19 กลายเป็นโรคติดต่อทั่วไป/โรค

ประจำาถิ่น หลังสงกรานต์แนวโน้มพบผู้ติด

เชื้อและผู้ป่วยกำาลังรักษาไม่เพิ่มขึ้น ผู้ป่วย

หนักเริ่มมีแนวโน้มลดลงในหลายจังหวัด 

การลดระดับเป็นระดับ 3 เป็นการเตือนภัย

ของกระทรวงสาธารณสุข ไม่เกี่ยวข้องกับ

มาตรการของ ศบค.แต่อย่างใด

“ขณะเดียวกันให้ทุกจังหวัดจัดทำา

แผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเข้าสู่

ระยะ Post-pandemic  (Endemic 

approach) เพื่อการมีส่วนร่วมของสถาน

ประกอบการ หน่วยงานภาครัฐ และ

ประชาชน ในมิติด้านเศรษฐกิจและสังคม 

เร่งบริหารจัดการและเตรียมความพร้อม

ตามมาตรการการเข้าสู่ โรคประจำาถิ่นที่

มีแนวโน้มเร็วกว่าที่คาดไว้ล่วงหน้า จาก

ความร่วมมือของประชาชนทุกคน ทั้งนี้

แต่ละจังหวัดสามารถเข้มมาตรการเพื่อ

เตรียมพร้อมให้ไทยเข้าสู่การเป็นโรคประ 

จำาถิ่นได้” นพ.โอภาสกล่าว

นพ.โอภาสกล่าวว่า สำาหรับการเลือก

ต้ังท่ีใกล้จะถึงน้ี  กรมควบคุมโรคจะใช้วิธีการ

และหลักการเดียวกันกับการจัดการควบคุม

โรคโควิดของการจัดสอบเข้ามหาวิทยาลัย  

คือผู้ท่ีติดเช้ือโควิด-19 ท่ีมีอาการไม่หนัก 

และผู้ท่ีมีความเส่ียงสูง สามารถเดินทางไป

ใช้สิทธ์ิเลือกต้ังได้ อย่างไรก็ดี  จะมีการหารือ

กับสำานักงานคณะกรรมการการเลือกต้ัง 

(กกต.) ในรายละเอียดต่อไป

ที่ทำาเนียบรัฐบาล นายธนกร วังบุญ

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี 

เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม พอใจ

จำานวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางหลั่งไหลเข้า

ประเทศไทยเพิ่มขึ้น  หลังครบ 1 สัปดาห์ที่

รัฐบาลและ ศบค.คลายล็อกรับเปิดประเทศ

เต็มรูปแบบ 1 พ.ค.65 ทั้งนี้ คาดการณ์

ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม-กันยายน 2565 จะ

มีนักท่องเที่ยวต่างชาติทยอยเดินทางเข้า

มาไม่น้อยกว่าเดือนละ 3 แสนคน  ขณะที่

ปลายปีตั้งแต่เดือนตุลาคมถึงธันวาคม ซึ่ง

ถือเป็นช่วง High Season ก็คาดว่าจะมีนัก

ท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยไม่น้อย

กว่าเดือนละ 1 ล้านคน 

วันเดียวกัน เครือข่ายผู้ประกอบการ

ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ร้านค้า ร้าน

อาหาร สถานบริการ ผับ บาร์  คาราโอเกะ 

โดยนายสง่า เรืองวัฒนกุล นายกสมาคม

ผู้ประกอบธุรกิจถนนข้าวสาร เป็นตัวแทน

เข้ายื่นหนังสือ ข้อเสนอเพื่อการฟื้นฟูและ

บูรณาการพัฒนาการท่องเที่ยวครบวงจร 

ปลอดภัย และยั่งยืน ส่งเสริมศักยภาพ

การแข่งขันของการท่องเที่ยวไทยในระดับ

ภูมิภาคต่อ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์ โอชา 

นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และนาย

พิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยว

และกีฬา ทั้งนี้นายมงคลชัย สมอุดร รอง

ปลัดสำานักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่อง

นายสง่ากล่าวว่า การยื่นหนังสือ

ต่อนายกฯ และ รมว.การท่องเที่ยวและ

กีฬา มีประเด็นสำาคัญคือ การขอให้ยืนยัน

การประกาศให้ โควิดเป็นโรคประจำาถิ่นทั่ว

ประเทศตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 พร้อมเปิด

ประเทศอย่างเต็มรูปแบบ โดยพิจารณา

การบูรณาการการใช้กฎหมายปกติอย่างมี

ประสิทธิภาพ ยกเลิกมาตรการลงทะเบียน

ใน Thailand Pass สำาหรับผู้เดินทางเข้ามา

ในราชอาณาจักรไทยในทุกช่องทาง รวมถึง

ประชาสัมพันธ์เป็นการล่วงหน้าก่อนการ

เปิดประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและ

จูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยเฉพาะ

กลุ่มที่มีกำาลังซื้อสูงและกลุ่มไมซ์กลับมา

เยือนประเทศไทยอีกครั้ง 

“รวมถึงอนุญาตให้เปิดกิจการสถาน

บริการ ผับ บาร์  คาราโอเกะ ที่ ได้รับ

การรับรองมาตรฐาน SHA Plus  หรือ 

Thai Stop COVID 2 Plus และผ่านการ

ตรวจประเมินโดยคณะกรรมการโรคติดต่อ

กรุงเทพมหานคร หรือคณะกรรมการโรค

ติดต่อจังหวัด โดยระยะทดลอง ให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย.65 เฉพาะในพื้นที่นำาร่อง

ด้านการท่องเที่ยว 28 จังหวัด โดยแบ่ง

เป็นเปิดให้บริการได้ทั่วทุกพื้นที่ 16 จังหวัด 

และเปิดในบางพื้นที่ 12 จังหวัด รวมทั้ง

เปิดดำาเนินการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 

ก.ค.65  เป็นต้นไป” นายสง่าระบุ.

เปนปญหาประจักษชัดวา สถานการณฝุนละอองเกินมาตรฐาน

ในชวงตนปของทุกปในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมท้ังในพ้ืนท่ี

จังหวัดตางๆ สงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจของประชาชนทุกภาค

สวนมาอยางตอเน� อง เพราะภัยอันตรายจากฝุนละอองขนาดเล็ก PM 

2.5 ไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา ดวยขนาดท่ีเล็กมาก ทําใหฝุน

ละอองพิษ PM 2.5 สามารถถูกสูดเขาลึกถึงทางเดินหายใจและปอด 

บางอนุภาคยังอาจเขาสูกระแสเลือดไหลเวียนไปท่ัวรางกาย กอใหเกิด

ปญหาสุขภาพมากมาย   

 รัฐบาลไดกําหนดให “การแกไขปญหามลภาวะดานฝุนละออง” 

เปนวาระแหงชาติ ต้ังแตป 2562 ซ่ึงแตละหน�วยงานก็ไดออกแบบในการ

ปองกันและแกไขใหเกิดผลเปนรูปธรรมตามพันธกิจของตนเอง โดยมุง

เนนไปในดานขอความรวมมือประชาชนในการลดความเส่ียง และลด

การกําเนิดฝุน PM 2.5 ท่ีมาจากการลดใชรถยนตสวนบุคคล โดยเฉพาะ

รถเกาท่ีกอใหเกิดควันดํา วางแผนการเดินทางโดยเลือกเสนทางท่ีรถติด

นอย เพราะย่ิงรถติดมากก็ย่ิงกอมลพิษมาก

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 

องคการมหาชน ภายใตการกํากับดูแลของนายกรัฐมนตรี จัดต้ังข้ึน

โดย พระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ พ.ศ.

2544 เพ� อเปนองคกรหลัก ซ่ึงทําหนาท่ีผลักดัน กระตุน สนับสนุน 

และรวมกับหน�วยงานอ� นๆ เพ� อสรางเสริมสุขภาพ โดยมุงหมายให

คนไทยมีสุขภาพกาย จิต  ปญญา และสังคมท่ีดี ดวยการกระตุนให

เกิดการปรับเปล่ียนพฤติกรรม ความเช� อ และสภาพแวดลอม ใหเอ้ือ

อํานวยตอคุณภาพชีวิต อันจะชวยลดภาระทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศ โดยมีเปาหมายในการลดอัตราการเจ็บปวยและเสียชีวิต

กอนวัยอันควรของคนไทย 

นับเอาโจทยปญหาอันเก่ียวกับการแกไขปญหามลภาวะดานฝุน

ละอองมาเปนพันธกิจต้ังแตป 2564 โดยรวมมือกับองคกร หน�วยงาน 

และเครือขายท้ังภาครัฐและเอกชน เพ� อขับเคล� อนการแกปญหาน้ีอยาง

จริงจังตอเน� องใหเปนรูปธรรม สามารถจับตองได 

ลาสุด!! สดๆ รอนๆ แตม่ันใจไดวาจะสงตอแรง

กระเพ� อมในความใสใจตอปญหาปองกันมลพิษทาง

อากาศไดไมมากก็นอย น่ันคือ การจัดกิจกรรม 

“ที ลีสซ่ิง เปอนย้ิม เพ่ิมหวงใย ตรวจสภาพรถ

จักรยานยนต ฟรี! ป 3” ใหบริการตรวจสภาพ

รถยนตและรถจักรยานยนตแกประชาชนกอน

เดินทางในชวงเทศกาลสงกรานต ท่ีศูนยการ

คาเอ็มบีเค เซ็นเตอร ภายใตความรวมมือของ 

บริษัท ที ลีสซ่ิง จํากัด รวมกับบริษัท เอ็ม บี เค                                        

จํากัด (มหาชน) ศูนยการคา เอ็มบีเคเซ็นเตอร 

บริษัท ไทยฮอนดา แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด บริษัท ไทย

ยามาฮา มอเตอร จํากัด สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

สรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงานเครือขายองคกรงดเหลา (สคล.) 

กรุงเทพมหานคร สํานักงานเขตปทุมวัน สถานีตํารวจนครบาล

ปทุมวัน กองบังคับการตํารวจจราจร (บก.จร.) กรมควบคุม

มลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(ทส.) ศูนยวิชาการเพ� อขับเคล� อนการปองกันและ

แกไขปญหามลพิษอากาศ (ศวอ.) และสถาบัน

เทคโนโลยีปทุมวัน 

 ท้ังน้ี เน� องจากมลพิษจากรถยนตเบนซิน 

หรือรถยนตท่ีใชเคร� องยนตแบบจุดระเบิดดวย

ประกายไฟดวยการใชนํ้ามันเบนซิน นํ้ามันแกส

โซฮอล กาซธรรมชาติ หรือกาซปโตรเลียมเหลว

เปนเช้ือเพลิงน้ัน ระบายมลพิษหลายชนิดท่ีกอให

เกิดผลกระทบกับสุขภาพอนามัยและส่ิงแวดลอมน่ันเอง          

ไมวาจะเปนกาซไฮโดรคารบอน กาซคารบอนมอนอกไซดท่ีเปน

อันตรายตอระบบเลือดท่ีมีผลตอสมองโดยตรง 

หากมีกาซน้ีเกิน 5,000 สวนในลานสวนของ

อากาศท่ีหายใจ มีอาการถึงข้ันโคมา ชีพจรเตนออน 

ระบบหายใจลมเหลว อาจถึงแกชีวิตได สารอินทรีย

ระเหย และมลพิษทางเสียง สวนมลพิษจากรถ

จักรยานยนตท่ีใชเคร� องยนต 2 จังหวะและ 4 จังหวะ 

มลพิษท่ีระบายออกจากทอไอเสียรถจักรยานยนต 

กาซคารบอนมอนอกไซด กาซไฮโดรคารบอน กาซ

ออกไซดของไนโตรเจน คาควันขาวและมลพิษทางเสียง 

ถารางกายไดรับกาซไนโตรเจนออกไซดในปริมาณท่ีมีความ

เขมขนสูง จะทําอันตรายตอปอด ทําใหปอดอักเสบ เกิดเน้ืองอก

ในปอด ทําใหหลอดลมตีบตัน 

กิจกรรมดังกลาวประกอบดวย 1.การตรวจเช็กควันดํา โดย

กรมควบคุมมลพิษ ทส. เพ่ือสร้างความตระหนักรู้และ

ความปลอดภัยเก่ียวกับปญหาฝุน PM 2.5 และ                                    

2.การใหความรูดานการขับข่ีและความปลอดภัยบน

ทองถนน โดยวิทยากรผูเช่ียวชาญจากบริษัท ไทย

ฮอนดา แมนูแฟคเจอร่ิง จํากัด บริษัท ไทยยามาฮา

มอเตอร จํากัด รวมกันสงตอเทคนิคในการขับรถ

กลับบานและทองเท่ียวอยางราบร� น ซ่ึงนอกจากจะ

ชวยลดสถิติการเกิดอุบัติเหตุบนทองถนนแลว ยัง

สรางสภาพแวดลอมท่ีดีข้ึน ทําใหทุกคนไดใชเวลาใน

วันหยุดเทศกาลอยางมีความสุขและปลอดภัย” นาย

มงคลกลาว

 “จากรายงานคุณภาพอากาศ

โลก ป 2564 (World Air Quality 

Report 2021) รายงานอันดับเมือง              

ท่ีมีมลพิษจากฝุน PM 2.5 ท่ัวโลก                

พบวา ไมมีประเทศใดท่ีผานมาตรฐาน

คุณภาพอากาศตามเกณฑขององคการ

อนามัยโลก (WHO) ซ่ึงกรุงเทพฯ จัด

อยูในอันดับท่ี 42 จากท้ังหมด 107 

เมือง สะทอนปญหาส่ิงแวดลอมท่ี

สงผลกระทบตอสุขภาพคนเมืองใน

ประเทศ ท่ีผานมา สสส.รวมกับภาคี

เครือขาย ริเร่ิมโครงการอากาศสะอาด

เขตปทุมวัน ถือเปนการนําแนวคิดของ

เขตควบคุมมลพิษตํ่า (Low Emission                                                    

Zone) ท่ีมีตนแบบจากลอนดอน 

ประเทศอังกฤษ มาประยุกต ใช ใน

พ้ืนท่ีเขตกรุงเทพฯ เพ� อกระตุนใหประชาชนเกิดความตระหนักในการ

ดูแลสุขภาพ โดยสรางความรวมมือในการตรวจสอบสภาพรถท่ีอาจ

ปลอยมลพิษทางอากาศ รวมถึงเพ่ิมทางเลือกใหประชาชนปรับเปล่ียน

พฤติกรรมสงเสริมการใชรถสาธารณะพลังงานสะอาดท่ีไมกอใหเกิด

มลพิษ”

คําอธิบายถึงเหตุผลความสําคัญในกิจกรรมตรวจสอบรถตอนรับ

เทศกาลสงกรานตท่ีผานมาของ นายชาติวุฒิ วังวล ผูอํานวยการสํานัก

สนับสนุนการควบคุมปจจัยเส่ียงทางสุขภาพ สสส. ซ่ึงพรอมเปดเผย

ดวยวา 

“สสส.ขับเคล� อนการทํางานต้ังแตระดับพ้ืนท่ีไปจนถึงระดับ

นโยบาย เพ� อเรงแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน� อง สงผลใหกรุงเทพฯ 

มีคาความเขมขนของมลพิษจากฝุน PM 2.5 มีแนวโนมลดลงจาก 

20.6 ไมโครกรัมตอลูกบาศกเมตร ในป 2561 เหลือ 20.0 ไมโครกรัม

ตอลูกบาศกเมตร ในป 2564 หรือลดลงรอยละ 5 ถือเปนจุดเร่ิมตน

ของการเปล่ียนแปลงและแกไขปญหามลพิษทางอากาศท่ีเก่ียวของกับ 

PM 2.5 อยางเปนรูปธรรม นําไปสูการฟนฟูอากาศและส่ิงแวดลอมให

เอ้ือตอการมีสุขภาวะของประชาชนท่ีดีข้ึนไดจริง” นายชาติวุฒิกลาว

สสส.โฟกัสท่ีพฤติกรรมสุขภาพ คนตองไมปวย การใชชีวิตบน

พ้ืนฐาน โดยเฉพาะกลุมเปราะบาง มีกิจกรรมนอกสถานท่ีไดมากนอย

เพียงใด เด็กและผูสูงวัยตองรูเทาทันมาตรฐานของอากาศแตละวันท่ี

มีความเลวราย  ดังน้ันควรใชชีวิตอยูในบานใหมากท่ีสุด เพ� อบริหาร

จัดการตัวเองใหได มีหลายคนท่ีไมสูบบุหร่ี แตกลายเปนวาเราอยูใน

พ้ืนท่ีมี PM 2.5 ท่ีมีคาเฉล่ียสูง มีโอกาสเส่ียงท่ีจะเปนโรคมะเร็งปอดได 

โรคภูมิแพมีอาการเจ็บปวยเพราะเราเขาไปอยูในพ้ืนท่ีซ่ึงมีคนสูบบุหร่ี 

ดวยนวัตกรรมทางสังคม เราตองจัดการดูแลในเร� องความปลอดภัย 

แซนดบ็อกซ..ปทุมวันโมเดล

กระตุนคนกรุงใส ใจลดมลพิษ

ทําอยางไรใหเราเจ็บปวดนอยท่ีสุด ส่ิงเหลาน้ีเปนปญหาซับซอน เรา

จะฝากความหวังกับคนคนเดียวไมได ตองสรางเครือขายภาคเอกชน 

เครือขายงดเหลาฯ อะไรท่ีเปนแหลงกําเนิดมลพิษเราตองจัดการได ทุก

คนลวนมี Solution จัดการมาตรฐานความปลอดภัย การจัดการแยก

ขยะเพ� อใหมลพิษลดนอยลง  

ในขณะท่ี รศ.วงศพันธ ลิมปเสนีย ผูอํานวยการศูนยวิชาการ

เพ� อขับเคล� อนการปองกันและแกไขปญหามลพิษอากาศ กลาววา 

บรรยากาศ กทม.ในชวงฤดูฝุนวิกฤตสูงเกินกวาคามาตรฐาน ประชาชน

ไดรับผลกระทบตอสุขภาพอนามัย ประเทศไทยมีผูเสียชีวิตจากมลพิษคิด

เปนมูลคานับลานๆ บาท ศูนยวิชาการโดยการสนับสนุนของ สสส.เขต

ปทุมวัน 4 องคกรจัดทําโครงการเปน แซนดบ็อกซปทุมวันโมเดล ดวย

แนวคิดจากลอนดอน ทําอยางไรท่ีจะลดมลพิษใน กทม.ท่ีมีประชากรหนา

แน�นไดรับผลกระทบนอยท่ีสุด จากรถท่ีปลอยมลพิษออกมาบนทองถนน 

ส่ีแยกราชประสงค-แยกปทุมวัน ท่ีผานเขามายัง MBK Center ตองผาน

การตรวจวัดมลพิษจํานวน 4 จุด ดวยการชักชวนผูประกอบการลดมลพิษ 

บรรดา supplier ท่ีเขามาสงของชวยกันลดมลพิษดวยการรวมมือกันอยาง

ตอเน� องถึงเดือน ก.ย. ขณะน้ีไดรับความรวมมือจากอาจารยและนักศึกษา

จากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ฯลฯ

ขณะเดียวกัน เรารวมมือกันในการขับเคล� อนกฎหมายคุมครอง

ใหอากาศสะอาด เปนปากเปนเสียงให กม.มีผลบังคับใช พกหนากากลด

มลพิษสูดลมหายใจบริสุทธ์ิ เปนเร� องท่ีทุกคนทุกฝายตองรวมมือกันชวย

กันดูแลใหเปนจริง 

ความรวมมือและความเขาใจถึงการเปนสวนหน่ึงในการแกไข

ปองกันปญหาฝุนพิษขนาดจ๋ิว จึงถือเปนเร� องสําคัญไมแพไปกวาการเฝา

ระวัง ตรวจสอบ หรือสงเสียงเรียกรองใหหน�วยงานรัฐท่ีเก่ียวของใสใจ             

มุงม่ันบริหารจัดการชวยเหลือเยียวยาสุขภาวะของประชาชน และเช� อวา

หาก “แซนดบ็อกซ..ปทุมวันโมเดล” สามารถสรางอุบัติการณจิตสํานึก

รวมตอการใสใจส่ิงแวดลอมได ก็จะเปนแรงกระเพ� อมสงตอไปยังทุกพ้ืนท่ี

เพ� อคุณภาพชีวิตท่ีย่ังยืนและม่ันคงแน�นอน.

มงคล เพียรพิทักษกิจ

ชาติวุฒิ วังวล


